
‘สกลธี’ลุยชิงผูวาฯกทม.

ชงครม.เคาะหยอนบัตร

ชาวยูเครนเดินขามสะพานช่ัวคราวหลังจากสะพานหลักถูกทําลาย ขณะพากันอพยพหนีภัยสูรบออกจากเมืองเอียรปน ทางภาค

ตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเคียฟ เม� อวันที่ 7 มีนาคม 2565 (AFP)

วิกฤตพลังงาน

มีงบชวยจํากัด

ฝายคานลั่นย� นญัตติเร็วที่สุดหลังเปดสมัยประชุม22พ.ค.

             
|

รัสเซียเมิน‘ศาลโลก’เปดไตสวน

กรุงเทพฯ • “สกลธี” ลั่นพรอม 100% 

ชิงผูวาฯ กทม.ในนามอิสระ หลังย� นลา

ออก ปด พปชร.ทาบทาม บอกไปตอ

ลําบาก แตเพ� อน ส.ส.หลายคนคงชวย 

เตรียมแถลงนโยบายชวงกลางเดือน มี.ค. 

“อนุพงษ” ชง ครม.อังคารนี้เห็นชอบ 

กอนเสนอ กกต.เคาะวันเลือกตั้ง

เม� อวันที่ 7 มีนาคม นายสกลธี                                                   

ภัททิยกุล อดีตรองผูวาราชการกรุงเทพ 

มหานคร (กทม.) เปดเผยภายหลังไดย� น

ลาออกเชาวันเดียวกันวา ชัดเจนวาจะ

เสนอตัวลงสมัครผูวาฯ กรุงเทพมหานคร

แน�นอน 100% และจะแถลงนโยบาย

ทําเนียบรัฐบาล • สงครามรัสเซีย-ยูเครน

จอผุดวิกฤตพลังงานรอบใหม “บิ๊กตู” วอน

ประชาชนใชรถเทาท่ีจําเปน  ยอมรับรัฐมีงบ

ประมาณชวยเหลือที่จํากัด จับตาประชุม 

กพช.หลังน้ํามันดิบพุงสูงรอบ 14 ป แก 

พ.ร.บ.กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง เพิ่มวงเงินกู

อุมราคาน้ํามัน โฆษกรัฐบาลเผยอุมดีเซลตอ 

สวนคลังระบุยังเร็วไปลดภาษีเบนซิน 

มีรายงานขาวแจงวา ในการประชุม

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานแหง

ชาติ (กพช.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมเปน

ประธาน วันที่ 9 มีนาคม 2565 จะมีการ

ทบทวนแผนรับมือวิกฤตน้ํามันเชื้อเพลิง 

หลังราคาน้ํามันดิบตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น

ตอเน� อง โดยราคาน้ํามันดิบปดตลาดวันที่ 

4  มี.ค.65 ราคาน้ํามันดิบเวสตเทกซัสอยูที่ 

115.68 เหรียญสหรัฐฯ/บารเรล ปรับตัวเพิ่ม

ขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 14 ป ราคาน้ํา

มันดิบเบรนตอยูที่ 118.11 เหรียญสหรัฐฯ/

บารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูระดับสูงสุดในรอบ 

9 ป และราคาน้ํามันดิบดูไบอยูที่ 108.99 

เหรียญสหรัฐฯ/บารเรล 

ทั้งนี้ เน� องจากความกังวลวาสงคราม

ระหวางรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อจะสง

ผลกระทบตออุปทานจากรัสเซีย  หลังสหรัฐ 

อเมริกาและพันธมิตรได ใชมาตรการคว่ํา

บาตรเพ� อตอบโต และบริษัทหลายแหงหลีก

เลี่ยงการซื้อน้ํามันจากรัสเซีย อีกทั้งตลาด

น้ํามันอาจตึงตัวมากขึ้น หลังสหรัฐฯ เปด

เผยวาอยูระหวางการศึกษามาตรการเพิ่ม

เติมในการหามนําเขาน้ํามันจากรัสเซีย 

สําหรับการทบทวนแผนรับมือวิกฤต

น้ํามันเชื้อเพลิง ในการประชุม กพช.ครั้งนี้

จะมีการเสนอใหปรับถอยคํา

เคียฟ • รัสเซียประกาศจัดตั้ง “ระเบียง

มนุษยธรรม” ใหชาวยูเครนอพยพหนีภัยสู                                                            

รบออกจากกรุงเคียฟและอีกหลายเมืองเม� อ

วันจันทร แตยูเครนโวยจัดฉากอยางไรศีล

ธรรม รับไมไดรัสเซียจัดเสนทางอพยพขาม                                                             

แดนเขาเบลารุสและรัสเซีย ดานจีนพรอม

ทําหนาที่ไกลเกลี่ยเม� อถึงคราวจําเปน ยืน 

ยันสัมพันธกับรัสเซียยังแน�นแฟน ศาลโลก

เปดไตสวนแตรัสเซียไมสงผูแทนเขารวม

รายงานของรอยเตอรและเอเอฟพี                                                         

เม� อวันจันทรที่ 7 มีนาคม 2565 กลาววา 

คําประกาศจัดตั้งระเบียงมนุษยธรรมมีออก

มาหลังจากการตกลงหยุดยิงที่เมืองมาริอู

โปล 2 รอบ เพ� อเปดทางอพยพชาวเมืองเม� อ

สุดสัปดาหที่ผานมาลมเหลว เพราะรัสเซีย

และยูเครนตางกลาวหาอีกฝายวาละเมิด

การหยุดยิง

คําแถลงของกระทรวงกลาโหมรัส 

เซียเม� อวันจันทรประกาศวา กองทัพรัสเซีย

จะพักการโจมตีดวยเหตุผลดานมนุษยธรรม 

ต้ังแตเวลา 10.00 น.ของวันจันทรตามเวลา                                                               

มอสโก (14.00 น.ตามเวลาไทยในวันเดียว 

กัน)  และเปดระเบียงมนุษยธรรมเปนเสน

ทางสําหรับการอพยพออกจากกรุงเคียฟ, 

เมืองมาริอูโปลในภาคใต, เมืองคารคิฟใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเมืองซูมีใน

ภาคเหนือ

รัฐบาลรัสเซียอางวา ไดตัดสินใจจัด                                        

ตั้งระเบียงมนุษยธรรมขึ้นตามคํารองขอ

กรุงเทพฯ • “อนุทิน” ย้ําอํานาจยุบสภา

เปนของ “บิ๊กตู” คนเดียว คนอ� นอยากให                                                        

เปนอยางไรก็ไมมีผล ม่ันใจเสียงหนุนรัฐบาล

เพียงพอ ปดขาว “เนวิน” แนะดึงเด็กเพ� อ

ไทยปทุมธานีเขาสังกัดภูมิใจไทย “เพ� อไทย” 

สั่งฝายคานทําการบานประเด็นอภิปรายไม                                                    

ไววางใจแลว 2 สัปดาหมาหารืออีกรอบ 

คาดปลาย เม.ย.ถึงรูย� นเม� อใด รับตองคํานึง

หลายองคประกอบ “วิษณุ” ชี้สูตรคํานวณ 

ส.ส.เปดกวาง  แตกระตุกวาหามขัดแยงรัฐ 

ธรรมนูญ 3 มาตรา 

เม� อวันจันทรที่ 7 มีนาคม พล.อ.ประ 

ยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐ 

มนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  ปฏิเสธตอบ                                                            

คําถามถึงฝมือการทําอาหารของ พล.อ.ประ 

วิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ ภายหลังรับ

ประทานอาหารกลางวันรวมกัน 3 ป.เม� อ

วันที่ 4 มี.ค. โดย  พล.อ.ประยุทธไมตอบ

คําถามและเดินออกจากโพเดียมไป กอนหัน

มากลาวกับผูส� อขาวระหวางขึ้นตึกไทยคูฟา

สั้นๆ วา “ไรสาระ ไมอรอยจะกินทําไมละ” 

ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง 

นายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัว                 

หนาพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ใหสัมภาษณกรณี

ฝายคานระบุวา พล.อ.ประยุทธอาจชิงยุบ                                                        

สภากอนอภิปรายไมไววางใจในเดือน พ.ค. 

นี้วา อํานาจยุบสภาเปนอํานาจของนายกฯ 

คนเดียว เราจะคิดอยางไรอยากใหเปนอยาง 

ไรก็ไมมีผลอะไร เพราะอํานาจอยูที่นายกฯ

เม� อถามถึงตัวเลขสนับสนุนรัฐบาลจะ

เปนไปไดตามที่เคยระบุไวที่ 260 เสียงหรือ

ไม นายอนุทินกลาววา เรามั่นใจในตัวเลขที่

สนับสนุนรัฐบาล ยังมีความมั่นใจ เพราะดู

แลวเสียงที่จะสนับสนุนรัฐบาลเพียงพอ

“สวนตัวเลข 260 เสียง นักขาวไป

เขียนวาเปนตัวเลขของผมการันตี ผมจะไป                                                        

การันตีอะไร ผมการันตีไดเฉพาะเสียงของ                                                      

พรรคภูมิใจไทยเทาน้ัน เพียงแตคิดวารัฐบาล

น�าจะมีเสียงที่น�าเพียงพอ เพราะตอนที่เรา

มาเปนรัฐบาลก็มีเสียงมากกวาอยูแลวถึงได

เปนรัฐบาล ไมอยางนั้นจะมาเปนรัฐบาลได

อยางไร” นายอนุทินกลาว 

นายอนุทินยังกลาวถึงภาพการพูดคุย                 

กับ ส.ส.พรรคเพ� อไทย (พท.) ในจังหวัด

ศรีสะเกษเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดและ

เร� องการเมือง โดยมีแนวโนมวาจะมารวม

พรรค  ภท.ในอนาคตวา ไปเปดการแขงขัน

กีฬาแหงชาติที่จังหวัดศรีสะเกษเม� อวันที่ 5 

มี.ค. ซ่ึงคนเปนเจาภาพคือ นายสิริพงศ อังค

สกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรค ภท. และ

ที่ศรีสะเกษ ส.ส.เปนญาติกันหมด เพียงแต

จะอยูพรรคไหนเทานั้นเอง และเวลาเราไป

สวนใหญ ส.ส.ก็มาตอนรับ 

ผูนําพรรครัฐบาลโสมขาว

โดนตีหัว

สั่ง ‘เอ็กซิมแบงก’ 

อุมสงออก

นี่แหละสงคราม!

ไทยโพสต • ตร.เผยคดี “แตงโม” สอบ

ปากคําแลว 65 ปาก ระบุมีการโกหกตั้งแต

แรก ยันหลักฐานทางวิทยาศาสตรจะทําให 

ปชช.มั่นใจได ขูฟนขอหาผิด พ.ร.บ.คอมพ

คนปลอยขาวเท็จทําคดีลาชา “ทนาย-ญาติ

แตงโม” โรพบ ส.ว. “หมอพรทิพย” แจงไม 

มีอํานาจผาศพ เวนไดรับเชิญเปนที่ปรึกษา 

จอเชิญหน�วยงานเกี่ยวของเขาชี้แจง กมธ.  

โวย ตร.อางขอมูลลับแตโผลตามส� อเพียบ 

เตรียมดัน กม.สิทธิในการรับรูของเหย� อ  

ที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวน 

ตํารวจภูธรภาค 1 (บก.สส.ภ.1) วันที่ 7 มีนา                     

คม พล.ต.ท.จิรพัฒน ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 ได

มาติดตามความคืบหนาคดีการเสียชีวิตของ

ดาราสาว “แตงโม” นิดา พัชรวีระพงษ ที่

พลัดตกเรือเสียชีวิต พรอมเปดเผยวา วัน

นี้มีการเรียกพยานมาใหการเพิ่มเติมอีก 3 

ปาก เปนพยานแวดลอมคดีที่ใชประกอบที่

มีการพาดพิงไปถึง โดยในคดีนี้มีการแจงให

ทราบตั้งแตตนแลว วาอะไรที่เปนประโยชน

ก็จะเชิญมาสอบสวนทั้งหมด 

ผูส� อขาวถามถึงกรณีเรียกพยาน 4 ปาก

มาใหปากคําวันที่ 6 มี.ค.เปนประโยชนตอ

คดีหรือไม ผบช.ภ.1 กลาววา ไมไดมีการ

เปลี่ยนแปลงคําใหการแตอยางใด เพียงแต                                                           

ว่าในประเด็นท่ียังไม่ถามหรือเร่ืองท่ีสงสัย 

หรือที่เขายังพูดไมหมด

ทําเนียบรัฐบาล • “โอมิครอน” ครองเมือง! 

สธ.เผย  BA.2 มาแรงแพรเร็ว ยันยังไมผุด

สายพันธุใหม เตือนรีบฉีดเข็ม 3 กระตุน 

ดาน ศบค.เผยตัวเลขติดเชื้อไฟลามทุง  รวม

ตรวจ ATK หวิดแตะ 5 หม� น ตายนิวไฮ 65 

ราย โดยเฉพาะโรคมะเร็ง-ไต-อวน วอน

พากลุมเสี่ยงเขารับวัคซีนกอนเทศกาลหยุด

ยาว จับตาเคาะมาตรการสงกรานต ขณะ

ที่ “อัศวิน” ดอดขึ้นตึกไทยฯ คุย “บิ๊กตู” 

มาตรการเจอ แจก จบ เล็งขยับสาธารณสุข 

กทม. 69 ศูนยเสริมทัพรักษาผูปวย 

เม� อวันจันทร พญ.สุมนี วัชรสินธุ ผู

อํานวยการสํานักสื่อสารความเสี่ยงและ

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค                                                              

ในฐานะผูชวยโฆษกศูนยบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถาน 

การณการแพรระบาดในประเทศไทยวา 

พบผูติดเชื้อรายใหม 21,162 ราย เปนการ

ติดเชื้อในประเทศ 20,986 ราย มาจาก

ระบบเฝาระวังและระบบบริการ 20,784 ราย 

มาจากการคนหาเชิงรุก 202 ราย มาจาก

เรือนจํา 74 ราย เปนผูเดินทางมาจากตาง

ประเทศ 102 ราย เปนผูมีผลตรวจ ATK  

เปนบวก 24,236 ราย ทําใหมียอดผูติดเชื้อ

รายใหม  45,398 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 65 

ราย เปนตัวเลขที่สูงที่สุดในระลอกนี้ โดย

เปนชาย 34 ราย หญิง 31 ราย เปนผูเสีย

ชีวิตที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 55 ราย มีโรคเรื้อ 

รัง  8 ราย 

 “ทั้งนี้พบคลัสเตอรใหมใน กทม. 

คือคลัสเตอรกอสรางท่ีเขตคลองสามวา สวน 

5 เขตที่มีผูติดเชื้อมากที่สุดใน กทม. ไดแก 

หลักสี่, บางซ� อ, หนองแขม, วัฒนา และ

ดินแดง นอกจากนี้ ยังใหมีการเฝาระวัง

จังหวัดชายแดน จ.ตากและสระแกว 
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อิสรภาพแหงความคิด

ขูฟนปูดขาวเท็จ

ยึดวิทยาศาสตร

กมธ.เรียกชี้แจง

ติดเชื้อไฟลามทุง

นายกฯถก‘อัศวิน’

หนุน‘เจอแจกจบ’
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ซักฟอกสกัดยุบสภา
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2 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ซักฟอก

เพราะเราไม่มีอะไรกับใครอยู่แล้ว 

“ภาพที่ปรากฏออกมาเป็นการร่วมรับ

ประทานอาหารเช้า เพราะหลังเปิดงานกีฬา

แห่งชาติผมต้องค้างคืนอยู่ที่นั่น ส่วนกระแส

ข่าวว่าพรรคจะยึด ส.ส.ทั้งศรีสะเกษนั้น จะ

ไปยึดได้อย่างไรเพราะ ส.ส.เป็นของคนไทย

ทุกคน ยึดไม่ได้หรอก แต่พรรคขอทำางานให้

หนักๆ ทำางานให้เต็มที่ และหากประชาชน

เห็นว่าเราทำางานเต็มที่เขาก็จะเลือกเราเอง” 

นายอนุทินกล่าว

เสี่ยหนูปัดข่าวเกาเหลาเมืองปทุมฯ

เมื่อถามว่า มีกระเเสข่าวนายเนวิน ชิด                                                     

ชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์                                                                  

ยูไนเต็ด แนะนำานายศุภชัย  นพขำา ส.ส.ปทุม 

ธานี พรรคเพื่อไทย ไปคุยเรื่องการเมืองกับ

นายอนุทิน หลังมีกระแสข่าวว่าเกิดความขัด                                                      

แย้งกับ พล.ต.ท.คำารณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก 

อบจ.ปทุมธานี ที่พรรคเพื่อไทยจะมอบให้

เป็นหัวหน้าทีมจังหวัดปทุมธาน นายอนุทิน

กล่าวว่าเป็นแค่กระแสข่าว ซึ่งอ่านแล้วและ

ยังไม่ได้ โทรศัพท์หานายเนวิน และไม่ได้เจอ

มานานแล้ว ยืนยันว่านายศุภชัยไม่ได้ติดต่อ

เข้ามา และขณะนี้ ไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดเรื่อง

อะไรพวกนี้ ถ้าพรรคมันดีดูแล้วมีอนาคตน่า

จะทำางานได ้ทำาประโยชน์ใหป้ระชาชนได ้เรา

ก็ยินดีต้อนรับทั้งหมด 

เมื่อถามว่า มีกระแสข่าวนายอนุทินไป

จีบ ส.ส.ใต้และอีสาน เพื่อเตรียมตัวรับการ

เลอืกตัง้สมยัหนา้จรงิหรอืไม ่ นายอนทุนิกลา่ว

ว่า “เคยจีบใครติดล่ะ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย

ปากแบบนี้” 

รายงานข่าวแจ้งว่า นายศุภชัยได้เดิน                                                               

ทางไปเชียร์ทีมสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไน 

เต็ด ที่สนามช้าง อารีนา ที่เปิดบ้านพบกับ

ราชบุรี มิตรผล เอฟซี เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ซึ่งได้

พบกบันายเนวนิและพดูคยุกนัทัง้เรื่องฟตุบอล

และการเมือง ซึ่งนายเนวินได้แนะนำานายศุภ

ชัยไปพบนายอนุทิน  เพื่อวางแนวทางการ

พัฒนาด้านสาธารณสุขของจังหวัดปทุมธานี 

รวมทั้งหารือเรื่องทิศทางการเมืองในอนาคต  

เพราะขณะนี้นายศุภชัยกำาลังมีปัญหากับ 

พล.ต.ท.คำารณวิทย์ 

ขณะที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน 

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และในฐานะผู้นำาฝ่าย

ค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า แกนนำา

พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ประชุมร่วมกันผ่าน

ระบบซูม มีวาระสำาคัญคือ การพิจารณา

ยื่นญัตติอภิปรายไม่ ไว้วางใจรัฐบาลตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 151 โดยขณะนี้เป็นช่วง

ปิดสมัยประชุมสภา จึงได้มอบหมายให้ทุก

พรรค ไปเตรียมและรวบรวมข้อมูลประเด็น

ปัญหาที่จะใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และ

จะมีการประชุมร่วมกันทุก 2  สัปดาห์ เพื่อ

หารือว่าข้อมูลที่จะใช้ ในการอภิปรายไม่ไว้

วางใจของแต่ละพรรคนั้นมีน้ำาหนักมากเพียง

พอหรือไม่ หากข้อมูลมีน้ำาหนักมากเพียงพอที่

จะล้มรัฐบาลได้ พรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่น

ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลให้เร็วที่สุด  

หลังจากเปิดสมัยประชุมสภาวันที่ 22 พ.ค. 

เพื่อไม่ให้  พล.อ.ประยุทธ์ชิงยุบสภาหนีการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจไปก่อน 

ปลาย เม.ย.ตกผลึกยื่นอภิปราย

“ฝ่ายค้านต้องขอดูองค์ประกอบ ปัจจัย 

รวมทั้งสภาพปัญหาและอุปสรรคในช่วงนั้น

ด้วยว่าเป็นอย่างไร เช่น วาระการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วย

พรรคการเมอืง รวมทัง้รา่ง พ.ร.บ.งบประมาณ

ปี 2566 ที่คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของ

สภาในวาระแรกวันที่ 1-2 มิ.ย.เป็นต้น หาก

เรื่องเหล่านี้เข้ามาสู่สภาในช่วงดังกล่าว ก็จะ

มผีลตอ่การตดัสนิใจยื่นอภปิรายวา่จะเปน็ชว่ง

เวลาใด” นพ.ชลน่านกล่าว

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม 

พรรค พท. ในฐานะประธานคณะกรรมการ

ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) 

กล่าวถึงการประชุมแกนนำาพรรคร่วมฝ่าย

ค้านถึงการยื่นอภิปรายไม่ ไว้วางใจว่า ช่วง

เวลาที่จะยื่นอภิปรายต้องสัมพันธ์กันระหว่าง 

4 เรื่อง คือ เรื่องการอภิปรายไม่ ไว้วางใจ, 

เรื่องงบประมาณ, เรื่องกฎหมายลูก  และ

เรื่องวาระดำารงตำาแหน่ง 8 ปีของนายกฯ 

โดยที่ประชุมเห็นตรงกันว่า เมื่อเปิดสมัย

ประชุมสภาวันที่ 22 พ.ค.ก็อยากยื่นอภิปราย

เลย แต่ต้องดูว่ามีวาระจำาเป็นเร่งด่วนอื่นที่

สภาต้องพิจารณาหรือไม่ อาทิ เรื่องกฎหมาย

ลูก, เรื่องเศรษฐกิจปากท้อง, เรื่องผลกระทบ

จากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน หรือ

เรื่องโควิด  

เมื่อถามว่า จะหลบการอภิปรายให้

กฎหมายลูกใช่หรือไม่ นายสุทินกล่าวว่า ไม่ใช่

การหลบ ถ้าเปิดสภาแล้วกฎหมายลูกยังไม่

เสร็จ ก็จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อน  แต่ถ้า

เสร็จช่วงเวลาเดียวกันก็จะพิจารณาอีกทีว่า

อะไรก่อนอะไรหลัง ซึ่งเราจะหารือกันอีกครั้ง 

คาดวา่ปลายเดอืน  เม.ย.ถงึจะชดัเจนวา่จะยื่น

อภปิรายชว่งใด สว่นประเดน็อภปิรายนัน้มอบ

หมายให้แต่ละพรรคไปรวบรวมประเด็น อีก 

2 สัปดาห์จะสรุปประเด็นรอบแรกก่อนที่จะ

กลั่นกรองให้เหลือประเด็นที่คมชัดที่สุด ส่วน

จำานวนผู้อภิปรายรอบนี้ทุกพรรคเห็นตรงกัน

จะใช้คนไม่มากเหมือนทุกครั้ง จะเนื้อๆ เน้นๆ 

เฉพาะคนที่มีทักษะขั้นสูงจริงๆ  

ถามว่า รัฐบาลมั่นใจมีเสียงสนับสนุน

เพียงพอ นายสุทินกล่าวว่า มองตรงกัน

ข้าม หากเราติดตามข่าววันนี้ มีแต่เสียงสั่น

คลอนรัฐบาลมากกว่าเสียงสนับสนุน การ

อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งก่อนก็มีเหตุการณ์

กบฏเขย่าขวัญจนรัฐบาลเกือบไปแล้ว คราวนี้

สถานการณ์เชี่ยวกรากยิ่งกว่าเดิมอีก  คิดว่า

คงลำาบากกว่าครั้งที่ผ่านมา  

เมื่อถามว่า คิดว่านายกฯ จะยุบสภา

หนีการอภิปรายหรือไม่ นายสุทินกล่าวว่า 

เรื่องนี้อ่านใจ พล.อ.ประยุทธ์ยาก รู้แต่ว่า

สถานการณ์ปิดล้อมจนทำาให้นายกฯ หนักใจ

กว่าทุกครั้ง 

ด้านนายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษา

หัวหน้าพรรค  พท.กล่าวว่า หากเรามีข้อมูล

หมัดเด็ดที่จะใช้ในการอภิปราย รัฐบาลก็ไม่มี

ความชอบธรรมที่จะอยู่จัดทำางบประมาณ

ปี 2566 อีกต่อไป ฝ่ายค้านอยากอภิปรายให้

ทันก่อนที่จะไปถึงช่วงเดือน ส.ค. เพราะจะมี

เรื่องของวาระการดำารงตำาแหนง่ครบ 8 ปขีอง 

พล.อ.ประยุทธ์ด้วย ไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้น 

แต่ยังมีเวลาอีกหลายเดือน จะขอดูข้อมูลราย

ละเอียดต่างๆ ที่จะใช้อภิปรายให้ชัดเจนก่อน 

วันเดียวกัน นายวิษณุ เครืองาม รอง

นายกฯ กล่าวถึงกรณี นพ.ระวี มาศฉมา

ดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ในฐานะ

กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.(ฉบับที่…) พ.ศ. 

… และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 

(ฉบับที่…) พ.ศ. … เตรียมแปรญัตติใช้สูตร

คำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ แบบจัดสรรปัน

ส่วนผสม (MMP) โดยคำานึงถึง ส.ส.พึงมีตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 93 และมาตรา 94 ว่า

ได้อ่านข้อเสนอแล้ว แต่ไม่ทราบเรื่องและไม่

เข้าใจมันคืออะไร และไม่เข้าใจว่าจะทำาได้

อย่างไร

ชี้ร่างแก้ไขหลักเปิดกว้าง

เมื่อถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่จะกลับ

มาใช้ระบบจัดสรรปันส่วนผสม นายวิษณุ

กล่าวว่า เอาเถอะเพราะร่างของพรรคร่วม

รัฐบาลที่นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ  

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เขียนเปิดกว้าง 

ใครจะแก้อย่างไรก็แก้ได้ทั้งนั้น และใช้ร่างนี้

เป็นหลักด้วย ไม่ใช่ร่างของรัฐบาลเป็นหลัก 

แต่อย่าให้ไปขัดกับรัฐธรรมนูญ 3  มาตรา พูด

ได้แค่นี้ เพราะไม่รู้ว่าเขาจะทำาอะไรกัน แต่จะ

ทำาอย่างไรยังคิดไม่ออก

เมื่อถามว่า สูตรการคำานวณของ 

นพ.ระวีต้องใช้ ส.ส.ทั้งสภาหรือ 500 คน

มาหาร จะเป็นไปได้หรือไม่ นายวิษณุกล่าว

ว่าไม่ทราบ แต่รวมความแล้วอย่าให้ขัดกับ

รัฐธรรมนูญ 3 มาตรา

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์ โรจน์ ส.ส. 

ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะ 

กมธ.วิสามัญ กล่าวว่า การคำานวณ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ โดยนำาคะแนนจากบัตรเลือกตั้งใน

ระบบบัญชีรายชื่อหารด้วย 500 เพื่อคิด

เป็น ส.ส.พึงมี แล้วนำา ส.ส.แบบเขตเลือก

ตั้งมาหักลบนั้น เป็นการคำานวณตามความ

นิยมพรรคการเมืองที่แท้จริง ซึ่งเป็นการคิด

คำานวณคล้ายกับการใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว

เมื่อปี  2562 แต่เป็นการสะท้อนความเป็น

ประชาธิปไตยมากขึ้น และครั้งนี้ใช้บัตร 2 

ใบ ซึ่งประเทศต่างๆ ที่ส่งเสริมความเป็น

ประชาธิปไตยหลายประเทศก็ใช้วิธีคิดแบบนี้

“มั่นใจว่าการคิดคำานวณแบบนี้ ไม่ขัด

กับรัฐธรรมนูญ  และเป็นการสะท้อนความ

นิยมของพรรคการเมืองจริงๆ  รวมทั้งยัง

เป็นการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย” 

นายอัครเดชกล่าว 

ส่วนนายนิกร จำานง ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะเลขานุการ กมธ.

วิสามัญ กล่าวว่า การเสนอคำาแปรญัตติของ 

นพ.ระวีเสนอได้ตามสิทธิของ ส.ส. แต่ในช้ัน 

กมธ.ต้องพิจารณารายละเอียดอีกคร้ัง โดย

เฉพาะประเด็นว่าคำาแปรญัตติดังกล่าวจะขัดกับ

รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2564 

มาตรา 91 หรือไม่ เพราะเน้ือหาท่ีกำาหนดไว้

ชัดเจนว่า การคำานวณสัดส่วน ส.ส.บัญชีราย

ชื่อของแต่ละพรรคการเมือง ให้นำาคะแนนของ

แต่ละพรรคการเมืองท่ีได้รับเลือกต้ังมารวมกัน 

แล้วคำานวณเพื่อแบ่งจำานวนผู้ท่ีจะได้รับเลือก

ต้ังของพรรคการเมือง เป็นสัดส่วนท่ีสัมพันธ์

โดยตรงกับคะแนนรวมข้างต้น

“เจตนารมณ์ของมาตรา 91 ของ

รัฐธรรมนูญที่แก้ไข  คือให้หารจำานวน 100 

คน เพื่อให้เป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์โดยตรง 

ไม่ใช่ใช้ 500 คนซึ่งเป็นโดยอ้อม ส่วนที่มีการ

อ้างถึงถ้อยคำาในมาตรา 93 และ 94 ของ

รัฐธรรมนูญนั้น  ในชั้นการพิจารณาแก้ไข

รัฐธรรมนูญ กมธ.เห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกัน และ

แมจ้ะไมแ่ก้ไขกไ็มม่ผีลในทางบงัคบัใช ้เหมอืน

เป็นไส้ติ่งเท่านั้น มาตรา 93 และ 94 เป็น

บทบญัญตัทิีเ่กีย่วเนื่องกบับตัรเลอืกตัง้ใบเดยีว 

และ กมธ.เคยแก้ไขแล้ว  แต่ถูกร้องว่าส่อขัด

หลักการจึงตัดออกภายหลัง แต่ในที่ประชุม

มองว่าแม้คงไว้ก็ไม่มีผลใดๆ ทิ้งไว้แบบเดิม

ไม่มีปัญหา” นายนิกรกล่าว

นายนิกรยังกล่าวถึงกระแสข่าวยุบสภา

ว่า เป็นเรื่องปกติของสภาที่เกิดขึ้นได้ทุกยุค

ทุกสมัย เพราะเข้าสู่ช่วงปีที่  4 และเป็น

ครั้งสุดท้ายของฝ่ายค้านที่จะยื่นอภิปรายไม่

ไว้วางใจรัฐบาล ดังนั้นต้องจัดเต็มเพราะมี

โอกาสเดียว ส่วนรัฐบาลต้องตั้งรับเต็มที่ ดัง

นั้นไม่มีกลิ่นยุบสภาอะไรทั้งสิ้น.

ติดเชื้อ 

เนื่องจากมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เพราะมี

แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามา ทั้งนี้โรคที่พบ

ร่วมกับผู้เสียชีวิตในช่วงนี้ ได้แก่ โรคมะเร็ง

ระยะสุดท้าย, โรคไตวายเรื้อรัง, ภาวะติด

เตียง และโรคอ้วน ซึ่งเจอมากกว่าโรคอื่นๆ” 

พญ.สุมนีระบุ   

พญ.สุมนีกล่าวว่า ในช่วงก่อนวันหยุด

ยาวเทศกาลสงกรานต์ ที่จะต้องมีการกลับ

ไปทำากิจกรรมร่วมกัน ขอให้คนในครอบครัว

พาผู้สูงอายุ กลุ่มโรคเสี่ยง และเด็กเล็กซึ่งมี

ตัวเลขเสียชีวิตมากขึ้นในช่วงนี้ เนื่องจากไม่มี

ภูมิคุ้มกันและยังไม่ได้รับวัคซีนไปฉีดวัคซีน 

พญ.สุมนีกล่าวว่า ช่วงวันหยุดเทศกาล

สงกรานต์ปีนี้ จะเป็นช่วงหยุดยาวหลายวัน

ตั้งแต่วันพุธที่ 13-15 เม.ย.และติดเสาร์-

อาทิตย์อีก รวมแล้วอย่างน้อย 5 วัน  โดยจะ

พิจารณามาตรการไปพร้อมกับสถานการณ์

ในช่วงนี้ เพื่อนำาเข้าที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ที่

จะมีขึ้นในวันที่ 18  มี.ค.นี้ โดย 6 หน่วยงาน

หลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข, มหาดไทย, 

คมนาคม, การท่องเที่ยวและกีฬา, สำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ และกระทรวงวัฒนธรรม 

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ศุภกิจ ศิริ

ลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

แถลงสถานการ ณ์การแพร่ระบาดของ โรค 

โค วิด -19 ว่า  ข้อมูลในปัจจุบันสายพันธุ์ โอมิ                          

ครอนครองโลกเป็นส่วนใหญ่แล้ว โดยโอมิ                

ครอนสายพันธุ์ BA.1 ยังเป็นสายพันธุ์หลัก 

และมี BA.1.1 สายพันธุ์ลูกซึ่งมีการกลายพันธุ์ 

เจอคอ่นขา้งมาก สว่น BA.2 พบแสนกวา่ สว่น 

BA.3 มีน้อยมาก      

นพ.ศุภกิจกล่าวว่า สำาหรับในประเทศ 

ไทยที่มีการเฝ้าระวังช่วงสัปดาห์ที่แล้ว ตรวจ 

1,900 ราย พบว่าสายพันธุ์อัลฟา  (อังกฤษ)  

เบตา (แอฟริกาใต้)  แกรมมา ไม่พบแล้ว มีเดล

ตา  (อินเดีย)  7 ราย ที่เหลือโอมิครอนทั้งหมด 

โดยแชร์ส่วนแบ่งในตลาดแล้ว 99.6% มีอยู่

ในทุกจังหวัด ทั้งนี้พบโอมิครอน BA.1 และ 

BA.2 สัดส่วน พบในภาพรวม BA.2 พบ 52% 

โดยพบว่า BA.2  แพร่กระจายเร็วกว่า ค่อยๆ 

เบยีด สปัดาหต์อ่ไปจะเพิม่ขึน้เรื่อยๆ สกัพกัจะ

แทน BA.1 รวมทั้งต้องเฝ้าระวังว่าจะมี  BA 

อื่นอีกหรือไม่

นพ.ศุภกิจกล่าวว่า ส่วนความรุนแรง

ยังไม่มีความแตกต่างจาก BA.1 ที่สำาคัญพบ

ว่ามีการแพร่ได้รวดเร็วกว่า 1.4 เท่า ถ้าติด

ในครัวเรือนจะแพร่กระจายได้สูงกว่า  BA.1 

เทียบ 39% ต่อ 29% โดย BA.2 แพร่เร็วกว่า 

10% ในส่วนวัคซีนพบ BA.2 ดื้อต่อวัคซีนเพิ่ม

ขึ้นเล็กน้อย แต่ยังไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ โอ

มิครอน BA. 1 และ BA.2 ต่างกันไม่มากจาก

งานวิจัย 

“แต่ที่พบสำาคัญคือเรื่องยาป้องกัน จาก

ทีเ่คยรกัษา  BA.1 เดลตาได ้แตม่ารกัษา BA.2 

ไม่ได้ จากที่ใช้ยาราคาแพงจัดการเชื้อได้ พอ

มาเจอสายพันธุ์ BA.2  จัดการไม่ได้ แม้จะ

เสียเงินแพงแค่ไหนการรักษาก็แทบไม่ต่างกัน 

โดยสรุปพบโอมิครอน BA.2 ในสัดส่วนที่เพิ่ม

มากขึ้น ขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตไม่ได้เป็นการ

ก้าวกระโดด  แต่เป็นตามสัดส่วนที่พบผู้ติด

เชื้อ” นพ.ศุภกิจระบุ 

เมื่อถามว่า สายพันธุ์ BA.1 และ BA.2 

จะมีความรุนแรงต่อกลุ่มเสี่ยงหรือไม่อย่างไร 

นพ.ศุภกิจกล่าวว่า ข้อมูลในปัจจุบันยังไม่พบ

รุนแรง พบว่าเมื่อติดเชื้อเร็ว ก็จะมีคนรับ

เชื้อได้มากขึ้น เป็น 39 เปอร์เซ็นต์ต่อ 29  

เปอร์เซ็นต์ ในคนสูงอายุ 2 เข็มช่วยได้ไม่มาก

ในเรื่องความรุนแรง 

“แต่ให้ชัวร์ต้องเข็ม 3 พบว่าวันนี้ผู้ที่

เสียชีวิตยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดไม่เพียงพอ 

มีติดเตียงที่บ้าน และยิ่งในช่วงสงกรานต์ที่จะ

มีการกลับบ้าน อาจจะเอาโอมิครอนไปฝาก

ได้ ที่ใดที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือ 2 เข็มต้องรีบ 

ส่วนวัคซีนที่ใช้ในไทยจะมีผลต่อสายพันธุ์ย่อย

ที่พบ BA.1  และ BA.2 ไม่แตกต่าง วัคซีนทุก

ยี่ห้อเมื่อฉีดระยะหนึ่ง ภูมิจะลดลงแน่ เข็ม

กระตุ้นจึงจำาเป็นในขณะนี้” นพ.ศุภกิจ ระบุ 

ด้าน นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การ

ตรวจหาสายพันธุ์ ในปัจจุบันย้ำาว่าในไทยยัง

ไม่พบสายพันธุ์ โอมิครอน BA.3 จึงยังไม่ต้อง

กงัวล ยงัไมพ่บสายพนัธุ์ใหม ่โอมคิรอนยงัเปน็

สายพันธุ์สุดท้ายที่พบในขณะนี้

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ใน

เวลา 10.30 น.  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เดินทาง

เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ที่ตึกไทยคู่ฟ้า 

ทั้งนี้ พล.ต.อ.อัศวินเปิดเผยภายหลังเข้าพบนา

ยกฯ ว่า เป็นการมารายงานถึงสถานการณ์ โอ

มิครอน และมาตรการ “เจอ แจก  จบ” โดย

ขอเร่งโรงพยาบาลและศูนย์สาธารณสุขทั้ง 

69  ศูนย์ของ กทม. ที่จะปรับศูนย์ให้คล้ายๆ 

กับโรงพยาบาล มาช่วยสนับสนุนในการรักษา 

เนื่องจากโรงพยาบาลของ กทม.เองมีเพียง 

11 แห่ง  

“โดยขณะนี้ผู้ติดเชื้อบางส่วนที่ยังไม่มี

อาการหรือมีอาการเล็กน้อยจะให้รักษาที่บ้าน 

โดยจะให้ศูนย์บริการสาธารณสุขเข้ามาช่วย

ในการจ่ายยาให้ประชาชนตามบ้าน  ส่วน 6 

กลุ่มโรคเสี่ยงจำาเป็นต้องรับเข้ารักษาในโรง

พยาบาล ซึง่หากไม่เพียงพอเรากต็อ้งพยายาม

จัดหาโรงพยาบาลให้” พล.ต.อ.อัศวินระบุ  

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ระบุว่า ตนเอง

เรียกมาสอบถามสถานการณ์ โควิด-19 ว่าจะ

ทำาอย่างไรในเรื่องที่ประชาชนมาร้องเรียน 

เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงมาตรการต่างๆ ได้ 

ซึ่งผู้ว่าฯ กทม.รับไปว่าจะดูแลในรายละเอียด

ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มาตรการที่ออกทุกครั้งก็

ไม่ได้ฟังกันว่าจะทำาอะไร อย่างไร บางครั้ง

ไปอ่านจากโซเชียลก็ไม่เข้าใจกัน ฝากสื่อช่วย

ชี้แจงด้วย อย่างมาตรการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-

19 เจอ แจก จบ กไ็มเ่ขา้ใจวา่เปน็อยา่งไร  แต่

เขาอธิบายกันไปหมดแล้ว ไม่ต้องถามว่าอะไร 

ซึ่งตนเองก็ฟังเขาพูดมาทุกครั้ง ถ้าตรงกันก็

ไม่มีปัญหา ถ้าเดือดร้อนก็แจ้งกันมา.
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3บทความ-ในประเทศ

ศัตรูในมิตร-มิตรในศัตรู

มคุยคนเดียวทุกวัน ท่านก็ฟังคนเดียวทุกวัน 

น่าเบื่อ!

ถ้างั้น วันนี้ เรามาเล่นเกม “แกะรอย” กัน

 จะให้ตัวจิกซอว์เอาไปประกอบกันเอง ออกมาเป็น

ตัวอะไร แล้วดูซิว่า “ตรงกันมั้ย?”

 วันก่อน “องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ” ปลด 

“นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ ไพศาล” จากตำาแหน่ง “นายก

สโมสรนิสิตจุฬาฯ”

 ๖ มี.ค. “นายเนติวิทย์” โพสต์เฟซ 

 อวดจดหมายจาก “ศูนย์เอเชียของมหาวิทยาลัย

ฮาร์วาร์ด” สหรัฐอเมริกา ที่มีถึงเขา ใจความประมาณว่า 

 “การสั่งปลดเขาพ้นตำาแหน่งนายกสโมสรนิสิต

จุฬาฯ อาจจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อชื่อเสียงประเทศไทย 

ในเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนและเรื่องทุนการศึกษา

 จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำาเนินการในเรื่อง

ดังกล่าว และหาทางเจรจา มากกว่าที่จะเผชิญหน้ากัน 

 และเชื่อว่าผลประโยชน์ของประเทศไทย โดย

เฉพาะในเรื่องที่ใหญ่กว่าเรื่องของทุนการศึกษา และการ

เรียนรู้ จะได้รับผลดีที่สุดจากเรื่องนี้”

 ใหญ่คับปลอกเลยนิ...ฮาร์วาร์ดนี่!

 ๑๘ ก.พ.เอกอัครราชทูตเยอรมนี แจ้ง “น.ส.รวิสรา” 

จำาเลยคดี ๑๑๒ ว่าทางเยอรมันมอบทุนการศึกษาให้ไป

ศึกษาต่อที่เยอรมัน

 ๓ มี.ค. น.ส.รวิสรายื่นคำาร้องต่อศาลอาญาใต้ ขอ

ออกนอกประเทศ ศาลพิจารณาแล้ว “ยกคำาร้อง”

 ๔ มี.ค. Tha iLaw (ถา ไอลอว์) ทวีตข้อความ  

 “เห็นข่าวผู้ต้องหา ๑๑๒ ไม่ได้รับอนุญาตให้ไป

ศึกษาต่อต่างประเทศ เพราะเกรงว่าจะหลบหนีแล้วก็

ส่ายหัว พวกอนุรักษ์นิยมนี่ประหลาด 

 วันหนึ่งก็ไล่ให้เขาออกจากประเทศ แต่พอเขาจะ

ไป ก็ไม่ให้เขาไป สรุปไม่ได้อยากให้คนเห็นต่างออกไป 

แต่อยากจะบังคับขืนใจให้คนอื่นคิดเหมือนกับตัวเอง

เท่านั้น”

 ก่อนหน้า เมื่อ ๑๘ พ.ย.๖๔ MGR Online ลงข่าว 

 นายจอน อึ๊งภากรณ์ ผอ.โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อ

กฎหมายประชาชน (ไอลอว์) ให้สัมภาษณ์

 ไม่ค่อยพอใจ ส.ว.บางคนใส่ร้ายไอลอว์ว่าทุจริตบ้าง  

ได้เงินจากแหล่งทุนต่างชาติบ้าง 

 เมื่อนักข่าวถาม “จะชี้แจงอย่างไรกรณีที่ว่าแหล่ง

ทุนนั้นเป็นแหล่งทุนเดียวกับม็อบฮ่องกง?”

ราชทูตและอุปทูต ๑๒ ประเทศ และสหภาพยุโรป 

 และบอก เมื่อ ๒๔ พ.ย.ก็ได้ต้อนรับคณะทูตานุทูตและ

ตัวแทนองค์การระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน  พูดคุย

และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิ 

 ภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยว่า ‘การชุมนุม

และเสนอปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการล้มล้างการ

ปกครอง’

 คณะทูตานุทูตที่ให้เกียรติมาในวันนั้่น ได้แก่....... 

 สถานทูตเยอรมนี, สถานทูตฝรั่งเศส, สถานทูตสหรัฐ 

อเมริกา, สถานทูตสวีเดน, สถานทูตฟินแลนด์,

 สถานทูตนอร์เวย์, สถานทูตสหราชอาณาจักร, สถาน

ทูตลักเซมเบิร์ก, สถานทูตออสเตรีย, สถานทูตสวิตเซอร์

แลนด์

  ตัวแทนสหภาพยุโรปประจำาประเทศไทย และตัวแทน

จากสำานักงานข้าหลวงใหญ่ ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติ”

 เป็นไงครับ....

 จากจิกซอว์แต่ละตัวที่ให้ ไป ประกอบออกมาแล้ว 

หน้าตาบ่งบอกอะไรบ้างล่ะ?

 นาโต..สหรัฐฯ...ยุโรป...NGOs...NED ....USAID...นีโอ

นาซี...ปฏิวัติร่มฮ่องกง...สามนิ้วล้มเจ้า

 จาก “บล็อกเดียว-พิมพ์เดียว” กันเป๊ะ!

 ช่วงนี้ อาจารย์ “สมเกียรติ โอสถสภา” ติดอาวุธปัญญา

ให้แฟนๆ ไว้รับสถานการณ์ โลกและบ้านเมืองถี่ยิบ 

 ผม “ติดใจ-ได้คิด” ในโพสต์ของอาจารย์อยู่เรื่อง อยาก

ให้อ่านกัน ดังนี้

 เมื่อชาวจีนโบราณต้องการอยู่อย่างปลอดภัย พวกเขา

ได้สร้างกำาแพงเมืองจีนที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมา โดยเชื่อว่า จะไม่มี

มนุษย์หน้าไหน สามารถปีนมันได้ เพราะสูงมาก แต่ทว่า..!

 ภายในร้อยปีแรก หลังการสร้างกำาแพงนั้น เมืองจีน

กลับถูกรุกรานถึงสามครั้ง!

 ในแต่ละครั้ง กองทัพบกของศัตรูไม่มีความจำาเป็นที่จะ

ต้องทะลวงกำาแพงหรือปีนมันเลยแม้แต่น้อย..!

 แต่ทว่า ในทุกครั้ง พวกเขาใช้วิธี “ติดสินบน” ยามเฝ้า

ประตูแล้วเข้าทางประตูนั่นแหละ

 แน่นอนว่า ชาวจีนมัวแต่ห่วงเรื่องสร้างกำาแพงจนลืม

สร้างคนเฝ้ากำาแพง..!

 เพราะการสร้างคน ต้องมาก่อนการสร้างทุกสิ่ง และ

นี่คือสิ่งที่คนหนุ่มสาวของพวกเราทุกวันนี้ ต้องตระหนักให้

มาก

 นักบูรพาคดีคนหนึ่งกล่าวไว้ว่า:

 ถ้าท่านต้องการทำาลายอารยธรรมของประชาชาติ

หนึ่งประชาชาติใดมีขั้นตอนอยู่สามอย่าง คือ:

 1.ทำาลายครอบครัว

 2.ทำาลายการศึกษา

 3.ล้มบุคคลต้นแบบและตัวอย่างที่ดีงามของ 

พวกเขา

 เมื่อแม่ที่ฉลาด ครูที่จริงใจและต้นแบบที่ดี หายไป

 ใครเล่าจะเลี้ยงดูต้นกล้าเยาวชนให้มีคุณธรรม??

 วันนี้ ก็เห็นกันแล้วใช่มั้ย........ 

 ไซออนิสต์ “อำานาจเดียวครองโลก” ในร่างทรง 

“สหรัฐฯ-ยุโรป” ที่ปรากฏในปางต่างๆ 

 ทั้งปาง นาโต...NGOs...NED....USAID...นีโอนาซี...

ปฏิวัติร่มฮ่องกง...สามนิ้วล้มเจ้า

 มันทำาระบบครอบครัว “พ่อ-แม่-ลูก-พี่-น้อง-ปู่-ย่า-

ตา-ยาย” เราแตกยับแล้ว

 การ “ล้างสมอง” นักศึกษาใช้เป็นเครื่องมือ ด้วย

การ “ให้ทุน” ไปเรียนนอก แล้วกลับเข้ามาเป็นอาจารย์ 

“ล้างสมอง” นักศึกษา “ต่อจากรุ่น-สู่รุ่น” เพาะเชื้่อ-ขยาย

พันธุ์ ไปเรื่อยๆ

 ขณะนี้ แพร่เชื้อครอบคลุมทั่วทุกมหา’ลัยของ

ประเทศแล้ว แผน “ทำาลายการศึกษา” เพื่อ “ทำาลาย

ประเทศ” สำาเร็จไปอีกขั้นแล้ว

 “ศูนย์เอเชียศึกษา” ที่ฮาร์วาร์ดนั่นน่ะ

 นั่นคือ “รังใหญ่” ขบวนการแบ่งแยกประเทศไทย

เพื่อเข้าครองอำานาจควบคุม-สั่งการ โดยใช้คราบสถาบัน

และคราบนักวิชาการบังหน้าในการขับเคลื่อน

 ตาม ๓ แผน ๓ เป้าหมาย

 “ทำาลายครอบครัว-ทำาลายการศึกษา-ทำาลายล้ม

บุคคลต้นแบบและตัวอย่างที่ดีงามของพวกเขา ชัดๆ คือ 

ทำาลายสถาบัน”!

 นักศึกษาไทยในฮาร์วาร์ด ใครที่ ไม่ร่วมขบวนการ 

จะถูกนักศึกษาด้วยกัน “กดดัน” ทุกรูปแบบ บีบคั้นทั้่ง

ทางสังคม ทางการเรียน

 คนไทย พอใครยกชื่อ ฮาร์วาร์ด ออกซ์ฟอร์ด เคม

บริดจ์ คือมหา’ลัยดังๆ ในอังกฤษ สหรัฐฯ มาอ้าง ก็หัวหด 

อะไรก็ใช่ ก็ถูกไปทั้งหมด

 เอาละมัง คงประกอบกันเห็นเป็นตัวแล้ว 

 ฉะนั้น ผมก็คงไม่ต้องสรุปอะไร ว่าใครมิตร-ใคร

ศัตรูของไทยเรา.

 

  นายจอนตอบ “ไม่ทราบว่าแหล่งทุนใดให้ทุนม็อบ

ฮ่องกง แต่ถ้าเป็นการให้ทุนแก่องค์กรที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย 

ผมถือเป็นเรื่องธรรมดา”

 MGR Online ฟุตโน้ต ว่า........ 

 “อนึ่ง แหล่งทุนที่อ้างถึงดังกล่าวคือ กองทุนแห่งชาติ

เพื่อประชาธิปไตย (National Endowment for Democracy  = 

NED) ซึ่งสหรัฐฯ อ้างเป็นองค์กรกึ่งรัฐกึ่งอิสระ แต่รับเงิน

จาก ‘สภาคองเกรส’ เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยทั่วโลก 

 โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา NED ได้สนับสนุนกลุ่ม

เอ็นจีโอในฮ่องกง มีส่วนเกี่ยวข้องกับม็อบเรียกร้องประ 

ชาธิปไตยในฮ่องกงเมื่อปีที่ผ่านมาด้วย”

 กรณี “รัสเซีย-ยูเครน” World Update รายงานข่าวว่า

 กองพัน Azov นีโอนาซี (ชุดปฏิบัติการพิเศษอาซอฟ)  

เป็นหน่วยหัวรุนแรงฝ่ายขวา NGOs ก่อตั้งและสนับสนุน

อาวุธ, ทุนโดยกองทัพสหรัฐฯ ค่าจ้างรบแพง 

 เพจอาจารย์ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ ระบุ

 “ก่อการร้ายนีโอนาซี เป็นหุ่นเชิดของอเมริกา ซึ่ง CIA  

จัดตั้งขึ้น โดยใช้กองทุน NED/USAID.....

 ๔ มี.ค. THE TRUTH เสนอข่าว เฟซบุ๊ก  Street Hero 

V3 โพสต์ภาพ, ข้อความ กลุ่มทูต ๒๕  ประเทศ ที่ออกมา

เรียกร้องให้ไทยประณามรัสเซีย กรณียูเครน 

 ระบุว่า กลุ่มทูตที่ไปเป็นวอลเปเปอร์ให้ธนาธร ตอน

ไปรับทราบข้อหาที่ สน.ปทุมวัน ปี ๖๒ กับกลุ่มทูตที่ออกมา

จี้ ไทยให้ประณามรัสเซีย และกลุ่มทูตที่กดดันไทยไม่ให้ออก  

พรบ.ตรวจสอบเงินได้ NGOs    

 ทั้ง ๓ กลุ่ม เป็นกลุ่มเดียวกัน 

 เดอะทรูธ รายงานเพิ่มเติม โดยอ้างอิง ‘เฟซบุ๊ก ศูนย์

ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน’ ที่โพสต์ ๒๒ ธ.ค.๖๔ ว่า

 ศูนย์ทนายพื่อสิทธิฯ ได้รับเกียรติต้อนรับคณะเอกอัคร 

มอระวี-นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ในฐานะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และพรรคการเมือง ถือ

เป็น ส.ส.หนึ่งเดียวที่ต่อสู้กับบรรดาพรรคการเมืองใหญ่ต่างๆ 

หวังปรับเปลี่ยนแนวสูตรคำานวณ ส.ส.จากระบบคู่

ขนาน ดังเช่นรัฐธรรมนูญปี 40 และ 50 ให้กลับมาใช้สูตร

คำานวณแบบจัดสรรปันส่วนผสม หรือ MMP โดยคำานึงจำานวน 

ส.ส.พึงมีของแต่ละพรรคการเมือง เช่น การเลือกตั้งปี 62 แต่

ที่เปลี่ยนไม่ได้คือการใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

ทั้งนี้ หากทำาสำาเร็จ “หมอระวี” อาจถูกเปรียบ

เป็น “แจ็คผู้สยบยักษ์” อย่างไรก็ตาม หากย้อนกลับไป การ

ต่อสู้ของหมอระวีอาจถูกมองว่าโดดเดี่ยว แต่เมื่อสถานการณ์

เปลี่ยนไป โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ไม่ได้

ยิ่งใหญ่ตามที่ โวไว้ และสวนทางกับพรรคเพื่อไทยที่อาจได้ 

ส.ส.แบบแลนด์สไลด์ 

จึงเป็นเหตุให้แนวทาง

ต่อสู้ของ “หมอระวี” กลับมา

พูดถึงในหมู่ผู้มีอำานาจและของ

บรรดาพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อ

ล้มกติกา เลือกตั้ งที่ ดำ า เนิน 

การอยู่ เพื่อให้ “บิ๊กตู่” พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็น

นายกฯ สมัยสาม ภายใต้สูตร

คำานวณ ส.ส.แบบ MMP 

“หมอระวี” ระบุว่า “แนว

ทางดังกล่าวนี้ บิ๊กป้อม พล.อ. 

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ 

และหัวหน้า พปชร. มีท่าทีตอบ

รับ พร้อมกับบอกไปยังพรรคใหญ่ว่าศึกยังไม่จบอย่าเพิ่งนับ

ศพทหาร”   

สอดคล้องกับมือกฎหมายของรัฐบาลอย่าง นายวิษณุ 

เครืองาม รองนายกฯ ก็ออกมาระบุว่า สูตรคำานวณ ส.ส.จะ

เป็นแบบใดก็ได้ แต่สุดท้ายต้องไม่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 83, 

86 และมาตรา 91 

นอกจากนี้ แนวทางในรัฐสภา “หมอระวี” อีกด้านหนึ่ง

ได้ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพราะไม่เห็นด้วยกับการ

แก้ไขรัฐธรรรมนูญที่เปลี่ยนไปเป็นบัตร 2 ใบ ฉะนั้นหากส่ง

เรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญและวินิจฉัยว่าขัดเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญปี 60 ก็ต้องกลับไปใช้กติกาเลือกตั้งปี 62 คือ 

บัตรเลือกตั้ง 1 ใบ และใช้สูตร MMP สิ่งที่ดำาเนินการอยู่ก็ถือ  

เป็นโมฆะไปทั้งหมดใช่หรือไม่ 

หากเป็นไปตามนี้จะเข้าทางผู้มีอำานาจทันที ส่วนใคร

จะเสียค่าโง่หรือไม่อาจต้องไปถาม “โทนี่ วู้ดซัม”.   

ช่างสงสัย

‘แจ็คสยบยักษ์’

ห

นพ.ระวี มาศฉมาดล

ห็นแวบๆ...จาก เฟซบุ๊ก ของอาเฮีย สุทธิชัย หยุ่น ของ

หมู่เฮานี่แหละ ว่า ราคาน้ำามัน พุ่งทะลุเพดาน ทะลุหลังคา 

ปาเข้าไปถึงระดับ 130 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลไปแล้วถึงขั้น

นั้น!!! แล้วถ้าหากสงครามรัสเซีย-ยูเครนยังคงไม่แล้วเสร็จ หรือ

บวกกับการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านเกิดติดๆ-ขัดๆ ขึ้นมา

ซะอีก โอกาสที่อาจต้องเจอกับราคาน้ำามันระดับ 200 ดอลลาร์

ต่อบาร์เรล...ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เอาเลย...

เฮ้ออ์อ์อ์...อะไรมันจะหนักหนา-สาหัสไปได้ถึงปานนั้น แค่

เจอกับการแพร่ระบาดของท่านเชื้อไวรัสโควิดที่ยืดเยื้อ คาราคาซัง

มาเกือบ 2 ปี 3 ปีเข้าไปแล้ว ก็ยังไม่คิดจะหมดฤทธิ์ หมดเดช ลงไป

ซะที เพียงเท่านี้...ก็ตายแล้ว!!! สำาหรับประเทศเล็กๆ ที่ทำามาหารับ

ประทานด้วยการ รับจ้างทำาของ และด้วยสิ่งอำานวยความสะดวก

อันสวยสด งดงาม ทางธรรมชาติ ประเภท ซี-แซนด์-ซัน-และเซ็กซ์ 

อะไรทำานองนั้น อย่างประเทศไทยแลนด์ แดนสยาม ของหมู่เฮา ที่

ต้องบริโภคน้ำามันวันละไม่ต่ำากว่า 100 ล้านลิตรเป็นอย่างน้อย เมื่อ

ดันต้องเจอเข้ากับราคาน้ำามันระดับนี้ โอกาสที่จะตายแล้ว-ตายอีก 

ตายซ้ำา-ตายซาก ยิ่งน่าจะมีความเป็นไปได้สูงเอามากๆ...

หรืออย่างที่ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี ของบริษัทเงินทุน

ธนชาตและธนาคารทหารไทย เขาเคยสำารวจ ค้นคว้า ศึกษาและ

วิจัย จนกลายมาเป็น มาตรฐาน ในการคิดคำานวณถึง ผลกระทบ 

ของราคาน้ำามันในแต่ละช่วง แต่ละระยะ นั่นแหละว่า เมื่อไหร่ที่

ราคาน้ำามันเพิ่มระดับขึ้นไปซักประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ ภาคธุรกิจ 

เอกชน ภาคการขนส่ง หรืออะไรต่อมิอะไรทั้งหลาย จะต้องมี

ต้นทุน มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม นับเป็นแสนๆ ล้าน หรือเกือบ 2 แสนล้าน

บาทเอาเลยถึงขั้นนั้น ส่วนบรรดาครัวเรือนต่างๆ ที่ล้วนแต่เป็น

หนี้-เป็นสิน จนระดับหนี้ปาเข้าไปถึง 80-90 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี

มานานแล้ว มีแต่จะต้องขวนขวายหาเงินเพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำากว่า 1.6 

เปอร์เซ็นต์ หรือไม่ต่ำากว่าครัวเรือนละ 340 บาทเป็นอย่างน้อย...

แต่ที่มันกำาลังเพิ่มๆ กันในทุกวันนี้...มันเตลิดเปิดเปิงเลย 

25 เปอร์เซ็นต์ พรวดเดียวปาเข้าไป 100 เปอร์เซ็นต์ หรือ 200 

เปอร์เซ็นต์เอาเลยก็ไม่แน่ แล้วยังงี้...บรรดาภาคธุรกิจ เอกชน 

บรรดาครัวเรือนทั้งหลายจะไปเหลืออะไร!!! เผลอๆ...แม้แต่ 

ความเหมือนเดิมภายใต้ความเปลี่ยนแปลง

มะเขือ ก็อาจไม่เหลือให้ บีบ เอาเลยก็เป็นได้ และก็แน่นอนนั่นแหละ

ว่า...ภายใต้สภาพเช่นนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมต้องตกเป็น ภาระ ของ

รัฐบาลอย่างมิอาจปฏิเสธและหลีกเลี่ยงได้ โดยที่ผู้นำารัฐบาลอย่าง

ท่านนายกฯ บิ๊กตู่ ของหมู่เฮา ที่เพิ่งเดินทางไปกิน กุ้งอบกระเทียม

พริกไทย ฝีมือของ บิ๊กป้อม ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ เมื่อวัน-สองวันมา

นี้ ท่านคิดจะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวกันในลักษณะไหน ก็ยังไม่ถึงกับ 

ชัดเจน มากมายซักเท่าไหร่นัก...

จะเอาตามข้อเสนอของภาคเอกชน...คือให้หาทาง กู้เงิน อีก

ประมาณ 1 ล้านล้านบาท มาสำารองเอาไว้ก่อนล่วงหน้า หรือไม่? 

ประการใด? ก็ยังไม่ถึงมีบทสรุปโดยเบ็ดเสร็จและเด็ดขาด เพราะเท่า

ที่กู้ๆ มาแล้ว มันก็ชักท่วมหู ท่วมหาง ยิ่งเข้าไปทุกที ดังนั้น...ไม่ว่าจะ

หาทางออก ทางไป หรือ ทางรอด ในลักษณะไหน ล้วนแล้วแต่หนัก

ไปทางอ่วมอรทัยกาญจนชูศักดิ์ไปด้วยกันทั้งสิ้น คือกลายเป็นปัญหา

ทั้งใน ระยะสั้น และ ระยะยาว ที่จำาต้องอาศัยฝีมือ-ความสามารถ

ล้วนๆ สำาหรับฉากสถานการณ์ความเป็นไปในทุกวันนี้และอนาคต

เบื้องหน้า จะยังมา แบกปืน-ถือปูน-ไปโบกตึก กันต่อไปเรื่อยๆ คง

ไม่น่าจะ เข้าท่า กันซักเท่าไหร่นัก...

แต่ก็นั่นแหละ...แม้ว่าฉากสถานการณ์ความเป็นไปของบ้าน

เมือง อันเนื่องมาจาก ผลกระทบ ของโลก ที่มันกำาลังใกล้จะถึง จุด

เปลี่ยน เต็มที อีกทั้งเปลี่ยนครั้งนี้ นับจากนี้ มันอาจเปลี่ยนกันระดับทั้ง

แผง ทั้งองคาพยพ เอาเลยก็เป็นได้ เปลี่ยนระบบ เปลี่ยนระเบียบ แบบ

ชนิดพลิกหน้าตีนเป็นหลังมือ หรือพลิกหน้ามือเป็นหลังตีน ก็แล้วแต่

จะคาดเดากันเอาเอง แต่สำาหรับประเทศไทยแลนด์ แดนสยาม ของ

หมู่เฮาแล้ว ดูเหมือนอะไรต่อมิอะไร...มันยังคงเป็นไปในแบบเดิมๆ 

เช่นเดิม เหมียนน์น์เดิม อย่างมิอาจปฏิเสธได้เลย โดยเฉพาะในเรื่อง

ของการเมือง หรือเรื่องของการแย่งกันเป็น รัฐบาล นั่นแหละทั่น...

คือขณะที่ ฝ่ายค้าน และ ฝ่ายแค้น กำาลังตระเตรียม

ขีปนาวุธ เอาไว้ถล่มรัฐบาลในเดือนพฤษภา.ที่กำาลังจะมาถึง ชนิด

กะจะเอาให้ตายคาเขียง คาตีน ให้จงได้!!! ส่งผลให้ฝ่ายรัฐบาล 

หรือฝ่าย บิ๊กตู่ เลยต้องหันไป กินข้าวเที่ยง หรือไปกิน กุ้งอบ

กระเทียมพริกไทย ฝีมือ บิ๊กป้อม ขณะที่ชาวบ้าน-ชาวช่องทั้ง

หลาย คงต้องหาทาง รับประแ-ก กันเอาเอง โดยเฉพาะในภาวะ

ราคาน้ำามันพุ่งปรู๊ดๆ ปร๊าดๆ ไปถึง 130 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลไป

แล้วในช่วงนี้ หรือพูดง่ายๆ ว่า...โดยบริบททางการเมืองของบ้าน

เรา มันแทบไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากมายซักเท่า

ไหร่นัก ยังคงต้องวางหมาก วางเกม เล่นแร่ แปรธาตุ เล่นเล่ห์ 

เพทุบาย แบบชนิดซับซ้อน ซ่อนเงื่อน เพื่อนทรยศ ไปตามสภาพ...

โอกาสที่จะเกิดบรรยากาศแบบ สงบ-เรียบ-นิ่ง อันจะเป็น

ตัวช่วยให้เกิดทางออก ทางไป หรือทางรอด แทบไม่หลงเหลือติด

ปลายนวมเอาเลยแม้แต่น้อย ยังหนักไปทางไล่งับ ไล่กัด ไล่ทิ่ม ไล่

แทง ซึ่งกันและกัน ไม่ใช่แต่เฉพาะรัฐบาลกับฝ่ายตรงกันข้าม หรือ

ฝ่ายค้าน-ฝ่ายแค้นเท่านั้น แต่กระทั่ง ฝ่ายเดียวกันเอง นี่แหละ 

ถึงขั้นต้องออกมาสำาแดงธรรมเทศนาเรื่อง พรหมวินาศ 4 ในช่วง 

วันเสาร์ 5 เอาเลยถึงขั้นนั้น!!!

ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้...จาก Arthur Golden... “Adversity 

is like a strong wind. It tears away from us all but the 

things that cannot be torn, so that we see ourselves 

as we really are. – ความทุกข์ยากเปรียบดังพายุกล้าที่จะฉีก

กระชากทุกสิ่งทุกอย่างให้หลุดลุ่ยไปจากเรา เหลือไว้แต่ตัวตน

ที่แท้จริงให้เราเห็น...”.
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รื้อคดี โฮปเวลล์ปกป้องเงินชาติ
ทำาเนียบรัฐบาล • “อนุทิน” ปลื้ม “คมนาคม-รถไฟ” สู้คดี โฮปเวลล์ ไม่ต้องจ่าย

ค่าโง่กว่า 3 หมื่นล้านบาท ทำาให้ต้องกลับไปสู้คดีใหม่อีกรอบ มั่นใจ ศักดิ์สยาม 

พีระพันธุ์ ทำางานเป็นทีม พร้อมปกป้องผลประโยชน์ประเทศชาติ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่ าการกระทรวงสาธารณสุข 

กล่าวว่า คดี โฮปเวลล์ที่รัฐบาล

ไม่ต้องเสียค่าโง่ 3 หมื่นล้านบาท

แล้ว ซึ่งมองกันว่าเป็นผลงานของ

กระทรวงคมนาคม เป็นหน้าที่

ของกระทรวงคมนาคมและหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการรักษาผล

ประโยชน์ของชาติถือเป็นภารกิจ

หลัก ความจริงเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อน

หน้านี้นานแล้ว ได้หารือกับนาย

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 

ว่าเรื่องนี้จะต้องดูให้ละเอียด ไม่

ต้องการเป็นคนที่จะต้องมาจ่ายค่า

โง่ในยุคสมัยที่กำากับดูแลกระทรวง

คมนาคม จึงให้ รมว.คมนาคม

รื้อฟื้นเรื่องนี้ขึ้นมา หาวิถีทางต่อสู้ 

ทำาเต็มที่ จะแพ้หรือชนะก็เป็น

เรื่องของกระบวนการยุติธรรม แต่

อย่างน้อยเราได้ทำาหน้าที่พิทักษ์

ผลประโยชน์ของประเทศชาติ ซึ่ง

เป็นเรื่องที่เราต้องทำาได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า คดีนี้จะต้อง

มาเริ่มต้นกันใหม่ใช่หรือไม่ นาย

อนุทินกล่าวว่า อย่างน้อยเราได้มี

โอกาสที่จะเรียกข้อมูลต่างๆ มาดู

มากขึ้น เวลาอ่านหนังสือหรือดูหนัง 

จะต้องไม่ดูกลางเรื่อง จะต้องดูก่อน

ว่าต้นเรื่องเป็นอย่างไร หลายๆ เรื่อง

ที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้คือ ไปเริ่ม

นับจากแถวๆ กลางๆ เรื่อง ไม่ได้

ดูที่มาที่ ไปของมันตั้งแต่บทที่หนึ่ง 

กรณีนี้หากย้อนไปดูตั้งแต่ต้นว่าเริ่ม

มาอย่างไร มีพัฒนาการอย่างไร 

ทำาไมจึงเป็นเช่นนี้ เชื่อว่าตอนที่เริ่ม

โครงการคงไม่มีใครอยากให้มีผล 

กระทบเกิดขึ้นเช่นนี้ แต่ทำาไมจึง

ออกมากลายเป็นรัฐบาลเสียหาย 

จึงต้องไปดู และพบหลายเหตุที่

คิดว่าน่าจะนำามายกเป็นข้อต่อสู้

ได้ จึงได้ให้นายศักดิ์สยามไปดูแล

เรื่องนี้อย่างใกล้ชิด โดยตั้งเป้าไว้ว่า

ประโยชน์ของชาติจะเสียหายไม่ได้

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า ในการ

เริ่มต้นคดีนี้ใหม่จะใช้เวลาพิจารณา

นานหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า 

กระบวนการยุติธรรมก็ใช้เวลา

ตามขั้นตอน แต่อย่างน้อยเราก็ไม่

ต้องจ่ายในวันนี้แล้ว

เมื่อถามว่า นายพีระพันธุ์ 

สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐ 

มนตรี ระบุว่า อายุความคดีนี้หมด

ไปแล้วจะเป็นปัญหาหรือไม่ นาย

อนุทินกล่าวว่า จะต้องกลับไปดู

หลายเรื่อง นายพีระพันธุ์กับนาย

ศักดิ์สยามมีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน 

และด้วยความที่นายพีระพันธุ์เป็น

อดีตผู้พิพากษา เป็นนักกฎหมาย 

มีความรู้ความสามารถ นายศักดิ์

สยามจึงได้ไปหารือและปรึกษาใน

เรื่องดังกล่าวในทางกฎหมายว่า

จะดำาเนินการอย่างไรต่อไปได้ ซึ่ง

ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 

เรื่องนี้ ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคน

หนึ่ง หากเกี่ยวข้องในการรักษาผล

ประโยชน์ของบ้านเมืองได้ก็ต้องทำา 

ถือว่าเป็นทีมเวิร์กที่ดีมากๆ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

เปิดเผยว่า ขั้นตอนหลังจากนี้นาย

อนุทินได้มอบหมายให้นายศักดิ์

สยามเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ

ประเด็นข้อกฎหมาย เพื่อต่อสู้คดี

เมื่อศาลเริ่มกระบวนการพิจารณา

ใหม่ กำาชับฝ่ายกฎหมายต้องทำางาน

อย่างเต็มที่ เพื่อให้ภาครัฐได้รับ

ความเป็นธรรม และปกป้องผล

ประโยชน์ของส่วนรวม นอกจาก

นี้ยังให้ความมั่นใจกับประชาชน

ว่ารัฐบาลจะดำาเนินการอย่างรอบ 

คอบ รัดกุม และจะต่อสู้อย่างเต็ม

ที่ เพราะถือว่างบประมาณคือเงิน

ภาษีของประชาชนทุกคน.



ป 1948 สหรัฐฯ และอังกฤษ (ถูกผลักดันโดยยิวโซออนิสต) 

จัดตั้ง UN ขึ้น (ซึ่งมีอิทธิพลนโยบายทางออมสนับสนุนอิสราเอล 

(ยิว) ลาสุด (2 มี.ค.2022) การประชุม องคการสหประชาชาติ 

(UN) มุงบีบใหรัสเซียถอนทหารออกจากพื้นที่ของประเทศยูเครน 

หลายชาติของ สหภาพยุโรป (EU) สงอาวุธไปใหยูเครนรบรัสเซีย 

สวนชาวเบลารุสไดลงประชามติใหประเทศเบลารุสสามารถเปนที่

ตั้งของอาวุธนิวเคลียรและกองทัพรัสเซียไดอยางถาวร ยิ่งโหมไฟ

สงครามใหคุโชน

ผมได รวบรวมเหตุการณโลกที่เกิดขึ้นจริงจากเอกสารสง 

ครามหลายชิ้น จากหลายแหลงอางอิง ทําการสังเคราะห  แลวจัด

ระเบียบขอมูลเปน TIMELINE (ตาราง) ชี้ถึงสงครามสําคัญในรอบ

กวา 100 ปที่ผานมาจาก “สงครามยุคเกา” ในอดีตสู “สงคราม

ยุคเปลี่ยนผาน (กลางเกา–กลางใหม)” ในปจจุบัน และกําลังกาว

สู “สงครามยุคใหม (QUANTUM AGE) ในอนาคต ทามกลาง

ระเบียบโลกในคริสตทศวรรษ 2020 ที่กําลังเปลี่ยนแปลงโดยมี

รัสเซียกับจีนเปนผูเลนสําคัญ โดดเดนยิ่ง

มนุษยหํ้าห่ันฆากันมาต้ังแตยุคโบราณ สงครามครูเสด (1096) 

สงครามศาสนาชาวคริสต VS อิสลาม สงครามในศตวรรษที่                                 

20 ตอศตวรรษที่ 21 ไดรับอิทธิพลจาก ขบวนการยิวไซออนิสต                                                                               

มุงใหยิวครอบครองโลกโดยยุทธวิธีทําใหแตกแยกและปกครอง โดย

เฉพาะอยางยิ่งใน นโยบายการทหารของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 

ผาน DEEP STATE (CFR/CIA/PENTAGON) ชวงหลังสงคราม 

โลกครั้งที่ 2 ในระยะหลังสหรัฐอเมริกา ประสบกับความพายแพ

ในหลายสงครามอยางหมดรูป ไดแก สงครามอินโดจีน-เวียดนาม 

สงครามอิรัก สงครามซีเรีย สงครามอัฟกานิสถาน อีกทั้งภายใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาเองมีปญหาเหยียดผิว เหยียดเชื้อชาติกระ 

หน่ําซ้ําเติมเขามา อเมริกาไดเดินทางมาถึงจุดเส� อมสุดขีด พรอมๆ 

กันกับโลกตะวันตก แถมสหรัฐฯ ยังพยายามมาดิ้นเฮือกสุดทาย

รวมกับโลกตะวันตกประณามรัสเซียบุกยูเครน

เปนปฏิบัติการรวมหมูจากโลกตะวันตก “รุมมุงขยํ้าหมีขาว-                                                     

รัสเซีย” หากแต ผูนํารัสเซีย วลาดิมีร ปูติน ก็สูยิบตาดวยสติ

ปญญาท่ีลุมลึก อยาลืมวาท้ังรัสเซียและยูเครนมีรากเหงาบรรพบุรุษ

มาจากชาติพันธุเดียวกันคือ ชนชาติสลาฟ มีความเปนพี่เปนนอง

กัน ชนชาติสลาฟมีอารยธรรมรุงเรือง 6,000 ปมาแลว การเลือก

ตั้งประธานาธิบดีของยูเครน มีทั้งผูสมัครที่โปรรัสเซีย กับผูสมัคร

ที่โปรสหรัฐอเมริกา ตะวันตก และนาโต ผูสมัครมักไดคะแนน

สูสีกัน เม� อ เชเลนสกีไดเปนประธานาธิบดีของยูเครน เขาได

นํายูเครนไปซบอกสหรัฐเมริกา ตะวันตก และนาโต สําหรับผูมี

อคติหรือผูที่ ไมใหความสําคัญกับประวัติศาสตรและวัฒนธรรม

ของรัสเซียและยุโรปตะวันออก อาจมองเหตุการณดังกลาวคลาด

เคล� อนจากความเปนจริง การรับขาวสารจากโลกตะวันตกโดยเฉพาะ                                                                              

สหรัฐอเมริกา มักสรางภาพใหรัสเซียเปน ผูราย เปนพวกคอม    

มิวนิสตในอดีตที่โหดเหี้ยมเผด็จการ เปน พวกมาร สวนนาโต

และยุโรปตะวันตกเปน พวกเทพ ส� อไทยบางสํานักรับขาวสารจาก

ส� อตะวันตกเปนหลักโดยไมแยกแยะ อีกทั้งละเลยมิติทางประวัติ 

ศาสตร จึงมีโอกาสสูงท่ีจะถูกครอบงําโดยส� อตะวันตกถลําลึกอยาง

ไมรูตัว สงผลกระทบตอคนไทยผูเสพขาวจํานวนมาก

ดวยเกรงวาหากยูเครนเขารวมกับนาโต อาจกอใหเกิดความ

ไมมั่นคงและเปนภัยตอรัสเซียในอนาคต รัสเซียจึงตัดสินใจบุก

ยูเครน การใชความรุนแรงในการแกปญหาท่ีสุดแลวยอมเกิดความ

สูญเสียทั้งสองฝาย โลกรุมประณามรัสเซียและคว่ําบาตรรัสเซีย

ฝงประเทศตะวันตกประโคมขาวใชไมแข็งคว่ําบาตรรัสเซีย   

แตวาอันที่จริงจากการรวบรวมขอมูลของ ดร.ปฐมพงษ โพธิ์ประ

สิทธินันท นักวิชาการบูรพคดีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุใน                                                                                

เฟซบุก (3 มี.ค.65) เร� อง “ใครยืนอยูขางใคร ณ เวลานี้?” โดยระบุ
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4 บทความ

ine ID : @thaipost เกาะติดทุกสถานการณ ไมพลาด

ขาวสารสําคัญ สําหรับสถานการณสูรบรัสเซียกับ 

ยูเครนยังตึงเครียด หลายประเทศเฝาจับตาอยาง

ใกลชิด ผลการสูรบครั้งนี้ นอกจากความสูญเสียของทั้ง 2 

ฝาย ขณะที่ราคาพลังงาน น้ํามัน ปรับตัวพุงขึ้นสูง ประเทศ

ที่พึ่งพานําเขาน้ํามันเปนปจจัย

ขับเคลื่อนได้รับผลกระทบไป

ตามๆ กัน หันมามองรัฐบาล

ไทย “พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา” นายกรัฐมนตรี เปดเผย

ถึงราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น

รายวันวา ‘ขอใหทุกคนชวยกัน

ประหยัดพลังงานใหไดมากที่สุด 

โดยเฉพาะการใชรถเทาที่จําเปน 

เพราะราคาน้ํามันสูงขึ้นทุกวัน 

เราก็ดูแลไปไดในระดับหนึ่งแลว 

ถามันสูงขึ้นไปกวานี้ มากขึ้นไป

เร� อยๆ จะทําอยางไร งบประมาณเราก็มีจํากัดอยูเทานี้ แลว

อยางอ� นจะเดือดรอนตามไปดวยหรือเปลา และยังมีความ

เดือดรอนจากกลุมอ� นๆ ขอใหทุกคนเขาใจ’

พรรคภูมิใจไทย โดย 2 คียแมนสําคัญ เสี่ยหนู-นาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุขและหัวหนาพรรคภูมิใจ

ไทย และ เสี่ยโอง-นายเนวิน ชิดชอบ กําลังเนื้อหอม 

ไมกี่วันกอนเพิ่งมีภาพหลุด อนุทินรวมรับประทานอาหาร 

ส.ส.ศรีสะเกษ คนรวมโตะมีทั้ง 

ส.ส.ภูมิใจไทย และ ส.ส.เพ� อไทย

รวมอยูดวย รวมทั้งเนวินเพิ่ง

ชักภาพรวมกับเสี่ยเตา-นายศุภ

ชัย นพขํา ส.ส.ปทุมธานี เพิ่ง

ถายภาพรวมกับเนวิน ทําใหถูก                

โยงเขาไปในเร� องยายพรรคในการ                        

เลือกตั้งครั้งหนา งานนี้อนุทิน

ออกตัวเหตุการณทางอีสานไว                                    

วา ‘ไปเปดการแขงขันกีฬาแหง                                                

ชาติ คนที่เปนเจาภาพคือ ส.ส. 

ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย ที่ศรีสะเกษ ส.ส.เปนญาติกัน

หมด เวลาไปสวนใหญ ส.ส.ก็มาตอนรับ เพราะเราไมมีอะไร

กับใครอยูแลว’ ไมรูเปนเพราะวามีคนเยย รัฐบาลมีไมถึง 

260 เสียงสนับสนุนหรือเปลา เลยตองบอกเปนนัย ใชภาพ

อธิบายแทน เปนการตอกย้ําชัดๆ กันไปเลย 

ปจจัยภายในรัฐบาลประยุทธคงตองวางแผนรับมือ

ใหดีๆ มีท้ังเกมการเมืองจากฝาย                                        

เดียวกัน ท่ีพรอมเขยาเสถียรภาพ 

และจากฝายคาน ที่เตรียมย� น                                   

อภิปรายไมไววางใจ ตามรัฐธรรม 

นูญมาตรา 151 นับแตสมัยการ                                                

ประชุมหนาตั้งแตวันที่ 22 พ.ค. 

เปนตนไป รัฐบาลตองวางแผน

ตั้งรับใหดี นายสุทิน คลังแสง 

ประธานวิปฝายคาน บอกวา 

‘เม� อวันที่ 7 มี.ค. แกนนําพรรค

รวมฝายคานไดมีการประชุม

รวมกันผานระบบซูม เพ� อหารือ

เกี่ยวกับการเตรียมการอภิปรายไมไววางใจ คุยถึงกรอบเวลา

การย� นเนื้อหา จํานวนผูอภิปราย ในเร� องเสียงสนับสนุนนั้น

ตนมองวารัฐบาลมีแตเสียงสั่นคลอนมากกวาสนับสนุน สวน

นายกฯ จะยุบสภาหนีการอภิปรายหรือไม อานใจ พล.อ. 

ประยุทธยาก รูแตวาสถานการณปดลอมจนทําใหนายกฯ 

หนักใจกวาทุกครั้ง’ ฝายคานปฏิบัติการจิตวิทยาเขยาขวัญ

รัฐบาล  

สถานการณการเลือกตั้งสนามผูวาฯ กทม.เริ่มเดนชัด                                                                 

ขึ้นมาตามลําดับ หลังมีกระแสขาวแพรสะพัดออกมา จะมี                                 

การเลือกต้ังวันท่ี 29 พ.ค. ผูสมัคร                                     

ผูวาฯ กทม. ที่มาจากพรรคการ 

เมืองสนับสนุนโดยตรง แอบ

สนับสนุน รวมท้ังผูสมัครในนาม                             

อิสระ ทยอยเปดตัว เสนอตัว

เปนทางเลือกใหชาว กทม. ลา 

สุด เดอะจั้ม-นายสกลธี ภัท    

ทิยกุล ลาออกจากตําแหน�งรอง

ผูวาฯ กทม. โดยเข็มมุงตอไป 

จะลงสมัครผูวาฯ กทม.ในนาม

อิสระอยางแน�นอน แมกอนหนา                                                 

จะมีกระแสขาวพรรคพลังประ 

ชารัฐพยายามทาบทามใหลง

สมัครในนามพรรค แตก็ไมเปนผล วากันวาสกลธีไดยาดีจาก

อดีตรัฐมนตรีคนสําคัญในรัฐบาลประยุทธ ที่มีเครือขายกวาง

ขวางใน กทม.สนับสนุน รวมทั้งมีภาพหลุดเดอะจั้มรวมรับ

ประทานอาหารกับกลุมดาวฤกษแหงพลังประชารัฐ สะทอน

ใหเห็นเดอะจั้มไมไดมาตัวเปลา ไรแบ็กอัพสนับสนุน.

สุทิน คลังแสง

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

อนุทิน ชาญวีรกูล

ทคโนโลยีทางการทหารสมัยใหมในยุค “QUANTUM AGE” 

ทําใหมนุษย ไดรู ไดเห็นไดเผชิญกับสงครามยุคใหมที่แสน

ทันสมัยกาวล้ําเกินคาด แถมเหี้ยมโหด อํามหิต ไมวาจะ

เปนสงครามหุนยนตนักฆา ขีปนาวุธ สงครามเคร� องบินรบรอง

หน ฝูงบินโดรนไรคนขับ สงครามไซเบอร ฯลฯ เอาแคปนี้ (2022) 

สงครามรัสเซีย VS ยูเครน/สหรัฐอเมริกา รัสเซีย กําลังฮึ่มๆ อยู 

แถมประธานาธิบดีปูติน ยังสั่งเตรียมพรอมสูงสุดอาจถลมฝายตรง

ขามดวย อาวุธนิวเคลียร

ชวงโลกเปลี่ยนผานสู “QUANTUM AGE” ในอนาคตอีก                                                                                   

ไมนาน ชาวโลกจะไดเห็นอะไรตอมิอะไรแปลกใหมเกิดขึ้นเปน

ลําดับในภาคสงคราม สวนภาคการเมืองระหวาง

ประเทศรอนแรง ภาควิจัย เชน รัสเซีย

สามารถ วิจัย “อาวุธพลังจิต” ควบคุมคน 

แขงขันกับสหรัฐอเมริกา   ศาสตรแนวนี้ที ่

เยอรมนีเรียกวา “ปรจิตวิทยา” สวนที่รัสเซีย 

เรียกวา “ไซโครโทนิกส” (TNN ขาวค่ํา 21 

ก.พ.2022)

เป็นที่น่าสังเกตว่าสื่อประเทศต่างๆ 

สวนใหญมักอาศัยขาวสารและถูกครอบงํา

จากส� อและแหลงขาวตะวันตกดานเดียว  ซึ่ง

ใหขอเท็จจริงสําคัญไมครบถวนสําหรับการ

วิเคราะห วิกฤตยูเครน/สหรัฐอเมริกา VS 

รัสเซีย

อันที่จริงผูนํารัสเซีย ประธานาธิบดีวลา   

ดิมีร ปูติน สั่งการกองกําลังรัสเซียเตรียมการ

ระดับสูงสุด “อาวุธนิวเคลียร” (28 ก.พ.

2022) หลังจากถูกประเทศใหญตะวันตกลอม                                                 

กรอบควํ่าบาตรตัดสิทธิรัสเซียเก่ียวกับ SWIFT 

(26 ก.พ.2022) เน� องเพราะกองทัพรัสเซียบุก                                                   

รุกเขาไปในยูเครน (24 ก.พ.2022) หลังจาก                                                   

ที่สหรัฐอเมริกาและกลุมประเทศยุโรปตะวัน

ตกหนุนยูเครนเต็มที่ เพ� อใหยูเครนเขาเปน

สมาชิก NATO ตามความตองการของยูเครน 

รัสเซียไมพอใจคัดคานเสียงแข็งยอมไมไดมา

โดยตลอด  ดวยเกรงจะเปนภัยคุกคามตอรัส 

เซียอยางมีนัยสําคัญยิ่ง    สภาพภูมิรัฐศาสตร

และความมั่นคงทางการทหารของรัสเซียอาจ

ตกอยูในอันตราย เพราะยูเครนอยูติดกับรัสเซีย 

ดังนั้น จึงเปนเหตุผลสําคัญที่ทําไมกองทัพรัส 

เซียชิงรุกใหญเขาไปในยูเครนเพ� อตัดไฟแตตน

ลมไมใหชาติตะวันตกอาศัยยูเครนเปนฐานทัพ 

รวมถึงติดตั้งอาวุธนิวเคลียรประชิดชายแดน

รัสเซียในอนาคต

ดูเหมือนการคว่ําบาตรตัดสิทธิ์รัสเซีย

เร� อง SWIFT นั้น ไมสะเทือนรัสเซียมากนัก 

ทั้งนี้รัสเซียไดเตรียมการรองรับไวลวงหนา

แลว รัสเซียมีเงินทุนสํารองระหวางประเทศ

แข็งแกรงมากกอนบุกยูเครน จัดการโดย                                

ธนา คารกลางรัสเซียสูงถึง 20 ลานลานบาท                                 

ณ 18 ก.พ.2022 (MGRONLINE 28 ก.พ.2022) ประกอบ                                                                              

ดวยเงินตราตางประเทศหลายสกุลรวมท้ังทองคําแทงและคริปโต                                                                             

ไมเปดเผยจํานวน รัสเซียมีทุนสํารองเปนสินทรัพยเงินตรา (International                                                                          

Reserve) คอนขางแข็งแกรงสูงเปนลําดับตนๆ ของโลก  รัสเซีย

เตรียมจะใชระบบเงินใหมของตนรองรับไวแลว ไมงอ SWIFT 

(Society for Worldwide  Interbank Financial  Telecommunication) 

ซึ่งเปนเครือขายการเงินระดับโลก ที่ชวยในการโอนเงินไดอยาง

รวดเร็วและปลอดภัย โดยกลุมประเทศทุน นิยมตะวันตกเปนผู

สรางระบบ SWIFT ขึ้นมา อยาลืมวารัสเซียมีน้ํามันและกาซติด

ลําดับตนๆ ของโลก จึงมีอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจสูงยิ่ง ลาสุด 

(1 มี.ค.2022) 27 ประเทศตะวันตก สมาชิกสหภาพยุโรป (EU) 

บีบรัสเซีย โดยที่ 27 ประเทศดังกลาวสั่งหามออกอากาศรายการ

ส� อสารของรัสเซีย โทรทัศนทางการของรัสเซีย  รวมทั้งโซเชียลมี

เดียยักษใหญหลายคายของประเทศตะวันตกรวมกันปดหูปดตาคน

ท้ังโลกเพ� อดอยคารัสเซีย ไมใหชาวโลกมีโอกาสรับทราบขอเท็จจริง

จากแหลงขาวรัสเซียโดยตรงเลย   หากติดตามขาวสารสงคราม

รัสเซีย-ยูเครน อยางจําแนกแยกแยะ รูเทาทัน ก็จะเห็นฝายใดพูด

จริง ฝายใดพูดเท็จ ฝายใดโฆษณาชวนเช� อมากนอยกวากัน

ทามกลางความตึงเครียดที่ลุกลามในหมูชาติมหาอํานาจ

ดานนิวเคลียร ในป 2021 การครอบครองอาวุธนิวเคลียรอยูทั่ว

โลกรวม 13,130 ลูก รัสเซีย มีหัวรบนิวเคลียรจํานวนมากที่สุด

ลําดับ 1 ของโลก 6,260 ลูก รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา 5,550 

ลูก, จีน 350 ลูก, ฝรั่งเศส 250 ลูก,  อังกฤษ 225 ลูก, ปากีสถาน 

165 ลูก, อินเดีย 160 ลูก, อิสราเอล 90 ลูก และ เกาหลีเหนือ 

40 ลูก (ขอมูล ณ July 1, 2021, IQ, รวบรวมโดยศูนยวิจัยแหง

มหาวิทยาลัยนางาซากิ ญี่ปุน) ซึ่งตัวเลขเหลานี้ชี้วา รัสเซียและ

สหรัฐอเมริการวมกันครอบครองหัวรบนิวเคลียรในสัดสวน 86% 

ของจํานวนหัวรบนิวเคลียรท่ัวโลก   โดยเฉพาะอยางย่ิงท้ังสองประ  

เทศทุมเงินคนควาวิจัยดานอาวุธอยางหนักในรอบสิบปที่ผานมา 

ทามกลางเทคโนโลยีโลกจะกาวสูควอนตัมเทคโนโลยียุคใหมท่ีเรียก

วา “QUANTUM AGE”

เปนที่น�าสังเกตวาป 2020 (IISS) ประเทศที่ใชจายทางการ

ทหารมากที่สุดในโลก 5 อันดับแรก ไดแก สหรัฐอเมริกา, จีน, 

อินเดีย, รัสเซีย และอังกฤษ  ซึ่งทั้ง 5 ประเทศดังกลาวลวนมีหัว

รบนิวเคลียรลําดับตนๆ ของโลก ชัดเจนวา 5 ประเทศนี้เปนผูเลน

หลักที่มีอิทธิพลสูงยิ่งในการเมืองการทหารโลก

วา ประเทศท่ีไมควํ่าบาตรรัสเซีย เปนคนกลุมใหญของโลก เรียกวา

ประเทศที่ ไมคว่ําบาตรรัสเซียซึ่งเปนประเทศในกลุมนี้มีประชากร

รวมกันกวา 3,000 ลานคน พออนุมานไดวากลุมที่เอาดวยกับ

รัสเซียอยางนอยไมขัดรัสเซียเพราะตางก็เปนแนวรวมกับรัสเซีย 

มีผลประโยชนรวมกับรัสเซีย หลายชาติเปนอดีตอาณานิคมของ

ตะวันตกมากอน

การที่ฝงตะวันตกหลายชาติรวมถึงสหรัฐอเมริกาสงอาวุธ

ยุทโธปกรณไปชวยยูเครนรบย่ิงโหมไฟสงคราม รัสเซียถูกกลาวหา                                                                           

เปนผูรุกรานทั้งๆ ที่ฝงตะวันตกกลาววาจะเอายูเครนเขาเปนสมา 

ชิกนาโตกอนหนานี้ดวยซ้ํา

เปดเผยในวิดีโอ Wenzheng จากการประชุมภายใน (อาง 

อิงใน FB พิรุณ ฉัตรวนิชกุล 14 พ.ย.2021) สุนทรพจนของ 

ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอมมานูเอล มาครง เม� อปลายป 2021 

น�าสนใจยิ่ง ความคิดของประธานาธิบดีมาครงสะเทือนโลกเลยที

เดียว ความตอนหนึ่งในสุนทรพจนกลาววา

“แกนโลกยายขั้ว อวสานของอารยธรรมและการเมืองโลก

ตะวันตกที่ครอบงําโลกมายาวนาน อํานาจนิยมของสหรัฐอเมริกา

และเจาโลกตะวันตก จุดจบใกลจะมาถึง ใกลจะสิ้นสุดแลว โลก

ตะวันตกยิ่งใหญมา 300 ปแลว กําลังจะถึงจุดเปลี่ยนแปลงสําคัญ

ในรอบ 300 ปที่แลว ฝรั่งเศสคือวัฒน 

ธรรม  อังกฤษคืออุตสาหกรรม  และอเมริกา

คือสงคราม

วิกฤตการณบางอยางมาจากความ ผิด

พลาดของโลกตะวันตกเองเปนสวนใหญ อีกท้ัง

บางสวนมาจากความทาทายในประเทศเกิดใหม

อันที่จริงสหรัฐอเมริกาไดทําผิดพลาด

มากมายในการเผชิญกับวิกฤต...”

ประธานาธิบดีมาครงกลาวย้ํา 

ดร.ไสว บุญมา (4 มี.ค.65) อดีตนัก                                                        

เศรษฐศาสตรของธนาคารโลก ระบุวา สหรัฐ 

อเมริกาประสบปญหาสาหัสมาหลายทศวรรษ

แลว แมแตชาวอเมริกันเองยังตั้งคําถามวา 

ประเทศของเขากําลังเดินเขาสูการลมสลาย

หรือไม โดยไดอางถึงในหนังสือช� อ “Are We 

Rome? : The Fall of an Empire and the 

Fate of America”  และ “The Rise and 

Fall of the Great Power : Economic 

Change and Military Conflict from 1500 

to 2000”

ลาสุด (ตนมีนาคม 2022) ตอ วิกฤต

ยูเครนคูขัดแยงหลัก คือ รัสเซีย VS ยูเครน/

สหรัฐฯ/ยุโรปตะวันตก ผานมา 1 สัปดาห หลัง

รัสเซียบุกยูเครน (24 ก.พ.65) ยุทธศาสตร

รัสเซียตองการโอบลอมยูเครนและกรุงเคียฟ

เมืองหลวงบีบใหระสํ่าระสาย ไมตองการยึดเร็ว

ดังฝงตะวันตกระบุ  ทัศนะตอตานรัสเซียจาก

ประชาคมโลกแมเพิ่มขึ้น แตก็ไมเพิ่มความยุง                   

ยากใหรัสเซียมากนัก ประธานาธิบดีมาครง 

หาทางชวยการเจรจา ซึ่ง มาครง เปดเผย หลัง

เจรจากับ ปูติน โดยระบุ สิ่งที่เลวรายที่สุด 

ยังมาไมถึง (4 มี.ค.2022) ฝงรัสเซียตองการ

ใหยูเครนเปนประเทศกันชนปลอดปราศจาก

อิทธิพลตะวันตกอยางแทจริง อนึ่งหลังจาก 8                                                         

วันของการบุกยูเครน รัสเซียยึดได 7 เมือง ชาว

ยูเครนอพยพหนีตาย บานแตกสาแหรกขาดราว

หนึ่งลานคน (ขอมูลยูเอ็น 2 มี.ค.2022)

ถามวาการที่กองทัพรัสเซียบุกเขาไปใน

ยูเครนนั้นถูกตองหรือไม ก็ชัดเจนเปนเร� องไม

ถูกตอง

แลวการที่กองทัพอังกฤษบุกเขาไปยึดครองเกาะฟอลกแลนด

ของประเทศอารเจนตินานั้นถูกตองหรือไม ก็ชัดเจนวาเปนเร� องไม

ถูกตอง

การที่กองทัพสหรัฐอเมริกาบุกเขาไปเวียดนาม คนเสียชีวิต 

นับแสนนั้น ยิ่งเห็นชัดเจนวาเปนเร� องไมถูกตองเปนอยางยิ่ง กอง 

ทัพสหรัฐฯ บุกเขาไปในประเทศอิรักจับผูนําอิรัก นายซัดดัม ฮุสเซน 

แขวนคอ โดยสหรัฐฯ พูดเท็จวาอิรักมีอาวุธนิวเคลียรน้ัน สหรัฐฯ 

ผิดพลาดชัดเจน เพราะตัวเองเปนผูรุกรานปลนบอนํ้ามันอิรัก การ

ท่ีรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหนุนหลังรัฐบาลอิสราเอล (ยิว) ในการปราบ

ปรามปาเลสไตน (อิสลาม) น้ัน ชัดเสียย่ิงกวาชัดวาละเมิดสิทธิมนุษย

ชน กดข่ีปาเลสไตน สรางความขัดแยงไมจบไมส้ินจนถึงทุกวันน้ี  

การกอความวุนวายจุดไฟสงครามที่ยูเครนลาสุด เปนความ

ผิดพลาดของทั้งสองฝายชัดเจน ทั้งประเทศตะวันตกและรัสเซีย

รบนอกบานแพหลายที่แสดงถึงกองทัพสหรัฐฯ สิ้นมนต

ขลัง เริ่มไรน้ํายา จึงไมกลาสงไปรบที่ยูเครน ดูเหมือนยูเครน

ถูกฝงตะวันตกหลอกจะใหเปนสมาชิกนาโต ที่แทแลว “ยูเครน” 

แคเปน “หุนเชิด” ของชาติตะวันตกและสหรัฐฯ การเดินเกมน้ีสหรัฐ 

อเมริกามีแต “ได” ปวนสงครามทําใหราคานํ้ามันพุง บรรดาบรรษัท

ผูกขาดน้ํามันไดประโยชนเต็มๆ บริษัทคาอาวุธอเมริการวย!!

อยางไรก็ตาม ศาสตรสงคราม คือ ศาสตรการทหารอัน

อํามหิต เริ่มดวยการสูญเสีย แลวก็จบลงบนความสูญเสียชีวิต

ผูคนมากมายบนซากปรักหักพัง ถูกทําลายลงไปบนโศกนาฏกรรม

และน้ําตา ที่มนุษยตองฆาแกงกันในสงครามไมรูจักจบสิ้นในประ 

วัติศาสตรมนุษยชาตินับครั้งไมถวน ตราบถึง ณ วันนี้

ทุกฝายพายแพหมดมีแตหายนะ

ถึงเวลาหยุดสงครามเสียที ไดแลวหรือยัง

ลาสุด นายเซอรเก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีวาการตางประเทศ

รัสเซีย แถลงขาวจากกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ตอบโตคําถาม

ของ นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา วา ทางเลือกเดียว

ของรัสเซีย นอกเหนือจากมาตรการคว่ําบาตร ก็คือสงครามโลก

ครั้งที่ 3 นั้น จะเปนไดอยางเดียวเทานั้นก็คือ “สงครามนิวเคลียร” 

(MATICHON ONLINE 2 มีนาคม 2012)

การประดาบดวยสงครามนิวเคลียรจะลางโลกเปนวิบากกรรม

ที่ทําใหทุกฝายเปนผูแพ  นําโลกสูหายนะอยางน�าสะพรึงกลัวเปน

ยิ่งนัก!!.

มาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไม

L

เ

สกลธี ภัททิยกุล

วันสตรีสากล (International Women’s Day) ตรงกับ

วันที่ 8 มีนาคมของทุกป เปนวันสําคัญ ที่เหลาสตรีทั่วโลก 

รวมเฉลิมฉลองความเสมอภาค ขณะที่ประเทศไทย หนึ่ง

ประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติ ไดแสดงเจตนารมณ

ที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญา ใหความสําคัญบทบาท สถาน 

ภาพสตรี ทั้งในแงกฎหมาย นโยบาย มาตรการและกิจกรรม

ตางๆ ในการสงเสริมความเสมอภาค.

วันสตรีสากล

QUANTUM AGE

สงครามนิวเคลียรสูหายนะโลก



งครามยูเครน-รัสเซียยามนี้ หากเป็นสำานวนไทยต้อง

เรียกว่า “ยักตื้นติดกึก ยักลึกติดกัก” เพราะตอนแรก

ที่ “ปูติน” ผู้นำารัสเซียตัดสินใจส่งทหารเข้ายูเครน ก็

หวังว่าจะจบใน 72 ชั่วโมง แต่แล้วผ่านมาเกือบครบ 

2 สัปดาห์แล้ว  “ยูเครน” ก็ยังคงยืนหยัดอยู่ได้ ในขณะที่พี่เบิ้ม

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป รวมถึงนาโตที่ตอนแรกขู่ฟ่อๆ ว่าหาก

บุกยูเครนขึ้นมาก็อาจส่งกำาลังและอาวุธเข้าไปช่วยต่อสู้  สุดท้ายก็

ทำาได้เพียงแซงก์ชันระบบต่างๆ ในขณะที่  “อาวุธ” ที่ส่งไปนั้นก็

เป็นของล้าสมัยหมดอายุ มิพักต้องพูดถึงการส่งกำาลังเข้าไปช่วย

รบ เพราะยังไม่มีหน้าไหนกล้าทำาจริง เนื่องจากอาจจุดชนวนสง 

ครามให้ขยายวงได้

ในขณะท่ี “โอมิครอน”                

ก็ยังอาละวาดอย่างต่อเน่ือง  

มี 224 ประเทศและดินแดน

เข้าไปแล้วท่ีติดเช้ือ โดย

เฉพาะแดนกิมจิ ซ่ึงพ่ีไทยคล่ัง

ไคล้ท้ังเรื่องซีรีส์และศัลยกรรม

น้ัน  เรียกว่าอยู่ในช่วงขาข้ึน

ก่ายหน้าผากกันเลยทีเดียว 

เพราะต้ังแต่หลังกลางเดือน 

ก.พ.ท่ีผ่านมา ตัวเลขผู้ติดเช้ือก็

พุ่งในระดับแสนรายต่อวันมา

อย่างต่อเนื่อง จนถึงล่าสุดเมื่อ

วันจันทร์ก็มีผู้ติดเช้ือรายวันสูงถึง 210,713 ราย

ไม่เฉพาะ “ไวรัสโอมิครอน” ท่ีทำาให้ “เกาหลีใต้”  ร้อนฉ่าใน

ยามน้ี การเมืองว่าด้วยการเลือกต้ังประธานาธิบดีท่ีจะเกิดข้ึนในวัน

ท่ี 9 มีนาคมน้ี เพื่อเลือกผู้นำาคนใหม่แทน “มุน แจ-อิน” ในวัย 69 

ปี ท่ีจะครบวาระ 5 ปีและไม่สามารถลงเลือกต้ังได้อีกก็ระอุไม่แพ้กัน 

เพราะการแข่งขันชิงชัยคราน้ีคะแนนสูสีกันมากระหว่าง “ลี แจ-มยุง” 

อดีตผู้ว่าการจังหวัดคยองกี วัย 57 ปี พรรคประชาธิปไตยเกาหลี (ดี

พีเค) ตัวแทนพรรครัฐบาล กับ “ยูน ซุก-ยอล” อดีตอัยการสูงสุด 

วัย 61 ปี พรรคพลังประชาชน (พีพีพี)  ตัวแทนพรรคฝ่ายค้าน

ท่ีสำาคัญ การเมืองเกาหลีในโลกความเป็นจริงก็แทบไม่ต่าง

จากซีรีส์เกาหลีในเน็ตฟลิกซ์กันเลย ซ้ำาร้ายอาจน้ำาเน่ามากกว่า

ด้วยซ้ำา ซ่ึงหากมาเทียบกับการเมืองไทยแล้ว ต้องบอกว่าพ่ีไทยน้ัน

กลายเป็นเด็กอนุบาลกันไปเลย  เพราะการเลือกต้ังคราน้ีเต็มไปด้วย

เรื่องอ้ือฉาว มีการหาเสียงสาดโคลนคู่แข่งกันอย่างเมามัน รวมท้ัง

เสียงครหาเรื่องโกงการเลือกต้ัง โดยมีท้ังการแก้ไขกฎหมายให้ผู้ติด

เช้ือไปใช้สิทธ์ิล่วงหน้าท่ีคูหาได้เป็นพิเศษเมื่อวันเสาร์ แต่เกิดปัญหา

จนได้ เพราะมีคนรอใช้สิทธ์ิยาวเหยียดท่ามกลางอากาศหนาวเย็น 

และบางคนได้รับบัตรท่ีมีการลงคะแนนไปแล้ว เป็นต้น 

แต่ท่ีกลายเป็นท่ีฮือฮาอย่างมากก็คือ คลิปบนยูทูบท่ีเผยแพร่                                                                                      

เมื่อ “ซอง ยัง-กิล” วัย 58 ปี หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยซ่ึงเป็น

พรรคร่วมรัฐบาลถูกชายคนหน่ึงท่ีสวมชุดพ้ืนบ้านใช้อุปกรณ์คล้าย

ค้อนขนาดเล็กย่องเข้าหาทางด้านหลังตีศีรษะ ในระหว่างไปช่วยหา

เสียงให้ “ลี แจ-มยุง” ซ่ึงแม้ล่าสุดอาการของ “ซอง ยัง-กิล” จะ

ทรงตัวแล้ว ขณะท่ีคนร้ายถูกประชาชนท่ีเห็นเหตุการณ์ช่วยกันรวบ

ตัวส่งให้เจ้าหน้าท่ีตำารวจไปก็ตามที  แต่ก็กลายเป็นการเพ่ิมรอยด่าง

พร้อยให้การเมืองเรื่องเลือกต้ังของแดนกิมจิในคราน้ีอีกเรื่องหน่ึง ท้ัง

ท่ีการเลือกต้ังคราวน้ีดูเหมือนชาวเกาหลีจะตื่นตัวอย่างมาก เพราะ

การลงคะแนนเสียงโดยไม่ต้องไปท่ีหน่วยเลือกต้ัง 2 วันระหว่างวันท่ี 

4-5 มี.ค.ท่ีผ่านมา มีผู้มาใช้สิทธ์ิสูงเป็นสถิติถึง  37% จากผู้มีสิทธ์ิเลือก

ต้ังท้ังหมดราว 44 ล้านคน

งานน้ีอีกไม่นานเราคงได้รู้ว่าผู้นำาเกาหลีคนใหม่จะเป็นใคร                                                                                     

แต่ที่แน่ๆ ตอนนี้ต้องให้กำาลังใจ “ซอง ยัง-กิล” อดีตนายกเทศมน 

ตรีเมืองอินชอน และหัวหน้าพรรคดีพีเคท่ีถูกแพ่นกบาลให้หายไวๆ.

ระหว่างไทยพุทธกับไทยมุสลิมแทน

ข้าพเจ้าขอประกาศให้พ่ีน้องร่วมชาติทราบว่า เมื่อข้าพเจ้า

จำาความได้ (อายุ ๓ ขวบ) ก็ต้ังจิตอธิษฐานว่าจะไม่เปล่ียนศาสนา

เด็ดขาด โตเป็นหนุ่มก็ตั้งความปรารถนาว่าไม่เอาเมียแขกเด็ด

ขาด ความเชื่อในเรื่องปรัชญาศาสนาของข้าพเจ้าก็คือ พุทธ

ศาสนาเป็นประชาธิปไตย อิสลามเป็นเผด็จการ เพราะห้ามกิน

หมู ห้ามกินอาหารท่ีไม่ผ่านฮาลาล ต้องขลิบ ต้องบังคับให้ผู้ชาย

ศาสนาอื่นต้องเข้าแขก ไม่ใช่พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า 

แต่เป็นเพราะเกิดอหิวาต์หมู ห้ามกินอาหารที่ไม่ใช่คน

มุสลิมทำาก็เพราะกลัวถูกวางยาจากข้าศึก บังคับขลิบเพราะต้อง 

การรักษาความสะอาด เพราะในสมัยนั้นสุขอนามัยของเด็ก

ทารกไม่ดี ทำาให้ทารกเสียชีวิตเป็นจำานวนมาก บังคับให้ผู้ชาย

ต่างศาสนาต้องเปลี่ยนศาสนา เพราะต้องการเปลี่ยนศัตรูให้

เป็นพวกเดียวกัน อีกข้อห้ามหนึ่งก็คือพระผู้เป็นเจ้าไม่ประสงค์

ให้มุสลิมเลี้ยงหมา สตรีมุสลิมตาบอดต้องการสุนัขนำาทางก็ไม่

ได้ ต้องฝึกม้าแคระให้เป็นสัตว์นำาทางแทน 

เรื่องนี้ข้าพเจ้าวิเคราะห์ว่าสุนัขที่นำามาเป็นสัตว์เลี้ยงบาง

ตัวดุร้ายไม่สามารถควบคุมได้ จึงตั้งกฎห้ามเลี้ยงสุนัข การแอบ

อ้างว่าเป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่แตกต่างกับสมัย

มนุษย์ยังบูชาเทพ บูชาผี สังเวยชีวิตมนุษย์และสัตว์เพราะเชื่อ

ว่าเทพพอใจ

ทุกวันนี้เนปาลยังมีพิธีบูชาพระเจ้าด้วยเลือดสัตว์จำานวน

มากเพื่อสร้างสิริมงคล อวิชชาคือความเชื่อของอนารยชน.

ลุงเป็ด 

 

ที่จริงศาสนาไม่ใช่ประเด็นขัดแย้ง ทุกศาสนาสอนให้คน

เป็นคนดีทั้งนั้น แต่ผู้นับถือศาสนาต่างหากเป็นผู้สร้างความขัด                                                                             

แย้ง อย่างมุสลิม ก็จะมีมุสลิมหัวรุนแรง พุทธก็มีพุทธหัวรุน 

แรง คริสต์ก็มีพวกหัวรุนแรงเช่นกัน ถ้าอยากให้ โลกสงบก็ต้อง

แก้ปัญหาพวกหัวรุนแรงให้ได้ ส่วนศาสนาจะนับถือศาสนาใด

ก็ได้ครับเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน. 

พรรคของทักษิณ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย 

อาทิตย์ที่แล้วนายกฯ หนีคุก ๒ คนออกมาเคลื่อนไหว  

5บทความ

ตรียมรับแรงกระแทก!

เพราะจะโดนเต็มๆ กันทั่วโลก

เมื่อ “ปูติน” ยืนกรานว่ามอสโกพร้อมที่จะใช้ทั้ง 

“การเจรจาทางการทูต” หรือไม่ก็ “สงคราม” เพื่อให้บรรลุเป้า

หมายในยูเครน

ก็หมายความว่า รัสเซีย ต้องเข้าไปเปล่ียนแปลงในยูเครน

ให้ได้ 

จะจบเร็วขึ้นหาก นาโต ไม่ผสมโรง

จบช้าลงหน่อยหาก นาโต สนับสนุนด้านอาวุธแก่ยูเครน 

และยาวแน่ อาจถึงข้ันต้องทำาสงครามขนาดใหญ่ กลาย                                                                                 

เป็นสงครามโลกครั้งที่ ๓ หากนาโตส่งทหารเข้าไปช่วยรบใน

ยูเครนโดยตรง 

ขณะนี้อยู่ในขั้นที่ นาโต กล้าๆ กลัวๆ ส่งเงินให้ยูเครน

ไปซื้ออาวุธ และมีการส่งอาวุธให้ โดยตรงบ้างประปราย แต่

ไม่มีแผนส่งทหารไปช่วยยูเครนแต่อย่างใด 

ด้วยเหตุผลที่ว่า ยูเครน ไม่ได้เป็นสมาชิกนาโต 

แต่นาโตเคยส่งทหารเข้าไปในปฏิบัติการในอัฟกานิสถาน

มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖  

นาโตมีกองกำาลังทหารประมาณ ๖ หมื่นนาย เป็นส่วน                                                                                

หนึ่ง ของกองกำาลังที่ใช้ในยามฉุกเฉินขององค์การสหประชา 

ชาติ 

รู้จักกันในชื่อ กองกำาลังช่วยเหลือด้านความปลอดภัย

ระหว่างประเทศ หรือ ISAF

กับ ยูเครน นาโตเลือกที่จะอ้างว่า จะส่งกองกำาลังช่วย

เฉพาะประเทศท่ีเป็นสมาชิกนาโตเท่าน้ัน เพราะรู้ดีว่าการถลำา

เข้าไปในยูเครนน้ัน ผลกระทบจะมากมายมหาศาลกว่าการเข้า 

ไปในอัฟกานิสถานหลายเท่า 

ถึงขั้นเกิดสงครามขนาดใหญ่!

ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี น่าจะเข้าใจ

ถึงสถานการณ์นี้ดีกว่าใคร 

ครับ...แม้สงครามขณะนี้จะอยู่ในวงแคบ แต่ผลกระทบ

กระจายไปทั่วแล้ว จะทำาให้ชาวโลกใช้ชีวิตในวิกฤตอย่างยาก

ลำาบากยิ่งขึ้น 

ผลกระทบหนักสุดคืออุตสาหกรรมด้านพลังงาน 

รัสเซียเป็นหนึ่งในมหาอำานาจพลังงานของโลก ครอบ

นี่แหละสงคราม!

ครองทรัพยากรธรรมชาติโลกถึง ๓๐% 

มีแหล่งสำารองก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของโลก 

ครอบครองแหล่งสำารองน้ำามันรายใหญ่อันดับ ๘ ของโลก 

ประเด็นสำาคัญอยู่ที่รัสเซียคือแหล่งพลังงานของยุโรป  ประ                                                                                     

เทศสมาชิกนาโต 

รัสเซียส่งออกก๊าซธรรมชาติไปที่ยุโรปมากถึง ๓๓% และส่ง

ออกถ่านหินมากถึง ๔๗% 

ถามว่ารัสเซียกลัวการคว่ำาบาตรจาก ยุโรป อเมริกา หรือไม่ 

รัสเซีย มีโครงข่ายท่อส่งก๊าซไปยังยุโรปผ่าน ยูเครน  เบ

ลารุส และโปแลนด์ ไปยัง เยอรมนี ก่อนกระจายไปยังส่วนอื่นๆ 

ของยุโรปตะวันตก และไปอังกฤษ

การที่รัสเซียตอบโต้ โดย ประธานาธิบดีปูติน สั่งให้บริษัท

รัฐวิสาหกิจก๊าซรัสเซีย Gazprom ระงับการจ่ายก๊าซจากท่อส่ง

ก๊าซ Yamal-Europe ให้แก่ยุโรปทั้งหมดอย่างไม่มีกำาหนด ทำาให้

ยุโรปกำาลังวุ่นหันกลับไปควานหาถ่านหิน พลังงานสกปรกมาทด 

แทน

แต่ไม่มีทางทดแทนได้หมด 

ปี ๒๕๕๗ ประธานาธิบดีปูติน ส่งทหารรัสเซียเข้ายึดครอง 

สาธารณรัฐไครเมีย ขณะนั้นแม้จะถูกตอบโต้ โดยการคว่ำาบาตร

จากยุโรปและอเมริกา 

แต่เพียงน้อยนิด 

ที่สำาคัญ “อังเกลา แมร์เคิล” นายกรัฐมนตรีของเยอรมนีใน

ขณะนั้น กลับอนุมัติให้สร้างท่อก๊าซท่อที่ ๒ คือ Nord Stream II 

เพราะเยอรมันต้องการก๊าซจากรัสเซียเพิ่มอีกเท่าตัว 

สวนทางมาตรการคว่ำาบาตรอย่างสิ้นเชิง เพราะโลกแห่ง

ความเป็นจริง กับการสร้างภาพของยุโรป อเมริกา มันไปด้วยกัน

ไม่ได้

อเมริกาทำาท่าขึงขังอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไป

ได้ท่ีจะยุติการนำาเข้าน้ำามันจากรัสเซีย ทำาให้ราคาพลังงานอื่นๆ ปรับ

สูงขึ้น กระทบต่อผู้บริโภคภาคครัวเรือนในทันที

ผลกระทบด้านพลังงานส่งมาถึงคนไทยแล้ว ราคาน้ำามันดิบ

พุ่งสูงที่สุดในรอบ ๑๔ ปี  

แพงที่สุดนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ 

การที่กองทัพรัสเซีย ยึดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยูเครน คาด

รัสเซียจะทยอยระงับการส่งไฟฟ้าจากยูเครนไปยังยุโรปด้วย  

ผลกระทบด้านอาหาร  

รัสเซียและยูเครนส่งออกข้าวสาลีมากกว่า ๑ ใน ๔ ของทั้ง

โลก 

รัสเซียเป็นผู้ส่งออกหลักสำาหรับวัตถุดิบที่ใช้ทำาปุ๋ย 

รัสเซียผลิตปุ๋ยถึง ๕๐ ล้านตันต่อปี คิดเป็น ๑๓% ของทั่ว

โลก การคว่ำาบาตรรัสเซียจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางเกษตร

ทั่วโลก

รัฐบาลไทยต้องเตรียมพร้อม เพราะเกษตรกรไทยต้องใช้

ปุ๋ยที่ราคาแพงขึ้นอย่างแน่นอน 

ยูเครนส่งออกน้ำามันดอกทานตะวันเกือบครึ่งของโลก 

ราคาน้ำามันพืชก็เตรียมขยับตัว

ขณะท่ีคณะรัฐมนตรีของยูเครน เพ่ิงจะมีมติไปเมื่อวันอาทิตย์

ที่ผ่านมา ระงับการส่งออกสินค้าเกษตรหลายชนิด เนื่องจากบ้าน

เมืองกำาลังอยู่ในภาวะสงคราม 

สินค้าที่ระงับการส่งออกชั่วคราว รวมถึง ข้าวไรย์ ข้าวโอ๊ต 

ข้าวฟ่าง บักวีต น้ำาตาล เกลือ เนื้อสัตว์ และปศุสัตว์

การระงับของ ยูเครน กระทบกับพันธมิตรในยุโรปโดยตรง 

อุตสาหกรรมโลกกระเทือนไม่แพ้กัน  

รัสเซีย กับ ยูเครน เป็นผู้ผลิตแร่เหล็กต่างๆ ในอันดับต้นๆ 

ของโลก 

อาทิ นิกเกิล ทองแดง เหล็ก ฯลฯ

รัสเซีย กับ ยูเครน ยังเป็นผู้ส่งออกวัตถุดิบต่างๆ เช่น 

นีออน แพลเลเดียม และแพลตินัม 

การคว่ำาบาตรรัสเซีย ก็ไม่ต่างกับการทุบหม้อข้าวตัวเอง 

ขณะที่อุตสาหกรรมการบินทั้งในสหรัฐฯ ยุโรป ที่พึ่งพิง

แร่ไทเทเนียมจากรัสเซีย กำาลังโกลาหล ต้องหาวัตถุดิบจากแหล่ง                                                                                

อื่น แต่ยากที่จะทดแทนได้หมด 

มาดูผลกระทบที่จะเกิดกับไทยจากรัสเซียโดยตรง  

รัสเซีย เป็นคู่ค้าลำาดับที่ ๓๐ ของไทย 

ในปี ๒๕๒๑ ไทยส่งออกสินค้าไปรัสเซียมูลค่ากว่า ๓ 

หมื่นล้านบาท 

นำาเข้าสินค้าจากรัสเซียมูลค่ากว่า ๕ หมื่นล้านบาท

สินค้าที่ไทยส่งออกไปรัสเซียส่วนใหญ่จะเป็น รถยนต์  

อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องจักรกล ผลไม้

กระป๋องและแปรรูป

และนำาเข้าพวก น้ำามันดิบ ปุ๋ย เหล็ก 

ด้านการท่องเที่ยว  

วิกฤตครั้งนี้จะทุบภาคท่องเที่ยวไทยให้จมดินลงอีก 

เดิมเจอโควิด ก็แย่อยู่แล้ว  

ล่าสุดสายการบินแห่งชาติรัสเซีย “Aeroflot” ระงับเที่ยว

บินเส้นทางต่างประเทศ ทุกเส้นทาง รวมไทย มีผลวันนี้ (๘ 

มีนาคม) 

บวกกับค่าเงินรูเบิลอ่อนค่ารุนแรง ส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อการตัดสินใจเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวรัส 

เซีย

นั่งตบยุงกันอีกรอบครับ!

หุ้นตก

ทองพุ่งบาทละ ๓๐,๖๐๐ บาท 

บิตคอยน์ร่วงหลุดจากระดับ ๓๘,๐๐๐ ดอลลาร์

สงครามรัสเซีย-ยูเครน เปิดฉากมาเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภา 

พันธ์ 

ยังไม่ถึงครึ่งเดือน ผลกระทบขนาดนี้ 

ถ้าลากยาวเสียหายหนักทั้งโลก เพราะเศรษฐกิจคือโลก

ไร้พรมแดน 

และถ้าเลือดเข้าตามหาอำานาจ ไปถึงขั้นเกิดสงครามโลก 

ก็จบครับ

เตรียมกลับสู่สามัญ.

ทบทวนเถอะ

ยูเครน ยูควร หวนคิด

รอมิตร มาช่วย ชาติฉัน

แต่ก่อ กองไฟ ใกล้กัน

ควรคิด ครบครัน ยูเครน

รัสเซีย ยิ่งช้า น่าห่วง

ศึกนี้ หนักหน่วง ใช่เล่น

หมีขาวหนาวเกินเกณฑ์

อาจเผ่น หนีสัตว์ รัสเซีย

ข้อคิดถึงไทยพุทธ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

วันน้ีกระแสกลัวมุสลิมกลืนชาติรุนแรงมาก เพราะถ้าชาว

พุทธไปหลงรักสาวมุสลิมต้องการสร้างครอบครัวกับหล่อน กติกา

ข้อแรกก็คือ เข้าแขก ตัดปลายจู๋ (ศาสนาคริสต์, ศาสนายิว ก็

ต้องขลิบ) ไม่กินหมู, ไม่ดื่มสุรา (แต่สามารถเมาได้เต็มที่เมื่อ

ขึ้นไปเสพสุราบนเครื่องบิน เพราะเครื่องบินเกิดหลังศาสนา

อิสลาม จึงถือเป็นข้อยกเว้น)

ดังนั้นสำาหรับไทยพุทธที่กลัวว่าจะถูกไทยมุสลิมกลืนก็

ต้องกำาหนดกติกาสำาหรับลูกชายดังนี้

๑.ห้ามเข้าแขกเด็ดขาด 

๒.ถ้ายืนยันว่าจะแต่งงานกับสาวมุสลิม หล่อนต้องเปล่ียน

มานับถือพุทธศาสนา หรือต่างคนต่างนับถือศาสนาของตน โดย

ไม่ก้าวก่ายล้ำาเส้น 

๓.ก่อนจะมีลูกทั้งสองคนจะต้องเข้าชั้นเรียนวิชาศาสนา

เปรียบเทียบ 

๔.ต้องไม่บังคับลูกให้นับถือศาสนาใดด้วยการบังคับใส่ใน

ทะเบียนบ้าน ต้องให้ลูกเข้าชั้นเรียนวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

ก่อน หลังจากบรรลุนิติภาวะแล้วจึงให้ลูกเลือกนับถือศาสนา

อะไรก็ได้ หรือจะเลือกไม่นับถือศาสนาใดก็ได้ เพราะเป็นสิทธิ

เสรีภาพ มิใช่เผด็จการตามวงศ์ตระกูล 

๕.ถ้าลูกชายยืนยันจะเปล่ียนศาสนาเพราะถูกบังคับจาก

ฝ่ายหญิง ก็ต้องตัดความสัมพันธ์ ถึงจะยังคงเป็นพ่อแม่ลูกก็ตาม 

ต้องให้ลูกชายไปต้ังสกุลใหม่ ตัดออกจากกองมรดก เพราะการ

ยอมให้ลูกชายใช้มรดกที่ครัวพุทธสร้างมา เท่ากับต่อมือต่อตีน

ให้ครอบครัวมุสลิม (เปรียบเทียบกับต้นไม้พุทธถูกต่อยอดด้วยก่ิง

มุสลิม) อนาคตต้นไม้มุสลิมก็จะเติบโต ต้นไม้พุทธก็จะล้มตายหมด

ท่ีนำาเสนอมาน้ันมิใช่สร้างความแตกแยก แต่เป็นการตอบ 

โต้ผู้ประสงค์ร้ายท่ีต้องการครอบครองแผ่นดินไทย โดยใช้ความ

แตกแยกของไทยพุทธกับไทยมุสลิม เพื่อนผมหลายคนต้องย้าย

ถิ่นฐานจากสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะผู้ก่อการร้ายมุสลิม

ต้องการครอบครองแผ่นดินชาวไทยพุทธ  เหมือนนักรบมุสลิม

ใช้กำาลังทหารและความโหดเหี้ยมบุกรุกแผ่นดินยุโรปตั้งแต่

อดีตกาลแล้วยังไม่สิ้นความปรารถนา เพราะการครอบครอง

โลกเป็นปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ของมุสลิม

สำาหรับการสร้างกระแสแตกแยกระหว่างหว่างไทยพุทธ

กับไทยมุสลิมในขณะนี้ ไม่ใช่ผลงานของผู้ก่อการร้ายมุสลิม  

แต่เป็นฝีมือของไทยที่ลงทะเบียนเป็นพุทธ แต่ไม่นับถือปรัชญา

ศาสนาพุทธ นับถือแต่อำานาจซาตาน (สามสัส) หลังจากไม่

สามารถสร้างสงครามกลางเมืองด้วยการสร้างความแตกแยก

ระหว่างไทยเอาเจ้ากับไทยไม่เอาเจ้า ก็หันมาสร้างความแตกแยก

แพ่นกบาลหัวหน้าพรรค!

เอาดีเข้าตัว เอาชั่วให้คนอื่น ส่วนลูกสาวนายกฯ หนีคุกไปคุม

พรรคการเมืองเต็มตัว งานน้ีน่าจะออกมาซ้ำารอยปี ๒๕๔๖-๒๕๔๗ 

ก็เป็นได้ครับ พรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล เพราะนายกฯ หนีคุก

ยืนยันว่าจะกลับไทยใน พ.ศ.นี้ 

อยากให้รัฐบาลประสานไปทางดูไบจับกุมนายกฯ หนีคุก

ทั้ง ๒ คนกลับมารับโทษที่ประเทศไทยครับ เพราะความสัมพันธ์

ของไทยกับตะวันออกกลางนั้นแน่นแฟ้น ไม่ต้องกลัวมวลชนสี

แดงหรือสามนิ้วครับ เพราะกฎหมายต้องเป็นกฎหมาย หากมี

การอภัยโทษให้นายกฯ หนีคุกเมื่อเปลี่ยนรัฐบาล เชื่อว่ากระแส

จะตีกลับเล่นงานรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยทันทีครับคุณอัตถ์.

นับถือ

    เลือดสุพรรณ

 

ไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้าย

ข้ามแดนระหว่างกัน ฉะนั้นจะยากหน่อย แต่เท่าที่ทราบ ณ 

ขณะนี้ ทั้ง ๒ คนไปลอนดอนสักระยะหนึ่งแล้วครับ 

กรณีไทยกับอังกฤษ มีกฎหมายกำาหนดวิธีการส่งผู้ร้ายข้าม

แดนไว้เป็นการเฉพาะแล้ว หลักการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง

ไทยกับอังกฤษ ตามสัญญาว่าด้วยส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันในระหว่าง

กรุงสยามกับอังกฤษ ร.ศ.๑๓๐ (ปี ๑๙๑๑) ฉะนั้นรัฐบาลไทยลอง

ดูครับ เผื่อจะได้ตัวกลับมารับโทษทัณฑ์.

ขุนกระบี่คู่ใจ

 * เมื่อนั้น

ทรงธรรม์จันทร์อร่อยไม่ถอยหนี

ผงาดต้านพยุหะอสุรี

ภูมีตรีจักรไม่หนักใจ

 * บริภาษเหล่าราพณ์บาปหนัก

ประกาศศึกคึกคักจะตักษัย

เพียงแผลงศรจันทรคราสฉกาจไกร

ทศกัณฑ์ก็บรรลัยไร้ป่าช้า

 * พวกเสนีพิสุทธิ์ถึงจุดตาย

ชลน่านมารร้ายจักขายหน้า

เหล่าอสูรประยูรชินสิ้นลงกา

จักทดท้อมรณาทั่วสาธารณ์

 * ถึงรุกมาราวีกี่กองทัพ

จนเต็ม “สับปะรังเคยะสถาน”

เราก็มีลิงกล้ามหากาฬ

หนุมานทหารเอกเสกสกล !!!

(ถึงเป็นจอมอสูรดูไบก็ไม่กลัว)

    เฉินซัน

ซอง ยัง-กิล
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ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำามันในตลาดโลกที่

ปรับตัวสูงขึ้นจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว รวม

ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากข้อพิพาทระหว่าง

รัสเซียและยูเครน ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศผู้นำาเข้า

น้ำามันเป็นหลัก จึงได้รับผลกระทบจากราคาน้ำามันที่ปรับ                                                                    

ตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันราคาน้ำามันดิบปรับ

ตัวสูงเกินกว่า 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลต่อเนื่องมา                                                                      

หลายสัปดาห์แล้ว ขณะที่ราคาตลาดจรของก๊าซธรรม 

ชาติเหลว (สปอต แอลเอ็นจี) ก็ปรับตัวแพงขึ้นอยู่ที่ 35 

เหรียญฯ ต่อล้านบีทียู

ซึ่งก๊าซธรรมชาติก็เป็นหนึ่งในเชื้อเพลิงสำาคัญใน

การผลิตไฟฟ้าของไทย โดยคาดว่าภายใน 6 เดือน หรือ 

1 ปีนับจากนี้ ค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (ค่าเอฟที) จะ

ต้องปรับขึ้นอย่างแน่นอนจากผลของราคาก๊าซเฉลี่ยโดย

รวมที่แพงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชน ซ้ำาเติม

ปัญหาราคาน้ำามันที่แพงที่มีอยู่ในขณะนี้

ทั้งนี้ สาเหตุหนึ่งทำาให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับ

ต้นทุนด้านพลังงานที่แพงขึ้น ก็เพราะประเทศไทยไม่ได้

มีการเปิดให้เอกชนมาลงทุนสำารวจและผลิตปิโตรเลียม

ค้นหาแหล่งใหม่ๆ มาตั้งแต่ปี 2550 เป็นระยะเวลา

นานถึง 15 ปี ทำาให้ปริมาณสำารองปิโตรเลียมของไทย

ลดน้อยลงอย่างน่าวิตก จากที่ประเทศไทยเคยมีปริมาณ

สำารองก๊าซธรรมชาติที่ใช้ได้อีก 16-17 ปี แต่มาถึงวันนี้

ปริมาณสำารองก๊าซธรรมชาติที่ใช้ได้เหลืออีกเพียงไม่ถึง 

7 ปีเท่านั้น ซึ่งถือว่าเข้าขั้นวิกฤต

ด้วยเหตุนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) จึงเห็นว่า

เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำารวจ

และผลิตปิโตรเลียม รอบที่ 24 จำานวน 3 แปลงในทะเล

อ่าวไทย ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) เพื่อ

ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน 

และทำาให้ประเทศไทยยืนได้ด้วยขาของตัวเอง

โดย ขณะน้ีอยู่ระหว่างการนำาเสนอรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลังงานในการออกประกาศเชิญชวนให้ยื่นขอ

สิทธิ ซึ่งกรมฯ คาดหวังว่าพื้นที่แปลงสำารวจและผลิต

ดังกล่าวจะเข้ามาช่วยเพิ่มปริมาณสำารองปิโตรเลียมที่

ปัจจุบันจะเริ่มมีปริมาณน้อยลงไปเรื่อยๆ ซึ่งคาดว่าการ

เปิดให้ยื่นขอสิทธิครั้งนี้จะมีการลงทุนไม่ต่ำากว่า 1,500 

ล้านบาท ทั้งยังช่วยเพิ่มรายได้ให้ภาครัฐ และทดแทน

การนำาเข้าพลังงานจากต่างประเทศได้

สอดคล้องกับความเห็นของ คุรุจิต นาครทรรพ ผู้

อำานวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ที่กล่าว

ว่า สถานการณ์ด้านพลังงานของไทยในปัจจุบันมีความ

น่าเป็นห่วง เพราะพึ่งพาการนำาเข้าน้ำามันดิบ รวมทั้งนำา

เข้าก๊าซธรรมชาติเหลวท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ                                                                          

แอลเอ็นจี ซ่ึงหากเป็นราคาตามสัญญาซ้ือขายก๊าซฯ ระยะ

ยาวจะอยู่ท่ีราว 10 เหรียญฯ ต่อล้านบีทียู แต่ถ้าเป็นราคา                                                          

แอลเอ็นจีในตลาดจร ราคาขณะนี้จะอยู่ที่ประมาณ 35 

เหรียญฯ ต่อล้านบีทียู

“หากเราต้องซื้อแอลเอ็นจี สปอต ในราคา 35       

เหรียญฯ ต่อล้านบีทียู เราก็จะต้องเสียเงินนำาเข้าแอล

เอ็นจีแพงขึ้นถึงปีละ 1.6 แสนล้านบาท”

สำาหรับ ศักยภาพการค้นพบปิโตรเลียมในประเทศ 

ไทยทั้งบนบกและในอ่าวไทย ยังถือว่ามีศักยภาพพอสม                                                                     

ควรในการพบและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม อันจะช่วยลด

การพึ่งพาการนำาเข้าจากต่างประเทศได้ ถึงแม้จะไม่ได้

มีแหล่งผลิตขนาดใหญ่เหมือนประเทศตะวันออกกลาง

ที่สามารถผลิตปิโตรเลียมได้ในปริมาณมากก็ตาม แต่

ก็จะช่วยให้เราไม่ต้องนำาเข้าปิโตรเลียมในราคาแพงได้

จำานวนหนึ่ง รวมทั้งจะมีรายได้ในรูปภาษีและค่าภาค

หลวงจากการผลิตปิโตรเลียมในประเทศ ไม่ต้องเสียเงิน

ตราให้กับต่างประเทศในการนำาเข้าพลังงานเหมือนทุก

วันนี้. 

ถึงเวลายืนด้วยขาตัวเอง

เศรษฐกิจ

ท่

นโรงไฟฟ้าอนาคตสดใสอย่าง บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ 

โฮลดิ้ง (TPCH) ไม่ทำาให้ผิดหวัง ล่าสุดบอร์ดใจดีสั่ง

จ่ายเงินปันผลที่เหลือของปี 2564 อีก 0.053 บาท/หุ้น                             

ขึ้น XD วันที่ 27 เม.ย.65 และ

กำาหนดจ่ายวันท่ี 18 พ.ค.น้ี รวมท้ัง

ปี 64 อยู่ท่ี 0.396 บาท/หุ้น ...งานนี้

บอสใหญ่ กนกทิพย์ จันทร์พลัง                                               

ศรี สั่งลุยพัฒนาโปรเจ็กต์ โรง

ไฟฟ้าที่มีความชำานาญ ทั้งโรง

ไฟฟ้าชีวมวล-ชีวภาพ-ขยะ พร้อม

ศึกษานโยบาย BCG ร่วมกับ

สถาบันวิจัย เพื่อมองหาโอกาส

ลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ และต่อยอด

รายได้จากธุรกิจเดิม เพื่อเป้าหมาย

ผลงานในปีนี้โตที่ 30-40%.

หุ้

สั่งลุย

กนกทิพย์ 

จันทร์พลังศรี

ORผนึกพันธมิตรดันใช้รถอีวี

สัญญาจ้าง • สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) จัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างนางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย 

ในโอกาสดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 

มกราคมที่ผ่านมา สำาหรับพิธีลงนามฯ ได้รับเกียรติจากนางจันทิรา บุรุษพัฒน์ ประธานกรรมการ สบพ. 

เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะกรรมการ สบพ. ผู้บริหาร เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565.

สังคมเศรษฐกิจวันนี้เริ่มด้วย บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รี

ไฟน์นิ่ง หรือ SPRC เดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำามันดิบรั่วบริเวณทุ่นผูกเรือน้ำาลึก

แบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเล (SPM) ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 

2565 ล่าสุดยังคงดำาเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่กลุ่มประมง

ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าของเรือประมงจำานวน 336 

ลำาเข้ารับมอบเงินช่วยเหลือ 45,000 บาทต่อเรือประมง 1 ลำา 

รวมถึงมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ที่ ได้รับผลกระทบกลุ่มอาชีพอื่นๆ 

รวมกว่า 63 ล้านบาท และพร้อมลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่ม

เติม คาดสามารถรวบรวมข้อมูลได้ภายในสัปดาห์นี้ จากนั้นจะ

เตรียมดำาเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือต่อไป ...•

มาที่ บมจ.ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย หรือ UPA 

ปูทางสู่การเติบโตรอบใหม่ หลังประกาศงบปี 64 มีรายได้รวม 

306.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 477.87% จากงวดเดียวกันปีก่อน... 

โดยในปี 65 “กวิน เฉลิมโรจน์” ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ม่ันใจรายได้และกำาไรจะโตแบบก้าวกระโดดแน่นอน ย่ิงได้ธุรกิจ

ใหม่ เหมืองขุดเหรียญคริปโตใน สปป.ลาว วางเป้าไว้ที่ 8,000 

เครื่อง ล็อตแรกทยอยเข้ามา 1,400 เครื่องในไตรมาส 1/65 นี้

แล้วจร้า ...•

เช่นเดียวกับ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้  หรือ ORI นำาโดย                                                                     

บิ๊กบอสของเครือ “พีระพงศ์ จรูญเอก” ออกมาย้ำากับผู้ถือหุ้น                                                                   

ในงาน Opportunity Day ถึงผลงานการเติบโตท่ามกลาง 

COVID-19 ในปี 2564 ที่กวาดรายได้สุทธิ 15,943 ล้านบาท 

เติบโต 43% กำาไรสุทธิ 3,194 ล้านบาท เติบโต 20% แถมยัง

ได้รับความเห็นชอบจากบอร์ดเตรียมชงที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่าย

ปันผลงวดสิ้นปี 2564 อีก 0.42 บาทต่อหุ้น ...•

ด้าน บริษัท เอ.ที.

พี. เฟรนด์ เซอร์วิส จำากัด 

ภายใต้แบรนด์ชิปป์สไมล์                                   

เซอร์วิส (Shipsmile Se-       

vices) ธุรกิจแฟรนไชส์

เอ็กซ์เพรสช็อป (Express 

Shop) จับมือ บมจ.บาง 

จาก คอร์ปอเรชั่น ร่วม

เป็นพันธมิตรด้านการขยาย

แฟรนไชส์จุดให้บริการรับ-

ส่งพัสดุ และงานบริการอื่นๆ 

ที่หลากหลายภายในสถานี

บริการน้ำามันบางจาก เปิด

ให้บริการแล้วทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ แคราย, นครชัยศรี, เพชร 

เกษม 61 และท่าใหม่ จันทบุรี 2 พร้อมเตรียมขยายอีกกว่า 50 

แห่งภายในปี 65 ...•

สั่ง‘เอ็กซิมแบงก์’อุ้มส่งออก
คลังหนุนขยายลงทุนเมืองนอก/เยียวยาธุรกิจ

ไทยโพสต์ • “อาคม” กระทุ้งเอ็กซิมแบงก์เร่งขยายบทบาทอุ้มผู้ประ 

กอบการส่งออกไทย เข็นช่วยเหลือและเยียวยาธุรกิจที่ประสบปัญหา

ให้กลับมาแข็งแกร่ง ปักหมุดซ่อม สร้าง เสริม และสานพลัง พัฒนา

อุตสาหกรรมไทย พร้อมอัดฉีดสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ในภาคส่งออก

นายอาคม เติมพิทยาไพ 

สิฐ รมว.การคลัง กล่าวในการ

ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำา                             

เข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือ                             

เอ็กซิมแบงก์ และเย่ียมชมกิจการ                            

ลูกค้าเอ็กซิมแบงก์ ซ่ึงดำาเนินธุรกิจ

ท่ีเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจชีวภาพ                                       

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ

สีเขียว (Bio-Circular-Green E-                                             

conomy : BCG Economy) ว่า 

เอ็กซิมแบงก์ดำาเนินภารกิจได้ดี

อยู่แล้ว และควรต้องขยายบท                                          

บาทมากขึ้น โดยร่วมมือกับภาค                                             

รัฐและเอกชนทั้ งในและต่าง

ประเทศ ช่วยเหลือให้ผู้ประกอบ

การไทยสามารถเริ่มต้นส่งออก

และขยายการลงทุนไปต่างประ                                         

เทศ โดยสอดคล้องกับภาคอุตสาห 

กรรมที่รัฐบาลส่งเสริม ควบคู่กับ

การดำาเนินภารกิจช่วยเหลือและ

เยียวยาธุรกิจที่ประสบปัญหา 

เพื่อเสริมกำาลังกับภาครัฐในการ

ประคับประคองภาคธุรกิจให้

กลับมาแข็งแกร่งและขับเคลื่อน

การเติบโตของเศรษฐกิจและ

สังคมไทย ตลอดจนการพัฒนา

อย่างยั่งยืนของประเทศไทยและ

ประชาคมโลกโดยรวม

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร                                              

กรรมการผู้จัดการเอ็กซิมแบงก์                                                   

กล่าวว่า ธนาคารมุ่งสู่การเป็น

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประ 

เทศไทย โดยจะทำาหน้าที่เสมือน

การกลืนยาพิษ เพื่อรับความ

เสี่ยงที่มากกว่าธนาคารพาณิชย์ 

จึงพร้อมเข้าไปสนับสนุนกิจการท่ี

มีความเส่ียงในระยะต้น ก่อนจะ

ส่งต่อให้ธนาคารพาณิชย์ในระยะ

ถัดไป เพื่อกำาเนิดอุตสาหกรรมใหม่ 

โดยเข้าไปสนับสนุนโครงการลง                                        

ทุนในอุตสาหกรรมสู่อนาคต และ

หนุนทุนไทยไปต่างแดน ท้ังด้าน

การค้าและลงทุนระหว่างประเทศ

“เอ็กซิมแบงก์จะทำาหน้าที่

ซ่อม สร้าง เสริม และสานพลัง                                        

การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้

มีศักยภาพและความสามารถใน

การแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำา

ทางเศรษฐกิจและสังคม และ                            

ดำาเนินงานด้านการเงินเพื่อสิ่ง                                       

แวดล้อม โดยการให้ความรู้คู่                                   

เงินทุนแก่เกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart 

Farmers) เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐาน                                              

รากอย่างยั่งยืนและสร้างผู้ส่ง                                                 

ออกต้ังแต่ต้นน้ำา โดยเอ็กซิมแบงก์                                                                 

ได้จับมือกับธนาคารเพื่ อการ     

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) และสถาบันวิจัยวิทยา 

ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประ 

เทศไทย (วว.) มาอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อเสริมศักยภาพเกษตรกรรุ่น

ใหม่ให้สามารถยกระดับคุณภาพ

สินค้าเกษตรและส่งออกได้ โดย

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ได้ผลัก

ดันผู้ส่งออกเอสเอ็มอีภาคเกษตร

เข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 ราย 

มูลค่าส่งออกกว่า 1,040 ล้าน

บาท” นายรักษ์กล่าว.

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

ค้านขายหวย80บาทผ่านเป๋าตัง

ไทยโพสต์ • มิตซูบิชิ ผนึก

ไปรษณีย์ไทย และโออาร์ ลง

นามเอ็มโอยูศึกษานำาร่องการใช้

รถยนต์ ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่

เพื่อการขนส่ง พุ่งเป้ากระตุ้นการ

ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ

นายเออิอิชิ โคอิโตะ กรรม 

การผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ 

มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำากัด 

เปิดเผยว่าได้ร่วมลงนามบันทึก

ความเข้าใจกับบริษัท ไปรษณีย์

ไทย จำากัด (ปณท) และ บมจ.ปตท.                                             

น้ำามัน และการค้าปลีก หรือโออาร์ 

เพื่อนำาร่องศึกษาการใช้รถยนต์

ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ หรือ 

BEV เพื่อการพาณิชย์ด้วย รถ

มิตซูบิชิ มินิแค็บ มีฟ สำาหรับ

ใช้ ในการดำาเนินธุรกิจการขนส่ง

ไปรษณีย์และพัสดุ

รวมถึงศึกษาความเป็นไป

ได้ที่จะขยายการใช้รถยนต์ ไฟฟ้า

ในประเทศไทย อีกท้ังยังมีเป้าหมาย                                  

เพ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์                                           

บอนไดออกไซด์ ในภาคอุตสาห 

กรรมตั้งแต่ระดับการปฏิบัติงาน 

ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ส่ง

เสริมการจัดส่งสินค้าที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม และลดผลกระ

ทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ โออาร์ 

กล่าวว่า เป้าหมายของโออาร์คือ

ในปี 2030 หรือ พ.ศ.2573 จะ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการดำาเนินธุรกิจ และเพิ่ม

สัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด 

ตลอดจนวิธีการอื่นๆ เพื่อบรรลุ

เป้าหมายความเป็นกลางทาง

คาร์บอน ดังนั้นความร่วมมือใน

ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่สอดคล้องกับ

เป้าหมาย ยังเป็นไปตามหนึ่งใน                                            

พันธกิจด้านการสร้างความแข็ง 

แกร่งให้กับธุรกิจพลังงานแบบ

ผสมผสานเพื่อการเคลื่อนที่อย่าง

ไร้รอยต่อ

โดยในปีนี้ บริษัทมีแผน

เปิดให้บริการสถานีชาร์จไฟ EV 

Station PluZ เพิ่มขึ้นอีก 350 

แห่ง ทั้งภายในและภายนอก

สถานีพีทีที สเตชั่น เพื่อรองรับ

ความต้องการของผู้ ใช้รถยนต์

ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง และยังเป็นเป็นการยก

ระดับการขนส่งพัสดุให้ประหยัด

พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวด 

ล้อม.

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า

ภาวะตลาดวานนี้คงดูไม่จืด เพราะตลาดดิ่งลงเหมือนการดิ่ง

พสุธา เปิดตลาดก็เทขายกันอย่างหนักฉุดดัชนีติดลบ 16.53 จุด ซึ่ง

นั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการถล่มขายหุ้น เหตุผลไม่ต้องไปถามใคร 

คำาตอบเหมือนเดิมคือ หวาดผวากับศึกสงครามในยูเครน เมื่อไปฟัง

หรือดูข่าวที่มีการรายงานออกมา กลับพบว่าสงครามในยูเครนก็คือ

สงครามที่มีอยู่ในเฉพาะเขตแดนของยูเครนจริงๆ ไม่ใช่สงครามที่จะ

ขยายวงออกไปประเทศอื่นๆ แต่ดูเหมือนข่าวที่ออกมาอาจทำาให้คิด

กันมากว่าสงครามจะบานปลายกลายเป็นสงครามโลก ก็คงได้แต่คิด

และกลัวกันไป

หากติดตามดูจากพฤติกรรมความคิดของบรรดาประเทศต่างๆ 

ทั้งทางยุโรปและสหรัฐ จะพบว่าต่างไม่ต้องการที่จะขยายวงสงคราม

ให้กว้างไกลออกไป จึงเลือกท่ีจะใช้การกดดันทางการเงินและเศรษฐกิจ

เป็นหลัก ใช้มาตรการคว่ำาบาตรเป็นหลักในการต่อต้านกับทางรัสเซีย 

อาจจะมีการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ไปช่วยบ้าง แต่ยังไม่มีการส่งกำาลัง

ทางทหาร และอาวุธทำาลายที่ร้ายแรงไปช่วยทางยูเครน ทำาให้สงคราม

ที่เกิดขึ้นยังคงมีอยู่ในเขตแดนของยูเครนเท่านั้น นั่นทำาให้สงครามยังไม่                                                               

บานปลาย แต่คนในวงการตลาดหุ้นกลับคิดเลยเถิดไปมาก กลัวจะเกิด

ปัญหาต่างๆ นานา และคงกลัวแม้กระทั่งรัสเซียจะล่มจมจากการถูกคว่ำา                                                                        

บาตรจากทางตะวันตก ทำาให้ยิ่งคิดก็ยิ่งกลัวไม่ต่างกับการกลัวจะเกิดสง                                                                            

ครามโลกอีก จึงต้องเร่ขายหุ้นออกอย่างมาก ผลออกมาชัดเจนว่ากองทุน                                                                                         

เป็นกลุ่มท่ีมีอาการตื่นมากท่ีสุด เพราะวานน้ีเทขายหุ้นออกมากถึง 6,583.65 

ล้านบาท ตามมาด้วยทางโบรกเกอร์ท่ีประสานเสียงขายตามอีก 2,881.04 

ล้านบาท และตบท้ายด้วยการขายของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติอีก 2,293.61 

ล้านบาท 

ส่วนกลุ่มที่รับเต็มๆ ไปทั้งหมดคือนักลงทุนทั่วไปที่เคยเรียกว่า

เป็นรายย่อย แต่วานนี้รับซื้อไปทั้งหมดมากถึง 11,758.30 ล้านบาท 

เพียงวันเดียวมีเงินซื้อหุ้นมากขนาดนี้จะเรียกว่ารายย่อยได้อีกหรือ 

อดีตที่เป็นรายย่อยเพราะหากมีการขายมากอย่างนี้จะขายไม่ได้หมด

เพราะไม่มีเงินซื้อ แต่ปัจจุบันขายได้เพราะมีเงินซื้อจึงต่างกันอย่างสิ้น                                                                     

เชิง คงต้องดูกันต่อไปว่าใครกันแน่ท่ีจะได้ประโยชน์มากกว่ากัน เพราะ                                                        

ในแง่การลงทุนต้องสามารถถือลงทุนระยะยาวได้ และที่ควรพิจารณา

คือขณะนี้อยู่ในช่วงการทยอยจ่ายเงินปันผล จึงเลือกลงทุนได้ดี ใครที่

ไม่คิดในลักษณะการลงทุนคงต้องออก

ไปยืนดูก่อน แต่สำาหรับผู้ลงทุนคงมอง

เป็นจังหวะในการลงทุน

ส่วนกลุ่มหุ้นที่ยังน่ามอง ในกลุ่ม

พลังงานราคาน้ำามันหนุนกำาไรธุรกิจมาก                                       

น่ามองที่ TOP, BCP และ PTT กลุ่ม

ไฟแนนซ์วอลุ่มตลาดหนาแน่นมาก น่า

มองที่ BFIT, MTC และ KTC กลุ่ม

ขนส่งธุรกิจยังเติบโตดี น่ามองที่ TTA, 

PSL และ WICE กลุ่มอสังหาฯ ธุรกิจ

กำาลังฟื้นตัวมาก น่ามองที่ AWC, 

SPALI และ J หุ้นรายตัวที่น่ามองมี 

ASIAN, BBL และ SCC เป็นต้น

การตื่นตระหนกเป็นผลทาง

จิตวิทยา แต่หากธุรกิจยังมีกำาไรดีย่อม

เลือกลงทุนได้จะได้ความคุ้มค่ามากขึ้น.

รายใหญ่ขาย รายย่อยรับ 7/3/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 6,001.82 12,585.47 -6,583.65
 8,851.54 11,732.57 -2,881.04
 60,692.34 62,985.95 -2,293.61
 52,260.50 40,502.20 11,758.30

127,806.20
-45.02

1,626.70
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.47 33.19
ยูโร 35.15 36.12
ปอนดสเตอรลิง 42.52 43.70
เยน (100 เยน) 28.03 28.85
หยวนจีน 4.89 5.29
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,900 30,900
ทองรูปพรรณ 30,244 31,400
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

MCโตต่อเนื่อง

โกยกำาไรทะลัก

โวสถานะแกร่ง

ไทยโพสต์ • นายปิยะ โอฬารริก

สุภัค ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านบัญชี

และการเงิน บมจ.แม็คกรุ๊ป หรือ 

MC เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการ

ดำาเนินงานของบริษัทงวดครึ่ง

หลัง ปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย.2565) 

มีโอกาสเติบโตต่อเนื่องจากครึ่ง

ปีแรก คาดว่าทั้งปีกำาไรสุทธิของ

บริษัทจะเติบโตในเลข 2 หลัก 

ส่วนรายได้จากการขายปรับตัว

เพิ่มขึ้นเล็กน้อยหรือใกล้เคียงกับ

ปีที่ผ่านมา ที่มีรายได้จากการ

ขาย 3,248.82 ล้านบาท

ทั้งนี้ ภาพรวมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมค้าปลีก การบริโภค 

ได้รับผลกระทบจากการระบาด

ของโควิด-19 แต่บริษัทยังสามารถ

เติบโตได้ดี โดยเฉพาะงวดไตร 

มาส 2 มีกำาไรสุทธิ 230 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นมากถึง 847% จาก

ไตรมาสก่อนหน้าที่มีกำาไรสุทธิ 

23.59 ล้านบาท และงวดครึ่งปี

มีกำาไรสุทธิ 254 ล้านบาท

นายปิยะกล่าวว่า การดำา                                    

เนินธุรกิจช่วงครึ่งปีหลังยังคง

เดินหน้าตามกลยุทธ์หลักที่วาง

ไว้ เช่น การขยายสาขา Mc Outlet 

ภายในสถานีบริการน้ำามันของ 

ปตท. ให้ครบ 70 สาขา รวม

ถึงการขยายสาขารูปแบบอื่นๆ 

ด้วย

อย่างไรก็ตาม จากสถานะ

การเงินที่แข็งแกร่ง มีเงินสดใน

มือกว่า 1,997 ล้านบาทและไม่มี

หนี้สิน ทำาให้บริษัทมีความคล่อง

ตัวและมีความยืดหยุ่น จึงมีโอ 

กาสขยายการลงทุนในกิจการ

ใหม่ๆ ที่จะเข้ามาสนับสนุนธุรกิจ

หลักของบริษัท หรือขยายธุรกิจ

ในโลกดิจิทัลในอนาคตอีกด้วย.

ไทยโพสต์ • คนขายหวยบุกกอง

สลากฯ ค้านขาย 80 บาทแบบโอน

จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง-ถุงเงิน 

อ้างยังไม่พร้อม ย้ำาทำาให้ได้รับความ

เดือดร้อนจากประกาศท่ีไม่เป็นธรรม 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ท่ีสำานัก                                                         

งานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบิน   

น้ำา ได้มีชมรมผู้ค้าสลากเสรีรายย่อย

ปี 2558 ประมาณ 200 คน นำาโดย 

นายสำาอางค์ ซ่อนกล่ิน ประธาน

ชมรมผู้ค้าสลากเสรีรายย่อยปี 2558 

ได้เดินทางมายืนหนังสือเพ่ือขอ

คัดค้านประกาศสำานักงานสลากกิน

แบ่งรัฐบาล ฉบับวันท่ี 4 มี.ค.2565 

เรื่อง ให้ผู้ซ้ือ-จองล่วงหน้าสลากกิน

แบ่งรัฐบาลรายเดิม ปี 2558 ยืนยัน

ตัวตนว่าเป็นผู้จำาหน่ายสลากจริง 

ต้ังแต่งวดวันท่ี 16 มี.ค.-16 เม.ย.

2565 โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า                                     

ชมรมผู้ค้าสลากเสรีรายย่อยปี 2558 

จำานวนกว่า 129,000 รายได้รับความ 

เดือดร้อน 

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการที่จะ   

ให้ประชาชนผู้ซื้อสลากช่วยแจ้ง

ยืนยันว่าเป็นผู้จำาหน่ายสลากจริง 

อย่างน้อยงวดละ 100 คน หรือ

การจำาหน่ายผ่านแอปพลิเคชัน 

“เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน” อย่างน้อย

จำานวน 200 ใบต่องวด หรือการ

ขอความร่วมมือผ่าน QR Code 

อย่างน้อยจำานวน 50 คนต่องวด 

และการจำาหน่ายผ่านแอปพลิเค

ชัน “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน” อย่าง

น้อยจำานวน 100 ใบต่องวด วิธีดัง

กล่าวทำาให้ ได้รับความเดือดร้อน

จากประกาศที่ไม่เป็นธรรม  

ด้าน พ.ท.หนุน ศันสนาคม                                                    

ผู้อำานวยการสำานักงานสลากกิน

แบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า จะนำาเรื่อง                                                     

น้ีเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสลาก 

ในวันที่ 24 มี.ค.นี้ เพื่อยกเลิกการ

ตรวจงวด 16 มี.ค.2565 ออกไปก่อน 

ดังน้ัน คำาส่ังวันท่ี 4 มี.ค.จึงถูกยกเลิก

ไปก่อน เพื่อให้คณะกรรมการสลาก 

พิจารณาใหม่อีกครั้ง. 
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บี้ผุดมาตรฐานEV	
บอร์ดสมอ.ไฟเขียว19ด้าน	

เร่งเต็มสูบจ่อประกาศปี65

สุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ

นายสุริยะ	 จึงรุ่งเรืองกิจ																																																				

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาห	

กรรม	 เปิดเผยว่า	 คณะกรรมการ

นโยบายยานยนต์ ไฟฟ้าแห่งชาติ	

(บอร์ดอีวี)	 ที่มี	 พล.อ.ประยุทธ์	

จันทร์ โอชา	 นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

เป็นประธานได้กำาหนดแนวทาง

การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า	 (อีวี)																																																					

ซึง่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ขานรับ

นโยบายดังกล่าว	 โดยการจัดทำา

มาตรฐานยานยนต์ ไฟฟ้าออกมา

อย่างต่อเนื่อง	 และมีการประกาศ

ใช้แล้วจำานวน	116	มาตรฐาน	รวม																																																				

ทั้งส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการตรวจสอบรับรองที่มีความ

พร้อม	 เช่น	 ศูนย์ทดสอบยานยนต์

และยางล้อแห่งชาติ	 (ATTRIC)	 ที่

สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม	 (สมอ.)	 อยู่ระหว่าง

ดำาเนินการก่อสร้าง	 เพื่อสนับสนุน

นโยบาย	 ให้เกิดการผลิตและการ

ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ	 ให้

เป็นไปตามเป้าหมายการผลิตและ

การใช้ยานยนต์ไร้มลพิษ

ด้าน	 นายบรรจง	 สุกรีฑา	

เลขาธิการ	สมอ.	กล่าวเพิ่มเติมว่า																																																						

ในปี	2565	สมอ.มีแผนจัดทำามาตร	

ฐานอีกจำานวน	19	มาตรฐาน	ได้แก่	

มาตรฐานจักรยานยนต์ ไฟฟ้า	

มาตรฐานระบบแบตเตอรี่ ใน

รถยนต์ไฟฟ้า	มาตรฐานระบบการ

สื่อสารระหว่างรถยนต์ไฟฟ้ากับ

โครงข่ายไฟฟ้า	 มาตรฐานระบบ

ขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า	มาตรฐาน

ระบบเบรกของรถจักรยานยนต์

ไฟฟ้า		และมาตรฐานวิธีทดสอบที่

เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า	 มาตร																																																					

ฐานเรือไฟฟ้า	 ชิ้นส่วนสำาหรับดัด																																																	

แปลงรถจักรยานยนต์ที่ ใช้น้ำ า	

มันเป็นรถจักรยานยนต์ ไฟฟ้า	

ระบบจอดอัตโนมัติของรถยนต์	

แ ละ ระบบแบต เ ตอ รี่ ข อ ง ร ถ

ไทยโพสต์ • “สุริยะ” จี้ สมอ.ออกมาตรฐานอีวีเต็มสูบ ชี้บอร์ด สมอ.ไฟ

เขียวเพิ่มอีก 19 มาตรฐาน คาดประกาศใช้ภายในปีนี้ รองรับเทคโนโลยี

วีทูจี ให้รถยนต์อีวีเป็นแหล่งไฟฟ้าสำารอง

จักรยานยนต์ไฟฟ้า	เป็นต้น

โดยจะเร่งดำาเนินการออก

มาอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อขับเคลื่อน

นโยบายรัฐบาลด้านอีวีให้เป็นรูป

ธรรม	 สำาหรับมาตรฐานยานยนต์

ไฟฟ้าที่จัดทำาแล้วเสร็จและผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	

(กมอ.)	เมื่อเดือน	ก.พ.ที่ผ่านมา	จำา																																																		

นวน	 19	 มาตรฐานนั้น	 อ้างอิงมา																																																			

จากมาตรฐานระหว่างประเทศของ	

ISO	 ซึ่งมีข้อกำาหนดครอบคลุมทั้ง

ด้านความปลอดภัย	 ด้านมลพิษ	

ด้านเสียง	 และด้านการใช้พลัง	

งาน	

รวมทั้งยังเป็นมาตรฐาน

ที่รองรับเทคโนโลยีวีทูจี	 (Vehicle	

to	Grid	-	V2G)	ซึ่งเป็นเทคโนโลยี

ที่ ส ามารถ เก็บพลั ง งานไฟฟ้ า

สำารองไว้ ในแบตเตอรี่ยานยนต์

ไฟฟ้า	 มีศักยภาพในการควบคุม

กระแสไฟฟ้าให้ไหลเข้า-ออกจาก

แบตเตอรี่ได้อย่างอิสระ	จึงช่วยลด

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้มากขึ้น.	

คนี้เป็นยุคคนหนุ่ม อายุน้อยร้อยล้าน ผู้บริหารหนุ่มที่ ได้รับการ

ยอมรับมิได้มาจากการต่อคิวอาวุโส	เพราะกว่าจะรอคิว	คงเฉา

ไปซะก่อน	รอ...	รอ	ยังกะข้าวคอยฝน	ซึ่งไม่รู้จะมาเมื่อไหร่	ยุค

นี้จึงต้องใช้วัยบวกฝีมือมาช่วยต่อมือ	ขับเคลื่อนองค์กร	เป็นที่ยอมรับ

กันได้....

บริษัทขนาดใหญ่	ทุนจดทะเบียนกว่า	600	ล้านบาท	มี

มูลค่าทางการตลาดกว่า	16,000	ล้านบาท	และจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ในยุคยามที่ต้องเปลี่ยนผ่านความ

CEO-คนหนุ่ม

ยุ

ท้าทายอย่างจริงจัง	ทันการณ์	คณะกรรมการบริษัท	ต้องคิดกันหนัก

หน่วง	แต่สุดท้ายก็ลงตัวได้

ลงตัวท่ีจะเลือกคนหนุ่ม	วัยยังไม่ชน	40	มาช่วยขับเคลื่อนงานต่อ	

หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล	กรรมการผู้อำานวยการใหญ่		บริษัท	

บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)-BAFS	วัย	40	รับ

ตำาแหน่งเป็นคนที่	3	ของความเป็นเบอร์หนึ่งองค์กรนี้

ซีอีโอก้อง	ดูจากคำานำาหน้าชื่อและสกุลลงท้าย	มีคำาถามตามมาว่า	

คงใช้วิธิ	“ไม่ปกติ”	แต่เมื่อพลิกปูมและสัมผัสพฤติกรรมของเขา	พบว่าคง

ต้องมองข้ามเรื่องนี้ ไปได้เลยล่ะ

มองเข้ามาองค์กรนี้	ด้วยวิธีการของ	“เฮดฮันเตอร์”	ถือว่ามี

คุณสมบัติครบถ้วนที่สุดขององค์กร	ที่มอบให้มืออาชีพไปเสาะหาบุคคลที่

เหมาะสม	แต่เปิดออกมาเป็นชื่อนี้	จึงเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้	ด้วยความ

เป็นมืออาชีพและความเหมาะสมของตัวบุคคล	

จบธรรมศาสตร์อินเตอร์	ต่อโทที่ออสเตรเลีย	เคยรับราชการ

ที่กระทรวงพาณิชย์	และไปประจำาที่สวิตเซอร์แลนด์	นาน	9	ปี	กลับ

มาเมืองไทยตัดสินใจแสวงหาความคล่องตัวในซีกของงานภาคเอกชน	

เพราะคิดว่าน่าจะเหมาะกับจริตของตัวเองมากกว่ากรอบงานภาครัฐ	

คุณสมบัติแบบนี้ตกงานไม่

นาน	และเลือกงานซะด้วย...ล่าสุด

ถูกเฮดฮันเตอร์ทาบทามมา	BAFS	

(ถูกปิดชื่อเพื่อแนวธรรมาภิบาล	

เพราะบิดาคือประธานกรรมการ)	

จนผ่านกระบวนการสรรหาครบ

ถ้วนเมื่อกว่าสองปีที่ผ่านมา	เข้า

ทำางานแบบเรียนรู้งานเพื่อรอเวลา	

เมื่อซีอีโอท่านก่อนหน้าเกษียณ	

นับเป็นการสร้างผู้บริหารในระดับ

สากลที่ทุกฝ่ายสบายใจ

ยอมรับว่า	2	ปีที่เข้ามา

ทำางาน	ต้องเรียนรู้ให้ไว	และรับ

ตำาแหน่งเมื่อ	1	กันยายน	2564	ที่

ผ่านมา	ต้องหาธุรกิจมาเสริม	จาก

ผลกระทบของโควิด-19	ธุรกิจให้

บริการการเติมน้ำามันเครื่องบินจึง

•	อาศัยความเป็นเบอร์หนึ่งที่คล่องตัว	จึงรีบไปทำา	�V					อาศัยความเป็นเบอร์หนึ่งที่คล่องตัว	จึงรีบไปทำา	�V				

กับแบงก์อีกหลายเจ้า	เพื่อบริหารหนี้ด้วยสูตรควิกวินด้วยกันทั้งคู่		

ลงชื่อ	บัณฑิต อนันตมงคล ซีอีโอของ	BAM	ส่งผลให้หุ้นขยับ	หลัง

ตกจนหลุดจองมาแล้ว...•	

•	เรียกว่าต้องจับตาดูการเปล่ียนแปลง	หลังจากท่ีประชุม

คณะกรรมการ	บมจ.ซาบีน่า	หรือ	SABINA	อนุมัติแต่งต้ัง	พิชชา 

ธนาลงกรณ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการตลาด	ให้ดำารงตำาแหน่ง	

“กรรมการบริษัท”	อีกหน่ึงตำาแหน่ง	เพราะบอร์ดใหม่อย่าง	“พิชชา”	

จบการศึกษาสาขาแฟช่ันดีไซน์	แอนด์	มาร์เก็ตต้ิง	จากลอนดอน	

คอลเลจ	ออฟ	แฟช่ัน	และมีโอกาสประสบการณ์ฝึกงานกับมืออาชีพ

ในวงการแฟช่ันระดับโลกมาแล้ว	..เรียกว่าคนรุ่นใหม่ไฟแรงเฟร่อ!!...•	

•	กระหึ่มทั้งโซเชียล	สนั่นไอจี	ทำาเอาคนสงสัย	เมื่	อเหล่า	กระหึ่มทั้งโซเชียล	สนั่นไอจี	ทำาเอาคนสงสัย	เมื่อเหล่า

ศิลปิน	นักแสดง	คนดังหลากหลายแวดวง	ทั้งในและนอกวงการ	

ระดับแถวหน้า	พร้อมทั้งนักแสดงอีกมากมาย	รวมถึงเหล่านัก

ฟุตบอลหญิง	นักฟุตบอลชาย	นักฟุตบอลท่าเรือ	ต่างพร้อมใจ	

ปล่อยภาพ	#คำาไหนคำานั้น	ของ	“มาดามแป้ง”	นวลพรรณ ล่ำาซำา 

ยืนชูนิ้วเลข	1	ยิ้มหวานทั้งโซเชียล	ทำาให้หลายคนอดที่จะคิดคาด

เดาไปต่างๆ	นานาไม่ได้…งานนี้คงต้องติดตามกันต่อไป!!...•

•	เห็นอยู่ข้างเวทีประกวดนางงาม	จารุวรรณ โชติเทวัญ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายบริหาร	บริษัท	สหฟาร์ม	อินเตอร์

เนชั่นแนล	จำากัด	ปรากฏว่า	“คุณน้ำาผึ้ง”	นิวเจน	ทายาทหมื่น

ล้าน	ผู้ผลิตและส่งออกไก่	ก้าวขึ้นไปเป็นกรรมการตัดสินการ

ประกวด	Miss	Heritage	Thailand	2565	รอบตัดสิน	แทนคุณพ่อ	

ดร.ปัญญา โชติเทวัญ ประธานกรรมการบริษัท	สหฟาร์ม	และยัง

ได้เปิดคฤหาสน์	บ้านสุขาวดี	พัทยา	ต้อนรับสาวงามและคณะการ

ประกวด	Miss	Heritage	Thailand	2565	เพื่อทำากิจกรรมร่วมกัน

ก่อนเข้าสู่รอบเวทีสุดท้ายด้วยนะ...•	

ณัฐ  วรา 

ณหภูมิที่พุ่งสูงและอากาศที่เริ่มร้อนอบอ้าวขึ้นทุก

วัน	เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าประเทศไทยกำาลังก้าวเข้า

สู้หน้าร้อนอีกครั้ง	แต่ถึงแม้ว่าฤดูร้อนของไทยจะทำาให้

สามารถทำากิจกรรมสนุกๆ	กับเจ้าตัวน้อยได้มากขึ้น	ใน

ขณะเดียวกันก็อาจนำาพาสิ่งไม่พึงประสงค์	ที่อาจเป็นอันตรายกับ

เด็กๆ	มาให้คุณพ่อคุณแม่กังวลใจด้วยเช่นกัน	เมื่อเร็วๆ	นี้	ดูดูเลิฟ	

(Dodolove)	แบรนด์กางเกงผ้าอ้อมเด็ก	ได้เชิญ	“พญ.พรนิภา	ศรี

ประเสริฐ”	กุมารแพทย์จากเพจ	เรื่องเด็กๆ	by	หมอแอม	มาให้

คำาแนะนำา	พร้อมบอกทิปส์ดีๆ	ในการป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นกับ

เจ้าตัวน้อยในช่วงหน้าร้อน	โดยคุณหมอให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยว

กับโรคและอาการต่างๆ	ที่อาจกวนใจเจ้าตัวน้อยในช่วงหน้าร้อน

ว่า	“อุณหภูมิที่สูงขึ้นมักจะทำาให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์กับเด็ก

เล็ก	อายุ	0-5	ปี	มากที่สุด	เนื่องจากภูมิคุ้มกันของเด็กวัยนี้ยังไม่

แข็งแรงนัก	มีผิวที่บอบบางและเหงื่อออกง่าย	ประกอบกับชอบวิ่ง

เซๆ	ตามไปกับธุรกิจท่องเที่ยว	ต้องเพิ่มพอร์ตการลงทุน	ด้วยการไป

ซื้อธุรกิจไฟฟ้า	ทำาให้ โครงสร้างรายได้ขยับสวยขึ้นมานิดหน่อย	โดยมี

รายได้จากการขายไฟฟ้า	17%	

แม้งบการเงินจะโชว์ตัวเลขปี	2564	ขาดทุนกว่า	700	ล้านบาท	

แต่ก็เชื่อว่าการปรับตัวจะช่วยได้	จากฝีมือของผู้บริหารหนุ่มคนน้ี........

พักเรื่องเครียด	มาสัมผัสเขาในแบบฉบับไลฟ์สไตล์บ้าง	มี

อารมณ์ศิลปิน	เล่นดนตรีตั้งแต่แปดขวบ	มีกีตาร์คู่ใจ	และบางจังหวะ

เล่นเบส	กระโดดขึ้นแจมกับวงมืออาชีพแบบสบายๆ		หน้าตาดีมีชัย	

แถมเล่นดนตรีได้อีก	จึงเรียกเสียงกรี๊ดดดได้แบบไม่ยั้ง....	

โสดไหม...อ้อ...ผมมีครอบครัวแล้วครับ	ลูกสาว-น้องกอหญ้า	

สาวน้อยวัย	13	กำาลังเป็นวัยรุ่น	ควงคุณพ่อออกงานได้สบายๆ	และ

อีกเรื่องนะ...เป็นเขยขวัญของ	“สวนสยาม”	ที่มี	“ไชยวัฒน์	เหลือง

อมรเลิศ”	เป็นโลโก้ตลอดกาล	และไปช่วยกิจการของภรรยาอีกแรง	

ให้เป็นธุรกิจครอบครัวมืออาชีพอีกด้วยนะ		

รักษาเนื้อรักษาตัวไว้ให้ดีนะ	อนาคตอีกยาวไกล	ยกจั๊กกะแร้

เชียร์อีกมืออ่ะ....

	 	 	 	 ดาวเต็มฟ้า	

เล่นและคว้าสิ่งของเข้าปากโดยไม่รู้ตัว	ซึ่งเป็น

สาเหตุที่อาจทำาให้เจ็บป่วยได้ง่ายกว่าเด็กใน

ช่วงวัยอื่นๆ	ดังนั้น	ในช่วงซัมเมอร์นี้	คุณ

พ่อคุณแม่ควรใส่ใจในการดูแลเจ้าตัวน้อย

ในช่วงวัยนี้เป็นพิเศษ”

สำาหรับภัยร้ายหน้าร้อนที่ไม่ควร

มองข้าม	ได้แก่	โรคท้องร่วง	ท้องเสีย	หรือ

อุจจาระร่วง	อาหารที่ตั้งทิ้งไว้นานเกินไปที่

อุณหภูมิห้องมักบูดเสียได้ง่ายกว่าปกติ	เนื่องจาก

เชื้อแบคทีเรียจะเติบโตได้เร็วในอากาศร้อน	หากพ่อ

แม่ไม่ทราบ	อาจทำาให้เกิดอาการท้องเสีย	ลำาไส้อักเสบ	หรืออาหาร

เป็นพิษได้	คุณพ่อคุณแม่สามารถป้องกันได้ง่ายๆ	โดยการให้ลูก

รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ	บนภาชนะที่มั่นใจได้ว่าสะอาด

ปราศจากเชื้อโรค	และควรหมั่นทำาความสะอาด	ไม่ว่าจะเป็นการล้าง

มือถูสบู่ให้เด็ก	หรือเช็ดด้วยผ้าเช็ดทำาความสะอาด	ก่อนหยิบอาหาร

เข้าปากทุกครั้ง	ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปใน

ร่างกายแล้ว	ยังช่วยเสริมสร้างนิสัยและสุขอนามัยที่ดีให้ลูกได้อีกด้วย

ผดร้อน	แน่นอนว่าเมื่อเมืองไทยเข้าสู่หน้าร้อน	ผิวของเด็กเล็กที่

บอบบางก็สามารถเกิดผดได้จากเหงื่อ	บริเวณไรผม	หน้าผาก	ซอกคอ	

แผ่นหลัง	หรือบริเวณที่เหงื่อออกมากๆ	ซึ่งผื่นหรือผด

เหล่านี้จะดีขึ้นเมื่อเหงื่อแห้ง	แต่จะกลับมาเป็น

ใหม่เมื่ออากาศร้อนและเหงื่อออกอีก	ดังนั้น	

ผู้ปกครองจึงควรเลือกเสื้อผ้าที่โปร่งบาง	

ทำามาจากเส้นใยที่ระบายอากาศได้ง่าย	

และคอยหาจังหวะให้ลูกหยุดพักจาก

การเล่นสนุก	เพื่อจิบน้ำา	และใช้ผ้า

ชุบน้ำาเช็ดเหงื่อ	จะเป็นการช่วยลดผด

เหงื่อได้	และสำาหรับเด็กเล็กที่ต้องใส่

ผ้าอ้อม	คุณพ่อคุณแม่ควรระมัดระวัง

เป็นพิเศษ	เนื่องจากอุณหภูมิของปัสสาวะ

หรืออุจจาระที่ร้อนอยู่แล้ว	เมื่ออบอยู่ในผ้า

อ้อมนานๆ	ประกอบกับอากาศร้อนชื้นภายนอก	จะ

ทำาให้ผ้าอ้อมไม่ระบายอากาศออก	ยิ่งทำาให้ร้อนและเกิดผดเหงื่อได้มาก

ขึ้น	ทางที่ดีคือควรเลือกผ้าอ้อมที่ซึมซับได้ดี	มีผิวสัมผัสนุ่มสบาย	ไม่ก่อ

ให้เกิดการเสียดสี	และที่สำาคัญสามารถระบายอากาศได้ดี	เพื่อให้เจ้าตัว

น้อยสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างปลอดภัยไร้กังวล.

	

อุ

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

จับตาราคาสินค้าพุ่งหลังพาณิชย์ขึ้นเอดีฟิล์ม

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า	 เมื่อเร็วๆ	 นี้	 คณะ

กรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน	 (ทตอ.)	 ได้ประกาศ

ใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด	 (เอดี)	 สินค้าฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไบแอค

เซียลลี	 ออเรียนเต็ดโพลิโพรพิลีน	 หรือฟิล์มบีโอพีพี	 ซึ่งเป็นวัตถุดิบ

สำาคัญในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก	 ในอัตรา	 0.73-32.84%	 กับ

สินค้าที่นำาเข้าจากจีน	อินโดนีเซีย	และมาเลเซีย	ตามคำาร้องผู้ผลิตใน

ประเทศ	โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศเพื่อให้มีผลบังคับใช้	ทำาให้

ผู้ประกอบการอีกนับ	 100	 ราย	 เจอผลกระทบเต็มๆ	 จับตาสินค้าแห่

ปรับขึ้นราคายกแผง	ดีเดย์	 เม.ย.นี้	 เป็นต้นไป	อาทิ	 นมข้น-บะหมี่กึ่ง

สำาเร็จรูป	เนื่องจากมีต้นทุนเพิ่มขึ้น

อีสท์วอเตอร์ โชว์กำาไรสุทธิทะลุพันล้าน

นายจิรายุทธ	 รุ่งศรีทอง	 กรรมการผู้อำานวยการใหญ่	 บมจ.

จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก	 หรืออีสท์	 วอเตอร์	

(EASTW)	เปิดเผยว่า	ผลการดำาเนินงานในปี	2564	รายได้จากการ

ขายและบริการรวมทั้งสิ้น	4,630.50	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	426.20	ล้าน

บาท	หรือ	10.14%	โดยหลักจากปริมาณน้ำาดิบจำาหน่ายกลุ่มอุปโภค-

บริโภคเพิ่มขึ้น	 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำาเนินงานปี	 2563	และ

มีกำาไรสุทธิ	 1,061.60	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 297.45	 ล้านบาท	 หรือ	

38.93%	 อย่างไรก็ตาม	 อีสท์	 วอเตอร์มั่นใจได้ว่าจะยังคงเติบโตต่อ

ไปอย่างยั่งยืน	 ตามวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำาในการบริหารจัดการน้ำา

ครบวงจรของประเทศ	เพื่อสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพด้านน้ำา

รองรับการเติบโตทั้งในปัจจุบันและอนาคต

FETCO คงเป้าดัชนีหุ้นไทย 65 อยู่ที่ 1,800 จุด 

นายไพบูลย์	นลินทรางกูร	ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาด

ทุนไทย	 (FETCO)	 เปิดเผยว่า	 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง

รัสเซีย-ยูเครน	 จะไม่กระทบตลาดหุ้นไทยรุนแรงมากนัก	 โดยมอง

ว่าตลาดหุ้นไทยยังคงมีความแข็งแกร่ง	 จากภาพเศรษฐกิจที่ฟื้น

ตัวดีขึ้นกว่าปีก่อน	 รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาค

รัฐและการเลือกตั้งใหม่ที่อาจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้	 ประกอบ

กับเงินทุนต่างชาติที่ยังไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง	 แต่ต้องอยู่บนราคา

พลังงานที่ ไม่สูงมากเกินไป	 โดยยังคงมุมมองดัชนีหุ้นไทยทั้งปีไว้ที่	

1,800	จุด.

‘กุมารแพทย์’เตือนภัยหน้าร้อน

พ่อแม่อย่ามองข้ามเจ้าตัวน้อย
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

ทรงสถาปนาสมเด็จพระราชินี
สิริกิติ์ เป็นสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินี

วันที่ ๒๒ ตุลาคม 
พุทธศักราช 

๒๔๙๙ ทรงพระ
ผนวช ณ พระ
อุโบสถ วัดพระ

ศรีรัตนศาสดาราม 
พระสมณฉายา  

“ภูมิพโลภิกขุ” และ
ประทับ ณ พระตำา
หนักปั้นหยา วัด
บวรนิเวศวิหาร 

เป็นเวลา ๑๕ วัน

ทรงออกรับบิณฑบาต
จากประชาชนทั่วไป

ระหว่างนี้ โปรดเกล้าฯ 
ให้ สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินี เป็นผู้สำาเร็จ

ราชการแทนพระองค์ 
เมื่อทรงลาสิกขาแล้ว 
มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกล้าฯ ให้
เฉลิมพระอภิไธย 

เป็น สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์                                 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง มีพระราชโอรสและพระราช
ธิดา ๔ พระองค์ ๑.ทูลกระหม่อมหญิง

อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
๒.พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ๓.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ๔.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน             

วรขัตติยราชนารี 

ตลอดระยะเวลาที่ทรง
ครองราชย์ ๗๐ ปี ทรง

บำาเพ็ญพระราชกรณียกิจ
นานัปการ ทรงแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของบ้าน
เมือง และทรงสร้างสันติสุข
แก่อาณาประชาราษฎร์ มี
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริด้านต่างๆ 

๔,๘๑๐ โครงการ ล้วนเป็น
ประโยชน์แก่การพัฒนา
ความเจริญของชาติ และ
แนวทางการดำารงชีวิตของ

ปวงชนชาวไทย

ระหว่างพุทธศักราช ๒๔๙๕-๒๔๙๙                   
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาค

ทรงรับทราบถึงปัญหาความ
ยากจน ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นัก

พัฒนา ทรงเน้นการพัฒนา
แบบยั่งยืน มีความสมดุล
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 
โครงการในพระราชดำาริจึง
ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ 
เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม 
สาธารณสุข การส่งเสริม
อาชีพ ทรัพยากรน้ำา และ

การคมนาคม

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ โครงการแรก
เริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช 

๒๔๙๕ เมื่อครั้งเสด็จฯ ไป
ทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านห้วย
คต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รถพระที่นั่งตกหล่ม จึงมี
พระราชดำาริให้ตัดถนน
สายหัวหิน-ห้วยมงคล 

เพื่ออำานวยความสะดวก
แก่ราษฎร

รถบูลโดเซอร์
พระราชทานสำาหรับเกลี่ยดิน

ในการสร้างถนนครั้งนั้น

มีพระราชดำาริให้สร้าง
อ่างเก็บน้ำาเขาเต่า 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำาของ
ราษฎรในหน้าแล้ง

อ่างเก็บน้ำาเขาเต่า นับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการน้ำา
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9กีฬา

กมลวรรณฉลุยรอบ 2 หวดไอทีเอฟเกรด 1 

เมืองทอง • การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนน

สะสมอันดับเยาวชนโลก ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ เกรด 

1 รายการ “ไอทีเอฟ จูเนียร์ เกรด 1” ภายใต้มาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่ง

ชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 7 มี.ค.2565 เป็นเมนดรอว์วันแรก 

ในประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก (สาย 64) “บัว” กมลวรรณ ยอด

เพ็ชร นักเทนนิสดาวรุ่งไทย วัย 14 ปี มืออันดับ 593 เยาวชน

โลก แข่งขันกับ ตง เทียนหยู จากออสเตรเลีย วัย 16 ปี มืออันดับ 

401 เยาวชนโลก และปรากฏว่ากมลวรรณเก็บชัยเซตแรกได้ก่อน 

แต่พลาดท่าในเซต 2 ต้องดวลเซตตัดสิน ซึ่งกมลวรรณเบรกได้ใน

เกมที่ 7 ทำาให้คว้าชัย ก่อนเป็นฝ่ายเฉือนชนะไป 2-1 เซต 6-2, 

1-6 และ 6-4 ผ่านเข้ารอบ 2 พบกับ “หมิว” สลักทิพย์ อุ่นเมือง 

มือวางอันดับ 12 ของรายการ และมืออันดับ 232 เยาวชนโลก ที่

ได้บายรอบแรก ทางด้าน “น็อต” ศุภวัฒน์ แซ่อุ้ย นักเทนนิสไทย 

วัย 16 ปี มืออันดับ 365 เยาวชนโลก ก็ประเดิมชัยในประเภทชาย

เดี่ยว รอบแรก หลังจากเอาชนะ เฮนรี ลามชินเนียห์ วัย 17 ปี 

จากออสเตรเลีย มืออันดับ 310 เยาวชนโลก 2 เซตรวด 6-3, 6-3 

ศุภวัฒน์ผ่านเข้ารอบ 2 พบกับ ฮายาโตะ มัตสึโอกะ จากญี่ปุ่น เต็ง 

2 ของรายการที่เข้ารอบไปรออยู่แล้ว หลังจากได้บายรอบแรก 

‘แคลอรีเครดิตฟิตช่วยหมอ’ ช่วยเหลือ รพ.ในศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ • นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกาย

และฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางคณะอนุกรรมา                                                                                        

ธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา นำาโดย พล.ต.อ.เดชณรงค์ 

สุทธิชาญบัญชา ได้ร่วมกันมอบเครื่องไฮโฟลว์ออกซิเจนจำานวน 

3 ชุด ที่ได้จากการนำาแคลอรีในการออกกำาลังกายจากกิจกรรม 

“แคลอรีเครดิตฟิตช่วยหมอ” มามอบให้แก่โรงพยาบาลวังหิน, 

โรงพยาบาลน้ำาเกลี้ยง และโรงพยาบาลยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 

โดยมีนายอนุรัตน์ ธรรมประจำาจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะ 

เกษ เป็นผู้แทนรับมอบ ร่วมด้วย ดร.สิริพงษ์ อังสกุลเกียรติ นายก

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ และนายประชุม บุญเทียม รอง

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่สนาม

กีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนั้นทางคณะอนุกรรมาธิการ

กีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา ยังได้ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อรณรงค์

ให้คนที่มาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษ

เกมส์” ที่ จ.ศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพ ได้นำาแคลอรีที่ได้จากการออก

กำาลังกายและเล่นกีฬามาสะสมเพื่อปลูกต้นไม้ อีก 10,000 ต้น 

ให้แก่จังหวัดศรีสะเกษตามโครงการ “แคลอรีเครดิตชาเลนจ์” 

ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอีกด้วย 

คิวไทยเฮใบพัดชิงมิ้งค์สนุ้กหญิงเอเชีย 2022

กาตาร์ • การแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์สมัครเล่นชิงแชมป์

เอเชีย ACBS Snooker Championships 2022 ที่กรุงโดฮา 

ประเทศกาตาร์ เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา ในประเภทหญิงเดี่ยว 

2 นักแทงสาวไทยผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ คนแรก “ใบพัด 

ศรีราชา” ศิริภาพร นวน ทะคำาจันทร์ แชมป์สมัครเล่นโลกปี 57 

ลงดวลคิวกับ อามี คามานี นักสนุกเกอร์สาวจากอินเดีย เปิดฉาก

เฟรมแรก ใบพัด ศรีราชา ออกมากดไม้เดียว 50 แต้ม ก่อนชนะ

ไป 1-0 เข้าสู่เฟรม 2 ใบพัดโชคดีไล่มาตบชนะดำาเม็ดสุดท้าย 62-

59 ขึ้นนำา 2-0 หลังจากนั้นอามีเริ่มกิจการเกมตัวเองได้บ้าง เป็น

ฝ่ายไล่ตบชนะใบพัด ไล่ตามมา 1-2 เฟรม 4 อามีกันไม่ดีเลยถูก

ใบพัด ศรีราชา กดไม้เดียว 52 แต้ม และเอาชนะไป 72-41 ส่ง

ผลให้ ใบพัด ศรีราชา ชนะ อามี คามานี ไป 3-1 เฟรม 61-

17, 62-59, 42-74, 72-41 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ มาต่อที่คู่

ของ “มิ้งค์ สระบุรี” ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย รองแชมป์สมัคร

เล่นโลกคนล่าสุดโคจรมาพบกับ นารานตูยา บายาร์ไซข่าน นัก

สอยคิวสาวจากมองโกเลีย ปรากฏว่า มิ้งค์ สระบุรี ออกคิวแบบ

สบาย เพราะชั้นเชิงนั้นเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด จนเป็นฝ่ายแทง

เอาชนะไปแบบสบายมือ 3-0 เฟรม 74-24, 70-22, 67-39 ทำาให้

มิ้งค์ สระบุรี เข้าไปชิงชนะเลิศกับใบพัด ศรีราชา ภายหลังจบเกม 

มิ้งค์ สระบุรี กล่าวว่า การเจอกับใบพัด ศรีราชา ถือว่าเป็นเรื่อง

ดี เนื่องจากแชมป์กับรองแชมป์จะตกอยู่ที่คนไทยอย่างแน่นอนไม่

หนีไปไหน ส่วนนัดชิงชนะเลิศจะเล่นอย่างเต็มที่แน่นอน แม้ว่า

จะเป็นเพื่อนรักกันขนาดไหน เกมก็คือเกมต้องเต็มที่ หลังจากจบ

เกมเราก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม. 

ไทยโพสต์ • สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ประกาศราย

ชื่อ 22 นักกีฬาชุดล่าเหรียญทองซีเกมส์ออกมาเรียบร้อยแล้ว นำา

ทีมโดย ฑิฆัมพร สุรินทรทะ, “ปอปอ” พิยดา พีรมธุกร และธาร

ธิดา โซเฟีย ริคแคร์ นักยิมลูกครึ่งไทย-เยอรมัน ขณะที่ “น้องปิ่น” 

เบญจพร ลิ้มพานิชย์ เหรียญทองซีเกมส์เมื่อครั้งที่แล้วจำาใจต้องตัด

ออก เนื่องจากยังมีอาการบาดเจ็บ 

ความคืบหน้าของนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย ชุดที่เตรียม                                                                     

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 12-23 พฤษภา 

คม 2565 ที่ประเทศเวียดนาม โดยก่อนหน้านี้ทางสมาคมได้เรียก

เก็บตัวร่วมกันจำานวน 27 คน ที่ศูนย์ฝึกเพื่อการแข่งขันในซอย

เพชรเกษม 81 กันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้ว และต้องตัดให้เหลือ 

22 คน เพื่อส่งรายชื่อให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 

มีนาคมที่ผ่านมา

โดยนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 31 มี

จำานวนทั้งสิ้น 22 คน ประกอบด้วย ยิมนาสติกศิลป์ชาย 3 คน 

ฑิฆัมพร สุรินทรทะ, สุภชีพ บ่าวเบ็ญหมัด, ปุญญพัฒน์ บุญป

ถัมภ์, ยิมศิลป์หญิง 3 คน น.ส.ศศิวิมล เมืองพวน, น.ส.สีน้ำา รักษ์ภู, 

น.ส.ธารธิดา โซเฟีย รีคแคร์ (ลูกครึ่งไทย-เยอรมัน) 

ยิมนาสติกลีลา 9 คน ประกอบด้วย น.ส.พิยดา พีรมธุกร, 

น.ส.ลักษิกา เกียรติถาวรชัย, น.ส.ดลพร ชุ่มชูจันทร์, น.ส.ปัณฑิตา 

ทองสอง, น.ส.ภรณ์นัชชา เจตธำารง, น.ส.ชลธิชากร จรรย์ โกมล, 

น.ส.สุพิชญา ปิ่นฝั้น, น.ส.ณวิตา วิบูลย์ธีรวุฒิ และ น.ส.ธันยาภัทร์ 

ธนวัจน์อัฐญา

ยิมนาสติกแอโรบิก จำานวน 7 คน ได้แก่ นายณัฐวุฒิ พิมพา, 

นายพัชรพงษ์ พจนะโกสีย์, นายชนกพล เจียรสุขใจ, น.ส.ชวิศา อินท                                                                                       

กุล, น.ส.สุภัสสร วัชราภรณ์, น.ส.ไอรดา ปานท้าว และ น.ส.ยุพ

วัลย์ ภูษณะพงษ์ 

ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติก

แห่งประเทศไทย และผู้จัดการยิมนาสติกทีมชาติได้กล่าวว่า นัก 

กีฬาทั้ง 22 คน เป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองเป็นอย่างดี แต่ละคนมี

ความสามารถใกล้เคียงกันมาก ทำาให้ต้องรอตัดสินใจจนถึงนาที

สุดท้าย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ขณะนี้ยังเหลืออีก 2 เดือน ได้

ใส่โปรแกรมฝึกซ้อมระดับกลางไปจนถึงระดับที่ยาก สามารถทำา

คะแนนได้สูง ตอนนี้หลายคนทำาได้ดี 

ส่วนกรณีที่ไม่มีชื่อของ “ปิ่น” เบญจพร ลิ้มพานิชย์ เจ้าของ

เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ที่ประเทศ

ฟิลิปปินส์ ประเภท “คฑา” เมื่อครั้งที่แล้ว เนื่องจากที่ผ่านมา 

“เบญจพร” ได้มุมานะทุ่มเทให้กับการเรียนระดับปริญญาโท ที่

มหาวิทยาลัยมหิดล และประกอบกับยังมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณ

หลัง ทำาให้ซ้อมได้ไม่เต็มที่ มีความสมบูรณ์ไม่ถึง 60 เปอร์เซ็น 

เวลาที่เหลืออีก 2 เดือน คาดว่าไม่ทันอย่างแน่นอน.

แมสเชสเตอร์ • ราล์ฟ รังนิก ผู้จัดการทีมชั่วคราวของปีศาจแดง 

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยอมรับความห่างระหว่างลูกทีมของเขากับ 

แมนเชสเตอร์ ซิตี ทีมจ่าฝูง หลังจาก เดวิน เดอ บรอยน์ และริยาด 

มาเรซ ซัดคนละ 2 ประตู พาเรือใบสีฟ้าเปิดบ้านชนะไป 4-1 

ชัยชนะในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี ที่เอทิฮัด สเตเดียม ทำาให้ 

แมนเชสเตอร์ ซิตี หนีอันดับ 2 อย่างลิเวอร์พูลออกไปเป็น 6 คะแนน

อีกครั้ง และทิ้งห่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ถึง 22 คะแนน และ

โอกาสที่จะลุ้นควอลิฟายไปยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ในซีซั่นหน้าของ

ยูไนเต็ดลดลงอย่างน่าใจหาย

หลังการพ่ายแพ้ทำาให้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตามหลัง

อาร์เซนอล ที่อยู่อันดับที่ 4 ซึ่งเป็นโควตาสุดท้ายของถ้วยใหญ่ของ

ยุโรปในฤดูกาลหน้าอยู่ 1 คะแนน และอาร์เซนอลยังเตะน้อยกว่า 

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ถึง 3 แมตช์

“มันเป็นเกมที่ยาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่าง 

2 ทีมนี้ห่างไกลกันขนาดไหน” ราล์ฟ รังนิก กุนซือชาวเยอรมันกล่าว 

“ทุกคนต่างรู้ดีว่าพวกเขายอดเยี่ยมแค่ไหน พวกเขาเป็นหนึ่งในสุด

ยอดทีมของโลก และนั่นคือช่องว่างระหว่าง 2 ทีมนี้”

ส่วน “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ซึ่งอยู่อันดับ 2 ของตารางพรีเมียร์

ลีกยังมีแมตช์เตะน้อยกว่าอยู่ 1 นัด ซึ่งพวกเขายังมีโอกาสที่จะลด

ช่องว่างกับ แมนเชสเตอร์ ซิตี เหลือเพียง 3 คะแนนได้

ลิเวอร์พูลไล่กดดันทีมจ่าฝูงด้วยการคว้าชัยชนะเป็นแมตช์ที่ 7 

ติดต่อกันในพรีเมียร์ลีก แต่ลูกทีมของ เป๊ป กวาร์ดิโอลา ก็โต้ตอบด้วย

การกลับมาเล่นที่ยอดเยี่ยมหลังเล่นต่ำากว่ามาตรฐานในแมตช์กับท็อต

แนมและเอฟเวอร์ตัน

กวาร์ดิโอลากล่าวหลังจบเกมว่า “พวกเราเล่นได้ยอดเยี่ยมมาก

ตั้งแต่นาทีแรก เราเล่นกันได้ดีมากๆ ราล์ฟ รังนิก พยายามเปลี่ยน

ความคิดให้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีความดุดันมากขึ้น แต่เราก็มี

พื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งหลังท่ีเล่นอยู่ข้างหลังแม็คโทมิเนย์

กับเฟร็ด”

“ฟุตบอลคืออารมณ์ มันคือแท็กติก อย่างไรก็ตามเมื่อไม่มีบอล 

เราคือทีมที่มีความกระหาย และกระตือรือร้นที่จะแย่งบอลกลับมา 

ตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีที่ 90 เราต้องการครองบอลให้มากที่สุดเท่าที่

จะทำาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งหลังที่เราทำาได้ดีมาก”

นอกจากนั้น กุนซือวัย 51 ปี ยังกล่าวต่ออีกว่า “ผมไม่ได้มาจาก

แมนเชสเตอร์ แต่ผมรู้ว่ามันมีความหมายต่อแฟนๆ ของเราที่จะชนะ

ศึกดาร์บีแมตช์ เราควรจะทำาประตูมากกว่านี้”

“ความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมในฐานะผู้จัดการทีมที่นี่ที่คว้า

แชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้ว 3 สมัย พวกเราก็ยังคงวิ่งอย่างที่ควรจะวิ่ง 

และพยายามที่จะคว้าแชมป์ลีกให้ได้อีกสมัย” กวาร์ดิโอลากล่าวในที่สุด.

กรุงเทพฯ • เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นัก

ฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี พร้อมทีมงานสตาฟฟ์

โค้ช เดินทางรายงานตัวที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อตรวจหา

เชื้อโควิด-19 ก่อนที่จะเข้าแคมป์เก็บตัวที่ พัฒนา กอล์ฟ คลับ แอนด์ 

รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 7 ถึง 13 มีนาคม 2565

การรายงานตัวครั้งนี้นำาโดย พิภพ อ่อนโม้ หัวหน้าผู้ฝึกสอน 

พร้อมด้วย ซัลบาดอร์ บาเลโร การ์เซีย, ชยกร ถนัดเดินข่าว เป็นผู้ช่วย 

ช้างศึกยู17รายงานตัวเข้าแคมป์

พิภพยันเปิดโอกาสให้คนที่มุ่งมั่น

รังนิกรับลูกทีมห่างชั้นกับเรือใบสีฟ้า

ประตูแรก • เควิน เดอ บรอยน์ ฉลองประตูแรกของเกมแมนเชส

เตอร์ดาร์บี ที่แมนเชสเตอร์ ซิตี เปิดเอทิฮัด สเตเดียม ถล่ม แมน

เชสเตอร์ ยูไนเต็ด 4-1 ในการแข่งขันที่แมนเชสเตอร์ ประเทศ

อังกฤษ โดยซิตียังรั้งจ่าฝูง โดยนำาหน้าลิเวอร์พูลอยู่ 6 คะแนน

เปิดโผ22ยิมนาสติกชุดซีเกมส์

พร้อมด้วยทีมสตาฟฟ์โค้ชและนักเตะ 30 ราย

พิภพ อ่อนโม้ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 

กล่าวว่า “เป้าหมายแคมป์นี้คือคนที่มีรายชื่อครั้งนี้ก็ต้องทำาให้ดีที่สุด 

พัฒนาต่อไป และแสดงให้สตาฟฟ์โค้ชเห็นว่า ตัวเขามีความสามารถ 

ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ ในแคมป์นี้เราจะดูที่การฝึกซ้อม ความเข้าใจ ที่เรา

ต้องการเป็นอย่างไร ส่วนคนที่ยังไม่มีชื่อก็ยังไม่หมดโอกาส ทุกคนยัง

มีโอกาส เราพร้อมเปิดโอกาสให้พวกเขา หากเขายังพัฒนาและมุ่งมั่น 

ในแคมป์ต่อๆ ไป”

“การเลือกนักเตะ เรามีทีมงานไปสเกาท์ตามรายการต่างๆ ที่

สนาม และผ่านทางโซเชียล และปรึกษาโค้ชของแต่ละที่ ว่าแต่ละคน

เป็นอย่างไร ทั้งเรื่องในและนอกสนาม เราก็ทำางานกันเป็นทีม ทั้งตัว

ผม โค้ชชุ่ม, โค้ชเกิ้น และซัลบาดอร์ รวมถึงโค้ชโจ”

“ขอบคุณสมาคมที่สนับสนุนทีมชุดนี้เป็นอย่างดี ทำาให้เยาวชน

ของเรามีเวที มีเกมและมีแคมป์เพื่อต่อยอดวิธีการเล่นเพื่อประเทศ

ของเรา ฝากทุกคนช่วยสนับสนุนเยาวชนของไทย ไม่ว่าจะด้านไหน

ก็ตาม ขอบคุณครับ”

ซึ่งนักเตะและสตาฟฟ์โค้ชทั้งหมดจะรอผลตรวจหาเชื้อ และ

เมื่อทราบผลว่าทั้งหมดเป็นลบก็จะลงทำาการฝึกซ้อมทันที

สำาหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี มีทัวร์นา

เมนต์สำาคัญ 2 รายการ ประกอบไปด้วย

เอเอฟเอฟ ยู17 บอยส์ แชมเปียนชิพ 2022 หรือฟุตบอลชิง

แชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ที่อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 31 

กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2565

เอเอฟซี ยู17 เอเชียนคัพ 2023  ควอลิฟายเออร์ส หรือฟุตบอล

ชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 1-9 

ตุลาคม 2565.

ไทยโพสต์ • “ทัพโต๊ะเล็กช้าง

ศึก” ฟุตซอลทีมชาติไทย ภาย

ใต้การคุมทัพของ คาร์ลอส เซ

ซาร์ กุนซือใหญ่ชาวสเปน นำา

ลูกทีมลงประเดิมลงฝึกซ้อมที่

สนามแข่งจริง ณ ศูนย์การค้า

โชว์ดีซี พระราม 9 ก่อนเปิด

ฉากทัวร์นาเมนต์  “เอ็นเอสดี

เอฟ ฟุตซอล อินวิเตชั่นแนล 

2022” วันที่ 15-21 มี.ค.65 

นี้ โดยมี “บิ๊กป๋อม” อดิศักดิ์ 

เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย “บิ๊กสุ” สุทิน บัวตูม 

ผู้จัดการทีมเดินทางมาให้กำาลังใจนักกีฬาและร่วมชมการฝึกซ้อมติดขอบสนาม 

สุทิน บัวตูม ผจก.ทีม กล่าวว่า “ทีมฟุตซอลไทยในปีนี้เราเป็นทีมพลังหนุ่ม และตอนนี้เรา

ก็พร้อมสำาหรับการแข่งขันรายการแรกในทัวร์นาเมนต์ “เอ็นเอสดีเอฟ ฟุตซอล อินวิเตชั่นแนล 

2022” หลังจากผลจับสลากออกมาเราอยู่ในสายเดียวกับมัลดีฟส์และโอมาน ส่วนอีกรายสาย

บี อิหร่าน, เมียนมา และมองโกเลีย ซึ่งนักเตะทุกคนในทีมเรามีความพร้อมมากๆ เราพยายาม

กระตุ้นให้ทุกคนเล่นด้วยจิตวิญญาณนักสู้เพื่อสร้างความมั่นใจในทัวร์นาเมนต์เตรียมพร้อมนี้”

“หลังจากนั้นเราจะมีทัวร์นาเมนต์ในฟุตซอลซีเกมส์ 2021 ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งเรา

เป็นแชมป์เหรียญทอง 4 สมัย โดยจะลุ้นแชมป์สมัยที่ 5 ทีมชุดนี้เราเป็นนักเตะเลือดใหม่ที่อายุ

อยู่ในช่วง 20-22 ปี ถึงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เรามีความมุ่งมั่นเพื่อที่จะทำาเพื่อความสุขของแฟน

บอลชาวไทย ทุกคนพร้อมที่จะทำาเพื่อประเทศไทย และทางเครื่องดื่ม CR7GOLD ก็ได้มาร่วม

ให้กำาลังใจทีมฟุตซอลไทยถึงขอบสนาม ซ้อมแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น”

สำาหรับโปรแกรมการแข่งขัน “เอ็นเอสดีเอฟ ฟุตซอล อินวิเตชั่นแนล 2022” รอบแบ่ง

กลุ่ม วันที่ 15 มีนาคม 2565 อิหร่าน พบ มองโกเลีย เวลา 15.00 น., ไทย พบ มัลดีฟส์ เวลา 

17.30 น., วันที่ 16 มีนาคม 2565 มองโกเลีย พบ เมียนมา เวลา 15.00 น., มัลดีฟส์ พบ โอมาน 

เวลา 17.30 น., วันที่ 17 มีนาคม 2565 เมียนมา พบ อิหร่าน เวลา 15.00 น. และโอมาน พบ 

ไทย เวลา 17.30 น. ทุกคู่ถ่ายทอดสดทาง AISPLAY.

ฟุตซอลซ้อมสนามแข่งจริงที่ โชว์ดีซี

สุโขทัย • เดนนิส อมาโต หัวหน้าโค้ช “ค้างคาวไฟ” 

สุโขทัย เอฟซี ที่พาทีมแซงกลับมาชนะ “ตะหานน้ำา” 

สโมสรฟุตบอลราชนาวี 2-1 บอกเป้าหมายของสโมสร

ต้องรักษาอันดับไว้เพื่อคืนสู่เส้นทางสู่การเลื่อนชั้นขึ้น

มาเล่นใน ไทยลีก 1 ในฤดูกาลหน้า

ความเคลื่อนไหวของทัพ “ค้างคาวไฟ” สุโขทัย 

เอฟซี หลังผ่านเกมนัดที่ 26 ในศึกฟุตบอลเอ็ม-150 

แชมป์เปียนชิพ (ไทยลีก 2) ฤดูกาล 2021/2022 

สามารถบุกไปเก็บ 3 แต้มในถิ่น “ตะหานน้ำา “ สโมสร

ฟุตบอลราชนาวีได้สำาเร็จ ชนะด้วยสกอร์ 2-1 ประตู 

เมื่อค่ำาคืนวันที่ 6 มีนาคม แม้เจ้าถิ่นจะเป็นฝ่ายออกนำา

ไปก่อนนั้น

ล่าสุด เดนนิส อมาโต เฮดโค้ชค้างคาวไฟ กล่าว

ว่า ก่อนที่ทีมจะเก็บชัยชนะในนัดนี้ พวกเราทุ่มเทและ

ซ้อมกันอย่างเข้มข้น และใส่ใจรายละเอียดทุกอย่าง 

เพื่อให้ทีมค้างคาวไฟเอาชนะ เก็บ 3 แต้ม และคืน

สู่เส้นทางเลื่อนชั้น  ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณแฟนบอล

สุโขทัย เอฟซี ที่ร่วมส่งใจและ

ส่งเสียงเชียร์เพื่อสร้างพลัง

ปลุกเร้าให้นักเตะทำาผลงาน

ออกมาตามเป้าหมาย

“กับอันดับที่ค้ างคาว

ไฟอยู่ตอนนี้คือ ห่างจ่าฝูง 6 

แต้ม เป็นสิ่งที่ต้องรักษาอันดับ

ไว้ โดยอีก 8 นัดที่เหลือต่อจาก

นี้เราจะทำางานให้หนัก และ

สู้ให้เต็มที่ เพื่อความสำาเร็จ

ตามเป้าหมายของทีมคือ การ

เลื่อนชั้น และสร้างความสุข

ให้แฟนบอล” เฮดโค้ชค้างคาว

ไฟกล่าวในที่สุด.

กุนซือค้างคาวไฟย้ำาพาทีมเลื่อนชั้น

พิภพ อ่อนโม้ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17
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10 บันเทิงเทศ

Youth Leader New Gen 

สร้างเยาวชนต้นแบบเข้าใจวัฒนธรรม

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

ว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ

การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา และสภา

ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของเด็ก

และเยาวชน (Seed Thailand) รุ่นที่ 2 ภายใต้กิจกรรม Youth 

Leader New Gen สร้างผู้นำาเยาวชนรุ่นใหม่ในรูปแบบออนไลน์

ผ่านระบบ Zoom โดย

มีวิทยากรที่ มี ความ

รู้ความสามารถด้าน

การสร้ า งภูมิ คุ้ มกัน

ทางวัฒนธรรม ด้าน

สื่อสารมวลชน ร่วมให้

ความรู้ โดยคัดเลือก 

เยาวชน นักเรียนระดับ 

มัธยมศึกษาหรือเทียบ

เท่าจากสถาบันการศึกษาทั่วไทย รวม 400 คน แบ่งอบรม  

4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-4 มี.ค.65 จำานวน 20 จังหวัด 

กลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-11 มี.ค. จำานวน 19 จังหวัด กลุ่มที่ 3  

วันที่ 16-18 มี.ค. จำานวน 19 จังหวัด และกลุ่มที่ 4 วันที่ 21- 

23 มี.ค. จำานวน 19 จังหวัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

ในประเพณีอันดีงามของชาติและสร้างแกนนำาเยาวชนรุ่นใหม่ที่

เป็นต้นแบบที่ดีต่อเด็กและเยาวชน

‘WHAT WAS’ นิทรรศการศิลปะนามธรรม

“WHAT WAS” นิทรรศการศิลปะนามธรรม การรวมตัว

กันเป็นครั้งแรกของ 3 ศิลปินที่มีความผูกพันเป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่น

น้องกันกว่า 10 ปี  ได้แก่ ชนิดา อรุณรังษี, วุฒิชัย บุญธรรม, 

และชลิต นาคพะวัน ร่วมสะท้อนมุมมองชีวิตต่อสิ่งที่ผ่านมา

ในอดีตอย่างงดงามผ่านชิ้นงานศิลปะนามธรรมเชิงสัญลักษณ์ 

(Abstract) ด้วย สไตล์

ที่แตกต่างกัน นิทรรศ 

การประกอบด้วยภาพ

วาดกว่า 40 ชิ้น แต่ละ

วันภาพนิทรรศการจะ

สลับสับเปลี่ยนให้มี

ความหลากหลายไม่

ซ้ำากัน เพื่อถ่ายทอด

มุมมอง ความรู้สึกในชีวิตที่หลากหลายผ่านงานศิลปะชิ้นไฮไลต์

ของงานคือ “Point of View” 3 ศิลปินร่วมกันสร้างขึ้น นำา

แนวคิด What was รวมเข้าไว้ด้วยกัน เสนอผ่านแผ่นอะคริลิก 

4 แผ่นใหญ่ แขวนซ้อนกันเป็นเลเยอร์ แต่ละแผ่นผ่านการทาสี 

ฉีด พ่น ลบ เหมือนชีวิตที่ผ่านเรื่องมากมาย จัดแสดงตั้งแต่วัน

นี้-13 มี.ค.65 ณ ห้องแกเลอรี ชั้น 3 หอศิลป์ กทม.

 

สืบสาน อนุรักษ์‘ปะลางิง’ผ้าพื้นถิ่นชายแดนใต้

าเดินทางไปทางเขตชายแดนใต้ของ

ประเทศไทย นับตั้งแต่จังหวัดปัตตานี 

ยะลา จนถึงจังหวัดนราธิวาส จะ

พบเห็นวัฒนธรรมการทอผ้าที่ ได้อิทธิพลจาก

ศาสนามุสลิม ทำาให้ผ้าทอประเภทต่างๆ ในดิน

แดนภาคใต้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น มีชื่อเสียงเป็น

ที่รู้จัก

สำาหรับผ้าทอมือพื้นเมืองลายโบราณที่

สำาคัญ คือ “ผ้าปะลางิง”  โดดเด่นที่มีประวัติ

ยาวนานกว่า 100 ปี จากฝีมือและภูมิปัญญา

ชาวมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี

อัตลักษณ์ที่การใช้เทคนิคการพิมพ์ลายบนผืน

ผ้าด้วย “บล็อกไม้” แต่ละบล็อกแกะสลักเป็น

ลวดลายต่างๆ ที่สะท้อนเอกลักษณ์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น มีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับวิถีชีวิต 

วัฒนธรรม และศาสนา เกิดเป็นมรดกทาง

ภูมิปัญญาสืบทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่น

ด้วยความตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญา

การทำาผ้าโบราณ อาจารย์ปิยะ สุวรรณพฤกษ์ 

ครูภูมิปัญญาผ้าพื้นเมืองปะลางิง ชาว จ.ยะลา 

ร่วมกับกลุ่มศรียะลาบาติกร่วมกันฟื้นฟูและ

อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนมีการพัฒนา

สร้างสรรค์กระบวนการผลิตจนมีชื่อเสียงเป็นที่

รู้จักในระดับสากล

อาจารย์ปิยะบอกว่า กลุ่มศรียะลาบาติก

เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 ด้วยแรงบันดาลใจ

ของพวกเราที่อยากจะร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญา

และกรรมวิธีการผลิตผ้าพื้นเมืองลายโบราณที่

สูญหายไปร่วม 80 ปี และหนึ่งในความตั้งใจที่

สำาคัญคือ การได้ต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมและ

พัฒนารูปแบบให้ทันสมัยเข้ากับตลาดปัจจุบัน 

“เอกลักษณ์ของลายทอผ้าปะลางิง คือ 

การนำาลวดลายโบราณมาประยุกต์ อาทิ ลวด 

ลายมัสยิดโบราณ กระเบื้องโบราณ แม่พิมพ์

ขนมโบราณ การละเล่นโบราณ นกเขา นกกรง

หัวจุก ขณะที่การแกะแม่พิมพ์ ไม้ ก็ใช้ไม้ขาว

ดำาที่ใช้ทำากรงนก เพราะมีคุณสมบัติที่แข็งและ

เหนียว ทำาให้แกะเป็นลายเส้นเล็กๆ ได้”

กว่าจะได้ผ้าปะลางิงหนึ่งผืน ครูภูมิปัญญา

อธิบายว่า ต้องรวมทุกเทคนิคของการทำาผ้า 

บาติกไว้ในผ้าผืนเดียว ประกอบด้วยการทอ มัด

ย้อม การพิมพ์ลายด้วยแม่พิมพ์ ไม้ การเขียน

เทียน (จันติ้ง) กัดสี ปิดสี และเพนต์สี ส่วน

เนื้อผ้ามีลักษณะเป็นผ้าทอไหมผสมฝ้าย เส้น

ยืนคือฝ้าย ส่วนเส้นพุ่งใช้เส้นไหม ทอเป็นลาย

ลูกแก้วซ้อนกัน 

กระบวนการจะเริ่มจากกระบวนการทอ 

ต่อด้วยการมัดย้อมดอกลายบางๆ นำามาขึงแล้ว

เขียนทับสีที่มัดย้อม นำามาล้างสีออก ให้เหลือ

ลายที่เขียนทับด้วยเทียน ตามด้วยการลงสีพื้น

ทับทั้งหมด เตรียมแม่พิมพ์ไม้สำาหรับการพิมพ์ 

ซึ่งแม่พิมพ์แกะเอง ลงสีตามช่องตัวลายที่พิมพ์

ลงไป 

ในส่วนหัวผ้าจะมีการปิดเทียนและลง

สีเพิ่มเพื่อเพิ่มมิติให้กับตัวลาย หัวผ้าจะมีการ

เขียนและโชว์ลายมากกว่าตรงส่วนอื่น เมื่อลง

สีทั้งหมดแล้ว จะรอให้ผ้าแห้งแล้วเคลือบทับ

ด้วยโซเดียมซิลิเกต ซึ่งเป็นกระบวนการเดียว

กับการทำาผ้าบาติก ปล่อยให้แห้ง นำาไปล้าง ต้ม

เอาเทียนออก แล้วซักล้างให้สะอาดสำาเร็จเป็น

ผ้าพื้นถิ่นปักษ์ใต้ชวนมองและมีไว้ครอบครอง 

การอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาผ้า 

ปะลางิง ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และ

เมื่อปี 2558 สมาชิกกลุ่มศรียะลาบาติกได้รับ

การถ่ายทอดความรู้ ในการพัฒนาเพิ่มมูลค่า

ให้กับผ้าพื้นถิ่นจากสำานักงานศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ที่ส่งผู้

เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย ร่วมกับดีไซเนอร์ผู้มีชื่อ

เสียงอาทิ ธีระ ฉันทสวัสดิ์ และหิรัญพฤกษ์ ภัทร

บริบูลย์กุล มาช่วยพัฒนาความรู้ จนสามารถ

ประยุกต์ออกแบบลวดลายผ้า และกำาหนด 

เทรนด์สีจากสีธรรมชาติให้เข้ากับยุคสมัย สวม

ใส่ได้ในชีวิตประจำาวัน ดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆ มากมาย เป็นที่นิยมในไทยและต่าง

ประเทศ ขณะนี้มีลวดลายกว่า 200 แบบ ทุก

ลายมีเรื่องเล่า นอกจากนี้กลุ่มได้ถ่ายทอดความ

รู้สู่ชุมชนต่างๆ ด้วย

ความงดงามของผ้าลวดลาย สีสันของผ้า

ปะลางิงที่กล่าวมา คนไทยสามารถติดตามผล

งานและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ กลุ่มศรียะลา

บาติกได้ผ่านทางเพจ SriYala-Batik เป็นส่วน

หนึ่งในการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้าง

รายได้ให้ชุมชน.

ทุกขั้นตอนสร้างสรรค์ผ้าปะลางิงสะท้อนภูมิปัญญามุสลิมแดนใต้

อาจารย์ปิยะ สุวรรณพฤกษ์ ถ่ายทอดความรู้ ให้สมาชิกศรียะลาบาติก ลวดลายโบราณบนแม่พิมพ์ ไม้ แกะด้วยมือผ้าปะลางิงรวมทุกเทคนิคของการทำาผ้าบาติก

ผลิตภัณฑ์ “ผ้าปะลางิง” ของกลุ่มศรียะลาบาติก

ถ้

ศึกษาธิการ • ‘ตรีนุช’ ลั่นสอบเข้า ม.1 และ 

ม.4 ภาพรวมเป็นไปตามแผน เด็กติดโควิด

ได้สอบ ไม่มีการตัดโอกาส พร้อมลุยพาเด็ก

ตกหล่นกลับเข้าระบบการศึกษา และพัฒนา

โรงเรียนคุณภาพในชุมชน

ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวตรีนุช 

เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

(รมว.ศธ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ศธ. เปิดงาน Kick-

off สถานศึกษาปลอดภัย เพื่อสร้างการรับรู้การ

เข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถาน

ศึกษา หรือ SAFE สถานศึกษาปลอดภัย สัญจร 

ที่ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โดยนางสาวตรีนุช

กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงการสอบเข้าเรียนต่อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 

ของสถานศึกษาในสังกัดสำ านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมี

การสอบห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 วันที่ 6 มีนาคม 

และชั้น ม.4 วันที่ 7 มีนาคม ซึ่งในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร 

นา 2019 หรือโควิด-19 ศธ.ได้มีมาตรการร่วม

กับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดทำามาตรการ

ต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เพื่อให้เด็กที่

ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการเล็กน้อย หรืออยู่ใน

ระดับสีเขียวสามารถเข้าสอบได้ ไม่เสียโอกาส

และเข้าถึงการสอบให้ได้มากที่สุด ส่วนการ 

เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1 และ ม.4 รอบ

ทั่วไปนั้น ซึ่งจะรับสมัครวันที่ 9-13 มีนาคม ม.1 

สอบวันที่ 26 มีนาคม ม.4 สอบวันที่ 27 มีนาคม

นั้น ภาพรวมทุกอย่างเป็นไปตามแผน คือมุ่งเน้น

ไม่ให้เด็กเสียโอกาสในการสอบ และต้องอยู่ให้

ได้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

“ดิฉันขอเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครอง และ

ครู ให้ดาวน์ โหลดแอปพลิเคชัน MOE Safety Center 

เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเหตุ และร่วมเป็นสาย

ตรวจเฝ้าระวังความเสี่ยง และภัยที่อาจเกิดขึ้นกับ

ลูกหลาน ซึ่งหวังว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเปลี่ยน

ที่สำาคัญในการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กและ

เยาวชนได้อย่างแท้จริง” รมว.ศธ.กล่าว

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า การลงพื้น

ที่ครั้งนี้ ตนยังพบผู้บริหารสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา (สพท.) ทุกเขตพื้นที่ฯ ในจังหวัด

สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการดำาเนินงานตาม

นโยบายโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

และโครงการพาน้องกลับมาเรียน เนื่องจาก

มีกำาหนดเวลาเปิดภาคเรียนและการดูแลเด็ก

ตกหล่นไว้แล้ว ซึ่งได้ทราบว่ามีการทำางาน

เชื่อมโยงกับผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีการ

สำารวจครอบครัวยากจน จะทำาให้ทราบจำานวน

นักเรียนที่ขาดโอกาส และหลุดออกจากนอก

ระบบเพื่อนำากลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้เร็ว

ยิ่งขึ้น ตนได้ย้ำาให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกัน

“ทั้งนี้ ศธ.ได้มอบหมายให้ผู้บริหารในส่วน

ภูมิภาคจัดทำาแผนดำาเนินการโรงเรียนคุณภาพ

ของชุมชน ซึ่งแต่ละพื้นที่อาจมีความแตกต่าง

กัน เพื่อเตรียมอัตรากำาลังรองรับให้สอดคล้อง 

รวมถึงการเตรียมผู้บริหาร ที่ได้มีการมอบหมาย

ให้สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไปดูหลักเกณฑ์ 

เพื่อให้สามารถคัดเลือกผู้บริหารโรงเรียนที่มี

คุณภาพอย่างแท้จริง” นางสาวตรีนุชกล่าว.

‘ตรีนุช’ลั่นสอบเข้าม.1,4ภาพรวมเป็นไปตามแผน

สาธารณสุข • สธ.ร่วมกับ  4 สภาวิชาชีพด้าน

สุขภาพ พัฒนาระบบ “หมอพร้อม” สู่ Digital 

Health Platform ของประเทศไทย เชื่อมโยง

โรงพยาบาลรัฐ เอกชน คลินิกเวชกรรม ทันต

กรรม เทคนิคการแพทย์ ร้านยา และ รพ.สต. 

ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการ

นัดหมาย รพ. บริการตรวจทางไกล รับรายงาน

ผลแล็บ ออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล

ที่กระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต  

ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจำากระทรวงสาธารณสุข นพ.สุระ วิเศษศักด์ิ 

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พล.อ.ต.นพ.

อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา 

ทพ.พลาวัสถ์ เลาหรุ่งพิสิฐ รองเลขาธิการทันต

แพทยสภา รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 

นายกสภาเภสัชกรรม และ ทนพ.สมชัย เจิด

เสริมอนันต์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วม

แถลงข่าว “ความร่วมมือการพัฒนาหมอพร้อม 

Digital Health Platform”

ดร.สาธิตกล่าวว่า สธ.มีนโยบายส่งเสริม

การนำาเทคโนโลยีมาใช้ ในการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ

ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทั่วถึง ที่ผ่านมา

ได้พัฒนาระบบ “หมอพร้อม” อำานวยความ

สะดวกให้กับประชาชน ปัจจุบันมีผู้ ใช้งาน

แล้วกว่า 28 ล้านคน ทั้งในระบบ LINE OA และ

แอปพลิเคชัน ล่าสุด ได้พัฒนาให้ก้าวหน้าไปอีก

ขั้น ด้วยการร่วมมือกับ 4 สภาวิชาชีพ ได้แก่ 

แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม 

และสภาเทคนิคการแพทย์ ขับเคลื่อนระบบ

หมอพร้อมสู่การเป็น Digital Health Platform 

ของประเทศไทย เพื่อปรับโฉมการให้บริการ

สุขภาพที่ทั้งทันสมัย เข้าถึง และเท่าทันต่อ

ความต้องการของประชาชน

นพ.โสภณกล่าวว่า การพัฒนาหมอ

พร้อม Digital Health Platform ร่วมกับ  

4 สภาวิชาชีพ จะทำาให้ระบบบริการสุขภาพ

ของประเทศไทยก้าวสู่ระบบบริการสุขภาพ

แบบดิจิทัล สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ของสถานการณ์ในปัจจุบัน และรองรับการ

เปลี่ยนแปลงด้านโรคระบาดและปัจจัยกำาหนด

สุขภาพอื่นๆ ในอนาคต โดยนำาเทคโนโลยีดิจิทัล

มาปรับใช้ เช่น การนำา AI มาประยุกต์ในการ

วินิจฉัยและรักษาโรค, การบริหารจัดการข้อมูล

สุขภาพด้วย Blockchain, การจัดทำา Big Data 

เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลสุขภาพ

สำาหรับส่งเสริมการให้บริการ, การบริหาร

จัดการและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำาหรับ

การจัดเก็บข้อมูล (Cloud Computing), การ

พัฒนาระบบการสื่อสารทางไกลในการให้บริการ

ประชาชน เป็นต้น ตลอดจนให้ความสำาคัญ

กับการคุ้มครองประชาชน ทั้งสิทธิส่วนบุคคล 

ความปลอดภัยของข้อมูล

“สธ.จะสนับสนุนและผลักดันให้ “หมอ

พร้อม” เป็น Digital Health Platform ของ

ประเทศไทย และขอเชิญชวนบุคลากรทางการ

แพทย์และสาธารณสุขทุกวิชาชีพ ร่วมใช้งาน

แพลตฟอร์มนี้ ในการให้บริการประชาชน 

เพื่อเป็นการปรับตัวและพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพของประเทศไทย สู่ “Digital Health 

Care” ที่สมบูรณ์แบบต่อไป” นพ.โสภณกล่าว

ด้าน นพ.สุระกล่าวว่า สธ.มีแนวคิด

เชื่อมโยงระบบการให้บริการสุขภาพต่างๆ ของ 

โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิก

เวชกรรม คลินิกทันตกรรม ร้านขายยา โรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล สู่ประชาชน 

ผ่านไลน์และแอปพลิเคชันหมอพร้อม เพื่อให้

ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองและ

เข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัย โดยเปิดระบบ “หมอพร้อม Station” 

ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุก

สังกัดใช้งานหมอพร้อม Digital Health Platform 

ในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนแล้วตั้งแต่

วันนี้ บริการที่เปิดใช้งาน ได้แก่ Telemedicine 

ให้คำาปรึกษาทางการแพทย์และติดตามการ

รักษาพยาบาล, Telepharmacy ให้คำาปรึกษา 

ติดตามการใช้ยาและผลข้างเคียง, Telemedical 

Lab บริการด้านเทคนิคการแพทย์ รายงาน

ผลการแปลผลทดสอบ และให้คำาปรึกษาก่อน

และหลังการตรวจ นำาร่องด้วยการตรวจหาเชื้อ 

โควิด-19 ด้วย ATK ผ่านการใช้ Video Call 

เพื่อให้คำาแนะนำาการใช้ชุดตรวจอย่างถูกต้อง, 

การออกใบรับรองแพทย์แบบดิจิทัล ทั้งการ

ตรวจวินิจฉัยโรคและตรวจสุขภาพ, การบันทึก

ประวัติการแพ้ยาของประชาชน, การบันทึกผล

ตรวจโควิดด้วยชุดตรวจ ATK หรือ RT-PCR, 

ระบบแจ้งเตือน แจ้งนัดหมาย และส่งข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชน และการเชื่อม

ระบบ Logistics สำาหรับการขนส่งยา จากโรง

พยาบาล หรือคลินิก ไปถึงบ้านของประชาชน

“ระบบบริการข้างต้น หลายหน่วยงาน

มีการใช้งานอยู่แล้ว สธ.จะร่วมมือกับ 4 สภา

วิชาชีพ พัฒนาฟังก์ชันต่างๆ เพิ่มเติม อาทิ การ

ให้บริการตรวจและรายงานผลแล็บอื่นๆ เช่น 

การตรวจการตั้งครรภ์ การตรวจเลือด ตรวจ

ปัสสาวะ เป็นต้น การพัฒนาระบบนัดหมาย

เข้ารับบริการที่ โรงพยาบาล คลินิก ร้านขาย

ยา หรือหน่วยบริการสุขภาพอื่นๆ การชำาระค่า

รักษาพยาบาลแบบอิเล็กทรอนิกส์ และจะขยาย

การใช้งานหมอพร้อม Digital Health Platform 

ให้ครอบคลุมทั้งประเทศต่อไป” นพ.สุระกล่าว

พล.อ.ต.นพ.อิทธพรกล่าวว่า การระบาด

ของโควิด-19 ส่งผลกระทบให้ต้องเลื่อนการ

รักษาและผ่าตัดต่างๆ ออกไป และมีการพัฒนา

นวัตกรรมอื่นๆ มาใช้ เช่น Telemedicine ซึ่ง

แพทยสภาได้ผลักดันและสนับสนุนการนำา

นวัตกรรมออกสู่สังคมและสู่สมาชิกแพทยสภา 

ทั้งนี้ ระบบหมอพร้อม เป็น Platform ที่มีระบบ

ต่างๆ ที่สำาคัญ ทั้ง Telemedicine ใบรับรอง

แพทย์ดิจิทัล ระบบดูแลคลินิกและปฐมภูมิ ฯลฯ 

แพทยสภาพร้อมร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและ

ร่วมพัฒนาหมอพร้อมทุก Platform กับทุกสภา

วิชาชีพเพื่ออำานวยความสะดวกแก่สมาชิกและ

ประชาชน

ทพ.พลาวัสถ์กล่าวว่า ความร่วมมือนี้จะ

ทำาให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการทันตกรรม

ดิจิทัลได้ในอนาคตอันใกล้ สิ่งสำาคัญที่สุดของ

การทำา Digital Health Platform คือความร่วม

มือของสภาวิชาชีพต่างๆ ในการเชื่อมโยงเครือ

ข่าย แลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกัน หาก

ทำาได้สำาเร็จประโยชน์จะอยู่กับประชาชน ทั้งนี้ 

ช่วงการระบาดของโควิดที่ผ่านมา เครือข่าย

วิชาชีพทันตกรรมได้จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร

ใช้ Line หมอฟันไทยสู้ภัยโควิดขึ้น เพื่อให้

ดัน‘หมอพร้อม’เป็น‘Digital Health Platform’
สธ.ร่วมกับ4สภาวิชาชีพเชื่อมระบบรพ.รัฐ-เอกชน/ร้านยา/รพ.สต.ใช้นัดหมายโรงพยาบาล-รักษาทางไกล

คำาปรึกษากับประชาชนที่มีปัญหาในช่องปาก 

ประสานหาคลินิกทันตกรรมกรณีฉุกเฉิน ซึ่ง

ต่อไป Teledentistry จะมีบทบาทอย่างมากใน

การช่วยให้คนไข้ปรึกษาพูดคุยกับทันตแพทย์ 

ส่งต่อข้อมูลภาพถ่ายรังสีและการรักษาได้ ซึ่ง

ทันตแพทยสภามีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบจัด

เก็บข้อมูลสุขภาพช่องปากส่วนบุคคลทางอิเล็ก 

ทรอนิกส์ “Personal Dental Health Record” ที่

ประชาชนจะเป็นเจ้าของข้อมูลสุขภาพช่องปาก 

รู้ว่าได้รับการรักษาอะไรมาบ้าง รู้ถึงความเสี่ยง

ต่อการเกิดโรคในช่องปาก และมีการสื่อสาร

ที่เฉพาะเจาะจงกับบุคคลรวมถึงข้อมูลสุขภาพ

ช่องปากส่วนบุคคลจะเป็นประโยชน์มากในการ

ช่วยพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลด้วย

รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ กล่าวว่า ข้อมูล

บริการที่สภาเภสัชกรรม จะนำาเข้าในระบบหมอ

พร้อม ได้แก่ 1.ข้อมูลร้านยาทั่วประเทศ พิกัด

และรายชื่อเภสัชกรที่ปฏิบัติการประจำาร้าน 

2.ข้อมูลร้านยาคุณภาพที่สภาเภสัชกรรมรับรอง 

3.ข้อมูลร้านยาที่เข้าร่วมระบบหลักประกันสุข 

ภาพแห่งชาติ เช่น ร้านยาใกล้บ้านใกล้ใจ ตาม

โครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล และ

ร้านยาที่ร่วมในการให้บริการด้านสร้างเสริมสุข

ภาพต่างๆ เช่น การแจกยาคุมกำาเนิด ถุงยาง

อนามัย และ ATK ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น  

4.ร้านยาที่ให้บริการ Home Isolation ดูแลผู้

ป่วยโควิค 5.ร้านยาเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่ ที่

ให้บริการการเลิกบุหรี่ ร่วมกับ สสส. 6.Plug 

in ระบบ Real time pharmacist app. (ร้าน

ยาที่มีเภสัชกรปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะที่ค้นหา)  

7.ร้านยาที่ให้บริการและให้คำาปรึกษาในระบบ 

เภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) 8.การเชื่อม 

ต่อร้านยาเข้าเป็นเครือข่ายระบบบริการปฐม

ภูมิของกระทรวงสาธารณสุข (ในโอกาสต่อไป) 

และ 9.ข้อมูลความรู้ด้านยาแก่ประชาชน

ทนพ.สมชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมาสภา

เทคนิคการแพทย์มีการพัฒนาในระบบหมอ

พร้อมแล้วหลายเรื่อง เดือนมีนาคม 2565 จะ

พัฒนาระบบการนัดหมายและการแจ้งเตือน

ใหม่ ผ่านระบบ Hotline Medtech เพื่อรองรับ

การให้คำาปรึกษา TeleATK การบันทึกผลงาน

วิ่งบางแสน 42 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 มีนาคมนี้ 

เริ่มพัฒนา Code TMLT.  
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11บันเทิง

าเมืองไทยจะไร้คนดี

นี่..หัวข้อบทกลอนที่ พระเทพปฏิภาณวาที หรือ “เจ้าคุณ

พิพิธ” ได้ร่ายเมื่อวันสองวันก่อน และมติชนออนไลน์ได้

นำามาเผยแพร่ จะเป็นกลอนเทศนาธรรม หรือเจตนาอะไร อยาก

ให้ลองสดับอ่าน..

“ถ้าตนเองเป็นคนดีมีสามารถ/แต่ขี้ขลาดอิทธิพลจนหดหัว/

ท่านเรียกว่าคนดีที่ขี้กลัว/พวกคนชั่วหยิ่งผยองครองบ้านเมือง

พวกคนชั่วร่วมรักสมัครสมาน/บริวารวางตนเป็นเขื่อง/

สร้างเครือข่ายขับเคลื่อนกันแบบฟันเฟือง/คนชั่วเฟื่องเกลื่อนแผ่น

ดินถิ่นแดนไทย

ใช้กฎหมายใช้อำานาจพิฆาตเข่น/คนดีดีต้องเผ่นโดนล่าไล่/

บางคนถูกอุ้มหายหน้ากันไป/มีเกลื่อนให้เห็นมาชั่วตาปี

ปัจจุบันยิ่งเห็นกันเด่นชัด/คนดีถูกตามฟัดอัดขยี้/เมืองไทย

เริ่มเวิ้งว้างร้างคนดี/ปฐพีเกลื่อนกล่นด้วยคนพาล

ถ้าคนดีข้ีข้ึนหัวเหมือนตัวกุ้ง/นอนสะดุ้งหวาดภัยไม่กล้าหาญ/

บ้านเมืองไทยตกอยู่ในอำานาจมาร/พวกลูกหลานจะอยู่ไปอย่างไรล่ะ”

ครับ..ผมพยายามอ่านแล้วอ่านอีกอย่างน้อยก็ 3-4 เที่ยว ทั้ง

ซาบซึ้ง-ประทับใจในกวีภาษา ทั้งต้องการจะทำาความเข้าใจ และ

เดาใจ..

ท่านเจ้าคุณพิพิธ กำาลังจะสื่อสารถึงใครในความหมายของ 

“คนดี” จากกลอนเทศนานี้!

เพราะหากย้อนไปสัก 8 ปี หรือ 10 ปี ผมก็พอจะเข้าใจและ

มองเห็นได้ตามท่านเจ้าคุณว่า โดยเฉพาะท่อน..

“ใช้กฎหมายใช้อำานาจพิฆาตเข่น/คนดีดีต้องเผ่นโดนล่าไล่/

บางคนถูกอุ้มหายหน้ากันไป/มีเกลื่อนให้เห็นมาชั่วตาปี”

แต่เมื่อมาเขียนเอา พ.ศ.นี้.. “ปัจจุบันยิ่งเห็นกันเด่นชัด/คน

ดีถูกตามฟัดอัดขยี้/เมืองไทยเริ่มเวิ้งว้างร้างคนดี/ปฐพีเกลื่อนกล่น

ด้วยคนพาล”

ก็เลยให้เกิดความสงสัย ใครหรือขอรับ.. “คนดีที่ถูกตามฟัด

อัดขยี้” ใครหรือขอรับ.. “ที่ถูกกฎหมายพิฆาตเข่น” ใครหรือขอรับ 

“คนดีดีต้องเผ่นโดนล่าไล่” ใครหรือขอรับ.. “ถูกอุ้มหาย”?

เออ..แล้วใครล่ะ (ปัจจุบัน) ท่ีใช้กฎหมาย-ใช้อำานาจพิฆาตเข่น?

อย่างที่กล่าว ถ้าเป็นสมัยนู้น ผมเห็นจะไม่สงสัย เพราะเป็น

อย่างกลอนเจ้าคุณพิพิธแต่งเป๊ะเลย ที่คนดีขี้ขึ้นหัว คนดีโดนอุ้ม

หาย คนดีโดนฟัดอัดขยี้ และ “ปฐพีมีเกลื่อนอันธพาล”!

น่ี..จะว่าท่านเจ้าคุณหยิบกลอนเก่ามาแปะก็ไม่น่าใช่ แต่หาก

เป็นกลอนเพิ่งแต่งใหม่ แล้วใครล่ะ “คนดีที่ถูกไล่ล่า-ถูกกฎหมาย

พิฆาตเข่น..

คงไม่ได้หมายถึงคุณวัฒนา เมืองสุข ที่เพิ่งเดินคอตกเข้าคุก

นั่นหรอกนะ?

แต่ที่ท่านเจ้าคุณบอกว่า “เมืองไทยเริ่มเวิ้งว้างร้างคนดี” นั้น                                                                                      

ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะทุกวันนี้คนดี (ในสายตาผม) กำาลังถูก

สื่อหลักบ้าง สื่อออนไลน์บ้าง รวมถึงนักการเมือง..

ตามฟัด-ตามอัดขยี้ ให้เป็นคนเลว-คนร้ายแทบไม่เว้นวัน!

กระนั้นก็ยังดี ที่คนดีๆ ยังแน่วแน่ เข้มแข็ง แถม “ขี้ ไม่ขึ้น

หัว” คนชั่วจึงเลยหยิ่งผยองครองเมืองยังไม่ได้!

ส่วนท่ีเจ้าคุณพิพิธว่า.. “พวกคนช่ัวร่วมรักสมัครสมาน/บริวาร

วางตนเป็นเขื่อง/สร้างเครือข่ายขับเคลื่อนกันแบบฟันเฟือง/คนชั่ว

เฟื่องเกลื่อนแผ่นดินถิ่นแดนไทย”

อ่านแล้วก็ให้นึกเห็นภาพ เพราะอย่างนี้แหละ คนดี (ใน

สายตาผม) จึงไม่ย่อมท้อ ย่อมแพ้ แน่วแน่ มุ่งมั่น เพื่อไม่ให้ชาติ-

บ้านเมืองตกอยู่ในอำานาจมาร..

ลูกหลานจะได้อยู่รอดปลอดภัย ขอรับ!.

กลอนธรรมที่ชวนให้คิด?
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• เรียกว่ามีความเคลื่อนไหว

อยู่ตลอดเวลาสำาหรับบ้าน Atime ที่

ประกาศตัวว่าเป็น The Entertainment 

Creator ล่าสุดส่ง 6 ดีเจน้องใหม ่ดี

เจไข่มุก-เพิร์ลรดา งามรุ่งศิริ, ดีเจ

ข้าว-ไทธัญญ์ จรณ์, ดีเจมิ้นท์-ธัช

พร เลิศวิจิตรศิลป์, ดีเจโตโต้-ศุภธัช 

พองชัยภูมิ, ดีเจแพรวา-แพรวา คล้ำามีศรี และ ดีเจ

ปอปอ-ปาลิตา กิติโยดม เสริมทัพ 3 ออนไลน์ สเตชั่น 

(Online Stations) มาแรงอย่าง Hot wave/White Pop 

และ Cassette เอาใจคนฟังให้ครอบคลุมการฟังเพลง

ทุกๆ สไตล์  

• กระแสแรงมาถึง EP.3 และ 4 ซีรีส์ Viu 

Original เรื่อง REMEMBER 15 กับโศกนาฏกรรมท่ีเร่ิม

เข้มข้นข้ึนเรื่อยๆ โดยซีรีส์ค่อยๆ คายปมความสัมพันธ์

ลับๆ ของตัวละครท่ีฉาบหน้าด้วยคำาว่าเพื่อน บวกกับเรื่อง

ราวในอดีตของแต่ละคนท่ีค่อยๆ ตายไป จนทำาให้ไม่เหลือ

ความไว้ใจกันและอยากเอาตัวรอดจากเหตุการณ์สุด

ระทึกคร้ังน้ี ติดตามชมได้ทุกวันอังคาร-พุธ เวลา 20.00 น. 

บนแพลตฟอร์ม Viu (วิว) ทั่วทั้ง 16 ประเทศ 

• นับเวลาถอยหลังเพื่อรับอรรถรสการชม

ภาพยนตร์แห่งตำานานอย่าง

เป็นทางการแล้ว สำาหรับ

ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ โดย กิมย้ง 

อย่าง ดาบมังกรหยก 1 New 

Kung Fu Cult Master 1 ที่ 

“MONOMAX” (โมโนแมกซ์) ผู้นำา

ดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ ใน

เครือโมโน เน็กซ์ เตรียมนำามาลงจอให้ได้ชมอย่างเต็ม

รูปแบบในวันที่ 11 มีนาคมนี้ ล่าสุดขอเรียกกระแสเล่น

ใหญ่จัดเต็มด้วยการทุ่มทุนโปรโมต

• (ต่อ) นำาโดย เตียบ่อกี้, เตียงเมี่ยง, จิวจี้เยียก,     

เจียซุ่น และ เตียซำาฮง ยกพลนำาทัพตัวละครทะลุจอ

มาโผล่กลางกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อให้แฟนๆ ได้

ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดเซอร์ไพรส์อย่างใกล้ชิด โดย

มี หทัยทิพย์ หมัดจุ้ย ผู้อำานวยการธุรกิจดูหนังออนไลน์ 

บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำากัด หรือ MONOMAX (โมโน

แมกซ์) ในเครือโมโน เน็กซ์ ถือฤกษ์ดีเป็นประธานปล่อย

ขบวณรถแห่ เริ่มต้นจากศาลเจ้าพ่อจุ้ยตลาดบางบัวทอง 

และปิดท้ายที่ไชน่าทาวน์ ศาลายา ซึ่งได้รับความสนใจ

จากคนรักภาพยนตร์จีนอย่างอบอุ่น.

มักเกิ้ล

อกจากทางพี่ชายของ 

แตงโม-นิดา พัชรวีระพงษ์ 

อย่าง ดายศ เดชจบ ที่เข้าไป

ปรึกษา ทนายตั้ม-ษิทรา เบี้ยบังเกิด เพื่อ

ร่วมตามหาความจริงแล้ว ด้านเพื่อนสนิท 

แอนนา ทีวีพูล ก็เผยในไลฟ์เฟซบุ๊กแฟน

เพจ “แอนนา” ว่าคดีนี้มีหลายประเทศ

สนใจเป็นอย่างมาก ทั้งจีน ญี่ปุ่น หรือ

แม้กระทั่งเวียดนาม พร้อมลั่นจะไม่หยุด

ค้นหาความจริง

“เรื่องแรกที่จะเตือน ตอนนี้มีเพจ

ปลอม ทั้งเพจเฟซบุ๊กปลอมแอนนา ทั้ง

ติ๊กต็อกปลอมเบิร์ด ของฮิปโปยังไม่แน่ใจ 

ของโม อมีนา ก็ยังต้องระวังด้วย เรามี

เพจเพจเดียวนะคือเพจนี้ ถ้าใครเจอเพจ

แอนนาแล้วไม่มีเครื่องหมายถูกสีฟ้าคือเพจ

ปลอมนะ ส่วนของเบิร์ดวันนี้คุยแล้ว เบิร์ดไม่มี

เพจส่วนตัว คือตอนนี้มันมีการปลอมเพื่อเรี่ยไร

เงินบริจาคโบสถ์ ไม่มีการเรี่ยไรนะคะ ถ้าใครเจอ

การเอาชื่อของโมไปแอบอ้างอะไรก็ตามช่วยกัน

สแปมหน่อยนะคะ

วันนี้แอนนาก็จะไม่หยุดนะ ขอให้ทุกคน

ติดตามอย่างใกล้ชิดและคอยอัปเดตกัน แต่ถ้าอัน

ไหนที่ยังไม่ชัวร์อาจจะอย่าเพิ่งส่งกันมา มันเป็น

ข้อมูลที่จะทำาให้คนดูคนอื่นหลงว่าอันไหนจริง  

กันแน่ ระวังเฟกนิวส์กันนิดหนึ่งนะคะ ตัวแอน

นาเองตอนนี้ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับใครแล้วนะ                                                      

คะ ถ้ามีการให้สัมภาษณ์จะประกาศหน้าเพจนะ

คะ

ตอนนี้หลายคนถ้าทราบอะไรที่เป็น

ข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์ส่งให้ตำารวจ

ได้เลยนะคะ แต่ต้องเป็นข้อมูลจริงนะ 

อย่างเช่นกล้องวงจรปิดใครมีมาเพิ่มเติม

ก็ส่งได้เลย แต่อย่าส่งอะไรที่ไม่จริงเดี๋ยว

ตำารวจจะทำางานลำาบาก หรือถ้าไม่รู้จะ

ติดต่อใครยังไง โพสต์ลงโซเชียลเลย หรือ

แท็กแอนนามาก็ได้ แต่ต้องใช่นะ ต้อง

เป็นของจริงนะ ต้องผ่านการกรองมา

แล้ว ถ้าปลอมโดนจับนะคะ ข้อหา

สร้างหลักฐานเท็จนะ คิดว่า

ตำารวจก็ทำางานอย่างเต็มที่ก็

เป็นกำาลังใจให้ตำารวจทำาให้คดี

นี้ออกมา

ยุติธรรม 

โปร่งใส

ที่สุด ประเด็น

ทางฮปิโปกบัแมก่็

เคลียร์แล้ว ไม่มี

อะไรแล้วนะคะ 

แอนนากับแม่ก็

ไม่มีอะไรนะคะ

คดีนี้เป็น

คดีที่ทางประเทศ

เวียดนาม ญี่ปุ่น 

และจีนสนใจ

ที่สุด และผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ให้ความเป็นธรรม

กับคดีนี้ อันนี้แอนนาถามผู้ใหญ่มาหลายคนแล้ว 

จะได้รับความยุติธรรมอย่างแน่นอน ก็มั่นใจขึ้น

เยอะมาก อีกเรื่องที่อยากให้ทุกคนระวังคือการ

เสพข่าวแล้วเครียด อย่างตัวแอนนาเข้าใจว่าตัว

เองไม่ได้เครียด แต่พอมาดูหน้าตัวเองแล้วรู้ว่า

ใส่ใจสุขภาพ • นักแสดงสาว เต้ย-จรินทร์พร จุนเกียรติ แบรนด์แอมบาสเดอร์เนสวิต้า 

ร่วมงานเปิดตัว เนสวิต้า ซีเรียล ดริ้งค์ พร้อมร่วมเผยปัญหาของสาวๆ ที่มีเวลาดูแลตัวเอง

น้อยจนอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวม และแชร์เคล็ดลับการดูแลรูปร่าง นอกจากนี้

ยังได้รับเกียรติจาก กรทิพย์ ฐิติธรรมจริยา นักวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ บริษัท 

เนสท์เล่ (ไทย) จำากัด ร่วมพูดคุยถึงเทรนด์การดูแลสุขภาพและการบริโภคของคนไทยใน

ปัจจุบัน สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนหันกลับมาดูแลตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว.

น

ทย์เลอร์ สวิฟต์ นักร้องสาวชาว

อเมริกันที่กวาดรางวัลแกรม

มีมา 11 รางวัล ก็เป็นหนึ่งใน

แฟนหนังจำานวนมากในอเมริกาเหนือ

ที่ไปร่วมชม The Batman ในการเปิด

ตัวสุดสัปดาห์แรก และกลับออกมา

ด้วยความประทับใจ ถึงกับต้องโพสต์

ชม โซอี คราวิตซ์ ยกใหญ่ สำาหรับ

การถ่ายทอดการเป็นแคทวูแมนออก

มาในเรื่องนี้

ศิลปินเพลงป๊อป วัย 32 โพสต์

ลง Instagram story เมื่อเช้าวัน

อาทิตย์ แชร์ภาพจากในโรง 

เป็นภาพของคราวิตซ์ใน

บทของ เซลีนา ไคย์ล ที่

อีกด้านคือ แคทวูแมน

เธอยังติดแฮช                  

แท็กคราวิตซ์ใน

โพสต์ของเธออีกด้วย 

และเรียกเธอว่าเป็น 

“Catwoman of dreams” 

ขณะที่ตัวหนัง The Batman 

เองก็ยกให้เป็นปรากฏการณ์เลยทีเดียว

สวิฟต์ไม่ใช่คนแรกที่รีวิวหนังเรื่อง

นี้ด้วยเสียงชื่นชม และ The 

Batman ก็พอจะการัน

ตคีวามสนกุไดด้ว้ยเรตติง้

ทาง Rotten Tomatoes 

ที่ได้สูงมากถึง 85% 

จาก 364 รีวิว

ภาพยนตร์เรื่องนี้

ได้กลายเป็นภาพยนตร์ที่

ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีในบ็อกซ์                

ออฟฟิศอย่างง่ายดาย ด้วย

การเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กวาดรายได้ถึง 

128.5 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์

แรกของการฉาย

The Batman ยังกลายเป็นหนังอีก

เรื่องของปีที่ทำารายได้ทะลุ 100 ล้านเหรียญฯ 

โดย Uncharted หนังอีกเรื่องจาก Sony ทำา

เงินไป 100.2 ล้านเหรียญฯ แต่ใช้เวลาถึง 3 

สัปดาห์ในโรงภาพยนตร์

The Batman ซึ่งกำากับโดย แมตต์ 

รีฟส์ ทำารายได้ได้สวยเช่นกันในต่างประเทศ 

โดยทำาเงินนอกสหรัฐไปประมาณ 120 ล้าน

เหรียญฯ  รวมกันแล้วทั่วโลกเป็น 248.5 

ล้านเหรียญฯ

ภาพยนตร์เป็นเนื้อหาของแบทแมน 

ซึ่งแสดงโดย โรเบิร์ต แพทตินสัน ในการทำา

หน้าที่ปกป้องก็อตแธมซิตีเป็นปีที่สอง ให้พ้น

จากเหล่าร้าย และก็ได้เจอกับบุคคลลึกลับซึ่ง

ก็คือแคทวูแมน.เ

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

เครียด”

ด้าน ฮิปโป ฉันท์ชนะ ก็ได้เคลียร์ตัวเองว่า

ไม่มีปัญหากับแม่แตงโมแล้ว พร้อมขอบคุณเพจอี

จัน และพี่ๆ สื่อมวลชนทุกคนที่ออกข่าว และเป็น

กำาลังใจให้ รวมถึงพี่ๆ ที่โทร.มาหาหรือคอมเมนต์

มา ขอบคุณจริงๆ.

‘เทย์เลอร์ สวิฟต์’กรี๊ด‘โซอี คราวิตซ์’

ขอยกให้เป็น‘แคทวูแมนออฟดรีมส์’

เข็ม กฤตธีรา อินพรวิจิตร พิธีกร

นักแสดงมากความสามารถ หนึ่งใน

ผู้หญิงเก่งแถวหน้าของวงการที่ใส่ใจ

เรื่องสุขภาพ ตอนนี้กลับมาสนใจใส่ใจ

ดูแลสุขภาพมากขึ้นอีก ทั้งสุขภาพกาย 

สุขภาพใจ ด้วยศาสตร์ของธรรมชาติ

“คนที่เรารัก หมายถึง เพื่อน 

กัลยาณมิตร มิตรสหาย คนที่เรารู้สึกดีๆ 

เพราะคนที่เรารัก เราจะดูแลและใส่ใจ

มากกว่าคนอื่น ยิ่งด้วยสถานการณ์ โควิด

ตอนนี้ยิ่งระบาดอีกระลอก เราไม่รู้ว่าจะ

เกิดอะไรขึ้นกับคนที่เรารักบ้าง เข็มเลือก

ที่จะใส่ใจและดูแลคนใกล้ตัวเรามากกว่า 

เข็มเองใส่ใจในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็น

ครอบครัว คุณแม่ คนใกล้ตัว เพื่อนสนิท 

กัลยาณมิตรในวงการการทำางาน วง

ธุรกิจ วงการเรียน รวมถึงเพื่อนๆ ในวงการ

บันเทิง หรือคนที่สนิทก็เจอกันบ่อย และใส่ใจ

กันในทุกรายละเอียด และที่มากกว่านั้นเข็ม

เป็นคนอินเนอร์ น้องหมา น้องแมว รวมถึง

ต้นไม้คนทุกๆ ต้น เพราะเชื่อว่าการท่ีเราได้อยู่

กับธรรมชาติ มันจะเป็นพลังบวก ทำาให้เราไม่

เครียด และไม่แก่เกินวัย ท่ีสำาคัญเข็มเองสนใจ

ในเรื่องศาสตร์ของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น 

กัญชา กัญชง ไปเรียนมาหมด ถ้าชอบ หรือไป

สนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์มากข้ึน รวมถึงการ

ใส่ใจในด้านส่ิงแวดล้อม” เข็ม กฤตธีรา กล่าว

วันนี้ เข็ม กฤตธีรา มาในมาดนักธุรกิจ

หญิงที่ไม่บอกอายุจริงๆ ก็คงไม่มีใครเดาถูก

แน่ เคล็ดลับก็อยู่ที่การเอาใจใส่ดูแลสุขภาพ 

เริ่มจากตัวเอง ครอบครัว และคนที่รัก และ

เธอยังหันไปศึกษาเรื่องคอลลาเจนถึงขั้น

นำามาพัฒนาเป็นแบรนด์ตัวเอง เข็มยังฝาก

บอกมีคอนเทนต์ดีๆ ผ่านเพจไม่ยอมแก่ และ 

kisthailand ซึ่งเธอเชื่อว่าถ้าการที่เราดูแล

สุขภาพกายให้ดี สุขภาพใจให้ดี รู้จักปล่อย

วาง เข้าใจธรรมชาติ อยู่กับธรรมชาติ 

จะส่งผลให้เราชะลอวัย ไม่ยอมแก่ได้

แน่นอน คิดถึงเธอก็แวะไปทักทายได้. 

interthaipost69@gmail.com

วินาทีนี้ ขอใส่ใจดูแลสุขภาพ

‘เข็ม กฤตธีรา’ตั้งเป้า‘ไม่ยอมแก่’

‘แอนนา’เตือนภัยระวังมิจฉาชีพ

เผยหลายประเทศเพ่งเล็งคดี‘แตงโม’



12 ขาวประชาสัมพันธ

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ ทาวสุบัน เตียสิริ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมาย 

เหตุ

๑ เงินสด - ทาวสุบัน เตียสิริ/ทาว

คําบอน เตียสิริ

๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เกาสิบแปด

ลานบาทถวน) พรอมดอกผล 

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายทาวสุบัน เตียสิริ กับพวก

(นายกิติศักดิ์ สีสด)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

พนักงานเจาหนาที่/เลขานุการ

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๒/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายวันดี พ่ึงสิงห กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลไตสวนคํารองผานระบบอิเล็กทรอนิกส วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และ

มีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑. ธนบัตรประเทศญ่ีปุน (สกุลเยน) จํานวน 

๓๓,๐๐๐,๐๐๐ เยน แลกเปล่ียนเปนเงินสกุลบาทไทย 

ณ วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เปนเงินจํานวน 

๙,๔๘๔,๒๐๐ บาท นําเขาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง

ไทย จํากัด (มหาชน) บัญชีเลขท่ี ๐๐๘-๒-๒๒๓๕๐-

๕ ช� อบัญชี บัญชีรับ-สํานักงาน ปปง. (ต้ังแต ๑,๐๐๐ 

บาท ข้ึนไป) เม� อวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

- นายวันดี 

พ่ึงสิงห และ

นางนภา 

แสนปญหา

๙,๔๘๔,๒๐๐ 

บาท (ณ 

วันท่ี ๒๖ 

พฤศจิกายน 

๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ิน ประมาณ ๙,๔๘๔,๒๐๐ บาท (เกาลาน

ส่ีแสนแปดหม� นส่ีพันสองรอยบาทถวน)

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายคดีนายวันดี พึ่งสิงห กับพวก 

(นางสาวอภิรดี โอภิธากรณ)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาววรรณพร ปดตานัง)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายปุณกฤษ ยศสิรสกุล)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางสาวอภิรดี โอภิธากรณ) (นางสาววรรณพร ปดตานัง)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

(นายปุณกฤษ ยศสิรสกุล)

ครั้งแรกในพื้นที่อีอีซี พรอมผลักดันประเทศไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมดิจิทัล

ซอนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สํานักงานคณะ

กรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) รวมกับ สรรชาย นุมบุญนํา ผูจัดการทั่วไป อินฟอรมา 

มารเก็ตส ประเทศไทย และพันธมิตรภาคอุตสาหกรรม รวมกันจัดงานแถลงขาว Maintenance, 

Industrial Robotics, and Automation (MIRA) และ Subcon Thailand EEC อยางยิ่งใหญ 

ครั้งแรกในพื้นที่อีอีซี พรอมผลักดันประเทศไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมดิจิทัลและ

ศูนยกลางเมืองอัจฉริยะในอาเซียนชวนผูประกอบการรวมจัดแสดงโชวศักยภาพไรขีดจํากัด

ของภาคอุตสาหกรรมไทย และการจับคูเจรจาธุรกิจ งานมีวันที่ 24-26 สิงหาคมนี้ ณ สวน

นงนุชพัทยา

โครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน 

สานตออาชีพการเกษตร เกิดจากความริเริ่ม

ของ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ที่

มอบหมายใหกรมสงเสริมสหกรณดําเนินการ

มาตั้งแตป 2563 เพ� อสนับสนุนใหเกษตรกร

รุนใหมกลับไปถิ่นฐานบานเกิดเพ� อประกอบ

อาชีพการทําเกษตรไดอยางมั่นคง มีรายได

เลี้ยงดูครอบครัว เน� องจากเห็นวาในปจจุบัน

เกษตรกรสวนใหญมีอายุเฉลี่ย 50 ปขึ้นไป 

จึงตองเรงสรางเกษตรกรรุนใหมที่มีความรู

เทคโนโลยีสมัยใหมและมีใจรักการทําเกษตร

ได้กลับสู่บ้านเกิดเพื่อสืบสานอาชีพดั้งเดิม

ของครอบครัว โดยทางกรมสงเสริมสหกรณ

จะประสานกับหน�วยงานตางๆ เขามาถายทอด

ความรูดานการเกษตรรวมทั้งเงินทุนดอกเบี้ย

ต่ําผานทางกองทุนพัฒนาสหกรณหรือผาน

ทางการกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร ปจจุบัน มีเกษตรกรเขา

รวมโครงการและไดรับการสนับสนุนจํานวน  

3,000 กวาราย และสหกรณที่สมัครเขารวม

โครงการเพื่อเป็นพี่ เลี้ยงให้

เกษตรกรรุนใหมในโครงการ

กวา 700 แหง และสวนใหญได

เริ่มดําเนินการตามแผนการ

ผลิตและมีรายไดจากภาค

การเกษตรแลว

น า ง ส า ว ม นั ญ ญ า 

ไทยเศรษฐ  รัฐมนตรีชวย

วาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ กลาววา โครงการลูก

หลานเกษตรกรกลับบานฯ นับ

แตเริ่มโครงการมากวา 2 ป มี

เกษตรกรรุนใหมเขารวมโครงการแลว 3,670 คน 

ป 2565 ตั้งเปาจะพัฒนาเกษตรกรรุนใหม

อีกประมาณ 850 คน ซ่ึงแมจะมีจํานวนไมมาก 

แตพบวากลุมเกษตรกรเหลานี้เปนกลุมคนที่

กลับไปสรางความเขมแข็ง ใหบานเกิดและ

เปนเกษตรกรรุนใหมที่มีการพัฒนาไปอีก

ระดับหนึ่งที่ผสานกับเทคโนโลยีเขามาชวย

ทั้งการผลิต และการตลาด อีกทั้งจะเปน

แรงงานทดแทนเกษตรกรไทยที่เริ่มเขาสูชวง

สูงวัย ซึ่งแตละปจะมีการสํารวจผลสัมฤทธิ์

โครงการโดยในป 2564 สํารวจแปลงเกษตร 

500 ราย พบวามีรายไดจากภาคเกษตรเพิ่ม

ขึ้นจากปกอนหนา โดยพบวากอนเขารวม

โครงการมีรายได 7,451 บาทตอคนตอป  

หลังเขารวมโครงการมีรายไดเฉลี่ย 10,098 

บาทตอคนตอป   

“โครงการนี้ ไมไดใชเงินเปนหลัก แต

ใชการสนับสนุนสรางแรงจูงใจใหเยาวชน 

คนรุนใหมมองเห็นวา การเกษตรก็เปนอาชีพ

ที่มั่นคงไดหากมุงมั่นตั้งใจ และยํ้าในเร� องการ

ทํานอยไดมาก แตอยางไรก็ตามเกษตรกร

ที่เขาโครงการนี้ กรมสงเสริมสหกรณจะ

เขามาชวยเหลือในการเปนพี่เลี้ยงประสาน

หน�วยงานเขามาใหความรูแนะนําการทําการ

เกษตร ทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว ทําประมง 

ตามความถนัดและความสนใจของแตละคน 

พรอมทั้งมีสหกรณในพื้นที่คอยสนับสนุนหา

ตลาด รับซื้อผลผลิตและจัดหาเงินจาก

กองทุนพัฒนาสหกรณ และพันธมิตรอยาง

ธนาคาร เพื่ อ ก า ร เ กษตรและสหกรณ์

การเกษตร(ธกส.)ที่พรอมสนับสนุนเงินกู

ดอกเบี้ยต่ําใหกับเกษตรกรที่เขาโครงการนํา

รมช.มนัญญา หนุนสรางคนรุนใหมกลับบานสานตออาชีพการเกษตร

หลังดําเนินโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบานฯ ครบ 2 ป ยืนยันทําการเกษตรมั่นคงอยูไดครอบครัวเขมแข็ง

ไปเปนทุนประกอบอาชีพ เช� อวา โครงการ

นี้จะเปนสวนสําคัญที่สรางความยั่งยืนภาค

การเกษตรของไทย ในอนาคต” นางสาว

มนัญญา กลาว

จากการดําเนินโครงการดังกลาวมา

เปนระยะเวลา 2 ป ไดมีการประเมินและ

วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ที่ใช ใจทํางาน

มากกว า ใ ช เ งิ น ทุ ม ล ง ไป ใน โค ร งก า ร  

เกษตรกรทั้ง 2 คนนี้จะตัวอยางที่มาถายทอด

ประสบการณของการกลับไปทําการเกษตร               

ที่บานเกิดวาวา 2 ปที่ผานมาหลังจากไดเขา

รวมโครงการ ชีวิตเขาเปลี่ยนไปอยางไร

นายนัฐนันท ประเสริฐสกุล เกษตรกร

ในโครงการลูกหลานกลับบาน จ.ชุมพร  

กลาวคําแรกวา สมัครเขาโครงการ นําลูกหลาน

เกษตรกรกลับบานฯ กับกรมสงเสริมสหกรณ 

เม� อ 2 ปท่ีผานมาดวยเหตุผลเดียวคือตองการ

เรียนรูสิ ่งใหมๆ และตองการมีเครือขายที่

เขมแข็ง เพราะดานการเกษตรกรมีพื้นฐาน

มาบางแลวจากการเรียนและการลงมือทํา

ตลอด 20 ป ที่ผานมา หลังจากจบปริญญา

ตรีจากลาดกระบัง สาขาพืชสวน ก็กลับบาน

เพื่อทําการเกษตรที่พ่อแม่ทําอยู่ก่อนหน้า   

ในพื้นที่ 37 ไร  ปลูกกลวย ทุเรียน สมโชกุน 

มะละกอ เปนเกษตรปลอดภัย ในสวนไมใช

ยาฆาแมลง ยาฆาหญา สําหรับปุยทําเองตาม

สูตรตางๆที่มีการเรียนรูระหวางเกษตรกร

ดวยกัน ผลผลิตทั้งหมดขายสงในตลาดชุมพร  

“ชอบที่สุดที่เขาโครงการคือการไดรับ

ความรูใหมๆ เทคนิคใหมๆ และไดเครือขาย

ใหมทั้งภาคเกษตร เอกชนและ ภาคราชการ 

ซึ่งเหลานี้เปนสิ่งจําเปนสําหรับการเกษตร

ยุคใหม การตอยอด

การเกษตรตองเขาใจ

ระบบตลาดใหเพ่ิมมากข้ึน 

เพื่อต่อยอดธุรกิจของ

ตนเอง มากกวาการผลิต

เพื่ อขายราคาขั้ นต่ํ า

เทานั้น ผมไมอยากขาย

ผลผลิตในราคาขั้นต่ํา

เพราะมั่นใจวาของเราดี 

ต อ ง ข าย ได ร า ค าที่

เปนธรรม”

นัฐนันท กลาววา 

การทําการเกษตรตองมีการวางแผนวาตลาด

ตองการอะไร โดยเฉพาะตลาดใกลบานเพ� อ

ลดคาใชจายในการเดินทาง ลดคาขนสง ก็

พบวา ท่ีชุมพรกลวยนํ้าวาท่ีไรเมล็ดมีไมเพียงพอ 

ตองซื้อจากจังหวัดราชบุรี ตนเองจึงนําพันธุ

ปากชอง 50 มาปลูก ผลคือแมคาในพื้นที่

เหมาสวนลวงหนา  รายไดเฉพาะขายกลวย

อยูในชวง 15,000-30,000 บาทตอเดือน 

ตามจังหวะราคาตลาด

เผยโฉมสาขาใหม “ไทวัสดุ จ.ชัยภูมิ” เอาใจคนรักบาน

อัดโปรโมชันสุดพิเศษ ฉลองสาขาที่ 61 พรอมใหบริการ 17 มีนาคม นี้

ไทวัสดุ ผูนําคาปลีกธุรกิจวัสดุกอสรางและตกแตงบาน ภายใตบริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ 

จํากัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ําการเปนผูนําดานธุรกิจฮารดไลน เผยภาพสาขาใหมลาสุด 

“ไทวัสดุ ชัยภูมิ” นับเปนสาขาท่ี 61 ของประเทศและเปนสาขาท่ี 13 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

บนทําเลศักยภาพใจกลางเมืองชัยภูมิ พรอมรองรับดีมานดตลาดอสังหาริมทรัพยในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ เพ� อเปนการฉลองสาขาใหม ไทวัสดุ เตรียมจัดเต็มโปรโมชันสุดเอ็กซคลูซีฟ

ตั้งแตวันที่ 17-20 มีนาคม 2565 เอาใจชาวชัยภูมิ กับสินคาวัสดุกอสรางและของตกแตงบาน

แบรนดชั้นนํา ลดกระหน่ํากวา 100 รายการ พรอมกิจกรรมพิเศษอ� นๆ อีกมากมาย ที่คนรัก

บานไมควรพลาด! อยาลืมเตรียมตัวใหพรอมแลวมาชอปกันที่ ไทวัสดุ ชัยภูมิ 17 มีนาคม นี้

ติดตามขอมูลขาวสาร พรอมรายละเอียดโปรโมชัน ไดที่ www.thaiwatsadu.com 

Facebook Fanpage: Thai Watsadu และ ไลนไอดี @Thaiwatsadu หรือ โทร 1308

ปจจุบัน เริ่ มวางแผนปลูกทุ เ รี ยน

คุณภาพในพื้นที่ 3 ไร เพิ่มเติมจากที่ปลูก

อยูแลว โดย 3 ไรนี้จะใชเมล็ดทุเรียนบาน                   

ซึ่งเปนตนที่มักออกนอกฤดูมาเปนตนหลัก

เพ� อเสียบกิ่งทุเรียนหมอนทองพันธุดี เพราะ

หวังวาหากมีผลผลิตออกนอกฤดูจะขายได

มากกวาราคาซื้อขายในตลาด สําหรับระยะ

การปลูก 9X4.5 เมตร ระหวางตนปลูกแซม

ดวยกลวยนํ้าวา สมโชกุน เพ� ออาศัยนํ้าดวยกัน 

เปนการลดตนทุนสวนไมผลเหลานี้เปนกลุม

ไมธนาคารที่จะใหผลผลิตเก็บกินระยะยาว  

ส วนผลผลิตที่ ส ามารถสร า งรายได ให

ครอบครัวคือกลวยและมะละกอ  เขายืนยัน

วา รายไดจากการทําการเกษตรสามารถอยูได 

สําหรับครอบครัวและคนงานอีก 2 คน  

นอกจากนั้นสําหรับตนเองมีรายไดจากเงิน

เดือนท่ีเปนพนักงานประจําอยูแลว แตยอมรับ

วารายไดจากการเกษตร มากกวางานประจํา 

ทั้งนี้การทํางานยึดหลักการวางแผนการผลิต

เปนหลักทําใหลดตนทุน ลดความเสียหาย

ของผลผลิตและสินคาออกมาตามวันเวลาที่

วางแผน

นางสาววลัยรัตน ปานตั๊น อายุ 43 ป 

เกษตรกรจังหวัดราชบุรี ดีกรีปริญญาโท 

ม.กรุงเทพ กลาววากลับมาอยูบาน  เม� อป 

2563 และสมัครเขาโครงการนําลูกหลาน

เกษตรกรกลับบานฯ  เปาหมายที่กลับบาน

คือตองการอยูดูแล พอและแมท่ีอายุเพ่ิมมากข้ึน 

กลับมาทั้ง 3 คนพี่นอง ตนเองจึงสมัครเขา

โครงนี้ หลังอบรม 1 ปเริ่มวางแผนปลูกพืช 

ทําการเกษตรแบบจริงจัง เม� อตนป 64 จาก

เดิมที่พอทําสวนมะพราวน้ําหอมไวแลวใน

เนื้อที่ 6 ไรเศษ โดยไดนําความรูจากการ

อบรม การดูงานของโครงการมาปรับใชคือ

การวางแผนผลิต การทําบัญชี โดยดูตลาดใน

พื้นที่วาเขาตองการอะไร

“การเริ่มตนของเราสามพี่นองคือ

วางแผนวาอะไรทําไดงายและขายไดเร็ว 

จึงเริ่มเลี้ยงเปดอี้เหลียง ที่ดูจากอินเตอรเน็ต

วาเลี้ยงงาย ตายยาก ประกอบกับที่บานเปน

ทองรองสวนจึงเร่ิมเล้ียงเปดเพียง 3 ตัวจากน้ัน

สามารถขยายไดเปน 50 ตัว ผลผลิตที่ขาย

คือไขเปดที่มีเชื้อผานระบบออนไลนทุกชอง

ทางในช� อของบานสวนปานตั๊น เพ� อใหลูกคา

นําไปฟกเปนตัวซึ่งไดรับการตอบรับมาก  

โดยอาหารที่เลี้ยงจะใชเศษตนกลวยและ

ผักในสวนเปนอาหาร นอกจากนั้นไปอบรม

เลี้ยงปุยมูลไสเดือนกลับมาเริ่มลงทุนเพียง 2 

พันบาทซื้อไสเดือนมาเลี้ยงเพ� อเอามูลทําปุย

จําหน�าย ก็ไดรับการตลอดรับที่ดี ผลผลิตที่

ออกมากเชนมะมวงน้ําดอกไมสีทอง มะขาม 

มะมวงหาวฯ ก็มีการนําแปรรูปเพ� อเพิ่มมูลคา 

และเปนการถนอมอาหาร ในสวนทุกอยาง

จะไมทิ้ง ทุกอยางนํามาแปรรูปไดทั้งหมด 

และขายผานระบบออนไลนชวยไดมาก 

เพราะลูกคาลดเวลาเดินทาง เม� อเขามั่นใจ

เรา ก็ยิ่งสั่งซื้อเขามาตอเน� อง เรียกวาปจจุบัน

ครอบครัวอยูไดสบายๆ และมีเวลานั่งกินขาว

ดวยกันทุกวันทั้งพอแมและนอง ๆ ”

สําหรับการหารายได นั้นครอบครัว

วางแผนปลูกผักเพื่อจําหน่ายให้ร้านค้า  

รานอาหารตามส่ัง  รานขาวแกงในพ้ืนท่ีใกลเคียง

ที่จะไปสอบถามวาใครตองการอะไรเทาไหร 

และนํามาวางแผนผลิตและการสง  ทําใหมี

รายเปนรายวันทุกวัน อีกทั้งสวนผักจะไมใช

สารเคมี จะใชเพียงปุยที่ผลิตเอง และน้ํา

ปุยมูลไสเดือนทําใหผักสดกรอบ และลูกคา

ตางบอกวาผักมีรสชาติอรอย และเก็บไวได

นานกวาผักที่ซื้อจากตลาด เชนถั่วฟกยาว 

มะเขือ ที่ลูกคาจะชอบมากจึงทําใหผักไมพอ

จําหน�าย กําลังจะบายพื้นที่ปลูกเพิ่ม  ปจจุบัน

สามารถขายไดวันละกวา 1,000 – 2,000 บาท 

ปจจุบันมีลูกคาเห็นในเพจเพ่ิมข้ึน เสาร อาทิตย 

จึงมีลูกคาเดินทางมาเที่ยวที่สวนอีกดวย  

ในอนาคตวางแผนปลูกไผซึ่งในพื้นที่ไมมีใคร

ปลูกเพ� อขายเปนหน�อไม อีกทั้งเปนพืชอายุ

ยาวปลูกครั้งเดียวใหผลผลิตกวา 20 ป

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ผูนําอสังหา

ริมทรัพยเพ� อความยั่งยืนของไทย ผูบริหาร

ศูนยการคาเซ็นทรัลฯ 36 สาขาทั่วประเทศ

และตางประเทศ รวมสงเสริมการมีโอกาส

ที่เทาเทียมกันของทุกคน (Equality) และ

การใหความสําคัญกับบทบาทของเพศหญิง

เน� องในวันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม 2565

นางสาววัลยา จิราธิวัฒน กรรมการ

ผูจดัการใหญและประธานเจาหนาทีบ่รหิาร 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

กลาววา “เซ็นทรัลพัฒนา เปนองคกรที่

ใส่ใจและให้ความสําคัญในเรื่องโอกาสที่

เทาเทียมกัน (Equality) มาโดยตลอด 

โดยไม มี ก ารแบ งแยกทาง เพศในทุ ก

กระบวนการ ตั้งแตการรับเขาทํางาน การ

โปรโมท และการวัดผลงาน อยางผูบริหาร

ระดับ C-Level ของบริษัทเราก็เปนผูหญิง

ถึง 50% และดิฉันเช� อวา เพศไมใชขอจํากัด 

เราทุกคนมีความสามารถในการสรางสรรค

สิ่งดีๆ และมีโอกาสที่เทาเทียมกัน เพียง

ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใหเต็มที่ เรา

จะสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสู

ความสําเร็จรวมกันไดอยางแน�นอน”

สําหรับศูนยการคาของเซ็นทรัล

พัฒนา เราใสใจและใหความสําคัญกับ

กลุมลูกคาผูหญิงเปนพิเศษมาโดยตลอด 

ยกตัวอยางการที่เรามีบริการพิเศษสําหรับ

ผูหญิง เชน โซนที่จอดรถสําหรับผูหญิง 

หรือ Lady Parking ซึ่งเซ็นทรัลพัฒนา

เปนแหงแรกในประเทศไทยที่ ไดริ เริ่ม 

Lady Parking โดยมีการใชสีชมพูเปนสี

เซ็นทรัลพัฒนา ตอกย้ําการสรางสรรคสิ่งดี เพ� ออนาคตที่ยั่งยืน 

ชู ‘โอกาสที่เทาเทียมกัน’ เน� องในวันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม 2565

ไอคอนนิกในการตกแตงจนกลายเปนภาพ

จํา และเปนตนแบบของศูนยการคาอ� นๆทั่ว

ประเทศ นอกจากนี้ เรายังมีบริการพื้นฐาน

สําหรับผูหญิงอยางครบครัน อาทิ บริการ

ชวยถือของ บริการหองแมและเด็ก หอง

เปลี่ยนผาออม และบริการและเคานเตอร

ใหความชวยเหลือตางๆ อีกดวย”
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" ผมชอบ เ ล น กี ฬ าม าตั้ ง แ ต เ ด็ ก 

ปจจุบันไดเปนนักฟุตซอลตัวแทนโรงเรียน

วังไกลกังวลฯ และเปนตัวแทนจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ไปแขงขันกีฬาแหงชาติ

ครั้งที่ 47 ไดที่ 3 มาครอง ซึ่งสวนหนึ่ง

ของความสําเร็จเกิดจากการไดรับโอกาสมา

อาศัยและเรียนตอที่ศูนยฝกอาชีพเยาวชน

เกษตร มูลนิธิเจริญโภคภัณฑพัฒนาชีวิตชนบท 

ทําใหผมมีระเบียบวินัยในหนาที่ของตนเอง 

ทั้งยังรูจักอดออม และไดรับทักษะอาชีพจาก

การฝกการทําการเกษตร นอกจากน้ี การเรียน

ท่ีน่ีเราไดเรียนฟรี จึงชวยลดภาระของพอแม 

และไดมีอนาคตท่ีดี รวมถึงไดทําตามความฝน 

ผมอยากเปนครูพละ หรือสานฝนสูการเปน

นักฟุตซอลอาชีพ" คําบอกเลาอยางภูมิใจของ 

เพชรบุญ โจโฉ หรือ นองเพชร นักเรียนทุน

รุน 14 ใน “โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา

นักเรียนในพระราชานุเคราะหฯ” 

นองเพชร เลายอนที่มาวา ตอนที่

เรียนประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนบานโปงลึก อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี ไดมีโอกาสเขาสอบคัดเลือก

นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห ที่กอง

กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 14 และ

ไดเปนนักเรียนทุน จึงสมัครมาเรียนท่ีโรงเรียน

วังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ อําเภอ

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ปจจุบันศึกษา

ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สาขาศิลป-ภาษา

ญี่ปุน และเปนหนึ่งในครอบครัว “โครงการ

สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชา

นุเคราะหฯ”  โดยเขาพักคางที่ศูนยฝก

อาชีพเยาวชนเกษตร ภายในศูนยศึกษาการ

พัฒนาหวยทรายอันเน� องมาจากพระราชดําริ 

จังหวัดเพชรบุรี โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ

พัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนทุนการศึกษา

“เพชรบุญ โจโฉ” สานฝนสูนักกีฬาฟุตซอล ตัวแทนจ.ประจวบฯ 

ขอบคุณโอกาสจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑพัฒนาชีวิตชนบท

มอบเข็มสัญลักษณบัณฑิตพยาบาล      รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เปนประธานในพิธีมอบเข็มสัญลักษณบัณฑิตพยาบาล แกผูสําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร รุนที่ 1 โดยมีนายแพทยธงชัย  ทวิชาชาติ  กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และคณะผูบริหาร รวมแสดงความยินดี  ณ หองเอนกประสงค 

คณะพยาบาลศาสตร 

ฉลองเปดสาขาใหม      คณะผูบริหารโรงภาพยนตร ในเครือ เอส เอฟ นําโดย สุวัฒน 

ทองรมโพธ์ิ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท เอส เอฟ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) พรอมดวย 

สุวิทย ทองรมโพธิ์, สุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ รวมฉลองในโอกาส “โรงภาพยนตร เอส เอฟ 

ซีเนมา สาขาโรบินสันไลฟสไตล บานฉาง” พรอมเปดใหบริการเปนวันแรก โดยมี ฟลิปป 

โบรยานิโก, ปริญญา กิตติจารุญจิต และ ธัมมิกา เอี่ยมแสง รวมแสดงความยินดี ที่โรง

ภาพยนตร เอส เอฟ ซีเนมา ศูนยการคาโรบินสันไลฟสไตล บานฉาง

และคาใชจายทั้งหมด 

การไดมาอยูรวมกับเพ� อนๆ กวา 60 คน 

ที่ศูนยฝกอาชีพเยาวชนเกษตรฯ ตลอด 6 ป

ที่ผานมา ทําใหนองเพชรไดเรียนรูทั้งสภาพ

แวดลอมและสังคม ในดานการอยูรวมกันกับ

คนหมูมากและอยูในสังคมที่กวางขึ้น รวมทั้ง

ฝกการอยูภายใตกฎระเบียบและความรับผิดชอบ

ที่ ไดรับมอบหมายตองทําอยางไร แมชวง

แรกๆ ที่ตองหางบานมาพักคางที่ศูนยฯ อาจ

เหงาไปบางและยังรูสึกเกร็งๆ เพราะตอง

อยูรวมกับเพ� อนที่ ไมเคยรูจักกันมากอน แต

ก็ไดรุ นพี่คอยใหคําแนะนํา ดูแลชวยเหลือ

เอื้อเฟอกันเหมือนคนในครอบครัว ทําใหปรับ

ตัวไดอยางรวดเร็ว รูสึกสนุกและภาคภูมิใจ

กับหนาที่ที่ไดรับ 

ที่สําคัญการตองใชชีวิตเอง ทําใหได

ฝกวินัย ไดเรียนรูคนรอบขาง ไดรูจักความ

สามัคคีในหมูคณะ จากการชวยเหลือซึ่งกัน

และกัน รวมถึงไดเรียนรูทักษะชีวิตในชีวิต

ประจําวัน ซักผา ลางจาน ทําความสะอาด

หอง ทําอาหารกันเอง ไดเรียนวิชาชีพเกษตร 

ทั้งเลี้ยงหมู เลี้ยงแพะ เลี้ยงไกไข การปลูก

พืชผักสวนครัว ไดผักปลอดสารมาปรุงเปน

อาหารเย็นใหทุกคนรับประทาน ที่เหลือก็นํา

ไปจําหน�าย ไดเรียนรูการทําน้ําสมควันไม 

การทําหน�อไมดอง ทําปุยมูลแพะ จําหน�าย

สรางรายไดเขาสหกรณ โครงการฯ เทากับวา

ไดเรียนทั้งวิชาการ วิชาชีพ ฝกการออม การ

ทําบัญชีการเงิน ที่เปนทักษะติดตัวไปใชได

ในอนาคต

"ขอขอบคุณพี่ ๆจากมู ลนิ ธิ เ จริญ

โภคภัณฑพัฒนาชีวิตชนบท ครูตชด.ทุกคนที่

ดูแลชวยเหลือพวกเรา ถาไมมีพี่ๆ พวกเราก็

อาจจะไมไดมีวันนี้ หรือวาอาจทําตัวเกเร 

เพราะมีพ่ีๆ คอยส่ังสอน ปลูกฝง ช้ีแนะแนวทาง

www.kingpower.com และ คิง เพาเวอร 

แอปพลิเคชัน พาเหรดขบวนสินคาคุณภาพ

ในราคาดิวตี้ฟรีกวาหม� นรายการ ลดสูงสุด 

45% พรอมแจก Exclusive Code ลดเพิ่มอีก 

5% ระหวางวันที่ 8-17 มีนาคม 2565  

คิง เพาเวอร ออนไลน ตอกยํ้า แคมเปญ 

SUMMER ESCAPE ท่ีรอนแรงอยางตอเน� อง

ชวนเหลานักชอปออนไลนชอปปงอยาง

สนุกสนานกับซัมเมอรสุดชิลลพรอมดีลพิเศษ

ใหซัมเมอรนี้พิเศษมากขึ้น ในราคาสุดคุม

กับสินคาคุณภาพหลากหลายหมวดที่นํามา

ใหเลือกชอปกันไดทุกที่ ทุกเวลาตลอด 

24 ช่ัวโมง อาทิ สินคาบิวต้ี แฟช่ัน อิเล็กทรอนิกส 

จากแบรนดดังมากมาย อาทิ แบรนด RAYBAN, 

TEVA, XIAOMI, HUGO BOSS, WE ARE 

FEEL GOOD, WHITE SANDS ฯลฯ ลด

สูงสุด 45% เม� อชอปครบ 3,000 บาท เพียง

ใสรหัส SUMMERES พบกับ Exclusive 

Code สุดพิเศษวันที่ 10 – 12 มีนาคมนี้ โคด

ลดสูงสุด 45% และลดเพิ่มอีก 5% เม� อชอป

ครบ 5,000 บาท รอรับโคดไดที่ www.king-

power.com  

พิเศษ! คิง เพาเวอร มอบดีลพิเศษ

ใหซัมเมอรนี้ คุมคาแบบ Power Deal วันที่ 

17 มีนาคม 2565 มอบดีลสวนลดสูงสุดถึง 

ใหเรา เพ� อที่อนาคตเราจะไดเปนพลเมืองที่ดี

ของสังคม ผมอยากกลับไปพัฒนาหมูบาน 

เหมือนอยางพ่ีๆ ในโครงการฯ ท่ีประสบความ

สําเร็จและกลับไปชวยเหลือบานเกิดของ

ตนเอง ผมอยากสอนเด็กๆ ในชุมชนใหได

พัฒนาศักยภาพของเขาเอง เปนการสงตอ

โอกาสที่เราไดรับสูนองๆ ตอไป" นองเพชร 

บอกอยางภูมิใจ

“เพชรบุญ โจโฉ” คืออีกหนึ่งความ

ภูมิใจ ของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑพัฒนาชีวิต

ชนบท สะทอนความมุงมั่นในการขับเคล� อน

เปาหมายสรางสรรคความดี  4  ประการ คือ 

คนดี พลเมืองดี อาชีพดี สิ่งแวดลอมดี โดย 

มูลนิธิฯ ไดนอมนําแนวพระราชดําริ สมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการ

สรางโอกาสทางการศึกษา ผาน "โครงการ

สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชา

นุเคราะหฯ" ตอเน� องปที่ 19 เพ� อมุง "สราง

พลเมืองดี" ดวยการสนับสนุนเยาวชนจาก

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ใหไดรับ

โอกาสที่ทัดเทียมเยาวชนในเมือง จนถึงวันนี้

มีเยาวชนที่รวมโครงการทั้งสิ้น 203 คน ที่

ไดมี โอกาสศึกษาตอ ไดสานฝนของตนเอง 

และนําความรูไปประกอบสัมมาชีพ “เปนคนดี 

พลเมืองดีชายแดน” กลับไปพัฒนาชุมชน

บานเกิดอยางยั่งยืน

คิง เพาเวอร ออนไลน 
มอบขอเสนอสุดพิเศษรับหนารอนสุดรอนแรง

60% ไมมีขั้นต่ํา และไมตองใสรหัสสวนลด 

เปดประสบการณชอปสนุกรับซัมเมอร

แบบไมตองมีไฟลตบินพรอมรับสิทธิพิเศษ

มากมาย อาทิ สวนลดเพิ่ม 5% เม� อชอปครบ 

1,200 บาท โดยใสรหัสสวนลด SV CODE 

จากพนักงานคิง เพาเวอร หรือรับสวนลด

พิเศษ 200 บาทสําหรับลูกคาใหมที่สมัคร

สมาชิกออนไลน, ตลอดจนขอเสนอสุดพิเศษ

มากมาย อาทิ แบงชําระ 0% นานสูงสุด 10 

เดือน*, รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท*  

และรับของสมนาคุณสุดพิเศษจากแบรนดดัง 

(Gift with Purchase) พรอมบริการ Home 

Delivery จัดสงฟรีทั่วประเทศเม� อชอปขั้นต่ํา 

699 บาทที่ www.kingpower.com และ 

คิง เพาเวอร แอปพลิเคชัน  
พันธุ ไทยนั้น มีลักษณะเดนถึง 3 แบบ คือ 

แบบท่ี 1 คือ กัญชาพันธุท่ีใหสาร THC สูง 

ไดแก กัญชาพันธุหางเสือ และตะนาวศรีกานขาว 

แบบที่ 2 คือ กัญชาที่ใหสาร THC 

และ CBD ในสัดสวนที่เทากัน ไดแกกัญชา

พันธุหางกระรอก 

และแบบที่ 3 คือ กัญชาที่ใหสาร CBD 

สูง ไดแก กัญชาพันธุตะนาวศรีกานแดง 

ซึ่ งกัญชาแตละสายพันธุที่ ใหสาร

สําคัญในสัดสวนที่ตางกันนั้นก็จะมีการบงใช

หรือเหมาะกับการรักษาโรค ที่ตางกันอีกดวย 

และในขณะนี้เราไดดําเนินการศึกษาเทคนิค

การปลูกกัญชาใหมีคุณภาพดีและสารสําคัญสูง 

ในโรงเรือนแบบ Green House และไดรับ

จดทะเบียนรับรองสายพันธุ เพ� อเปนสายพันธุ

อางอิงของประเทศไทยแลว”นายแพทยพิเชฐ 

กลาว 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง

สาธารณสุข ลงนามความรวมมือทางวิชาการ 

ในการวิจัยและพัฒนาดานกัญชงและกัญชา

ของประเทศสูการใชประโยชนทางการแพทย 

กับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ

มหาชน) และลงนามความรวมมือดานการวิจัย

กัญชาทางการแพทย กับวิสาหกิจชุมชนกลุม

เกษตรอินทรียเพชรลานนา จ.ลําปาง โดยมีกําหนด

ระยะเวลา 5 ป ต้ังแตป 2565 - 2570 ณ หอง

ประชุม 902 ช้ัน 9 อาคาร 100 ป การสาธารณสุขไทย 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย จ.นนทบุรี 

นายแพทยพิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดี

กรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดรับมอบหมาย

จาก นายแพทยศุภกิจ ศิริลักษณ อธิบดีกรม

วิทยาศาสตรการแพทย ใหเปนประธานในพิธีฯ 

โดย นายแพทยพิเชฐ กลาวถึงการลงนาม 

ความรวมมือในครั้งนี้วา กรมวิทยาศาสตร

การแพทย ซ่ึงเปนหน�วยงานท่ีมีการดําเนินงาน

ดานสมุนไพรอยางครบวงจร โดยมีกระบวนการ

ตั้งแตการปลูกและอนุรักษสายพันธุ การจัด

จําแนกสายพันธุ การศึกษาวิจัยระยะพรีคลินิก   

การศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพร 

เพ� อใหไดผลิตภัณฑจากสมุนไพรที่มีคุณภาพ

และความปลอดภัย นอกจากนี้กรมไดดําเนิน

การศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนนโยบายกัญชา

เสรีทางการแพทย ตั้งแต การปลูก การสกัด 

การวิเคราะห และการวิจัย เพ� อตอยอดสูการ

ใชประโยชนทั้งในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ 

และเชิงพาณิชย ตลอดจนถายทอดเทคโนโลยี

และสงเสริมความรวมมือทางวิชาการกับ

ภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ เพ� อใหเกิดความ

มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ ซึ่งการ

รวมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

จะเปนการบูรณาการการทํางานและการใช

ทรัพยากรรวมกันเพ� อใหเกิดประโยชนสูงสุด

ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาตอยอดงานวิจัย          

ดานกัญชง กัญชาอยางครบวงจร และแลก

เปลี่ยนองคความรู บุคลากร และทรัพยากร

ในการวิจัยและการพัฒนา ดานกัญชง กัญชา

อยางสรางสรรค อันจะสงผลใหเกิดการผลัก

ดันการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม

มูลคาของกัญชง กัญชาตอไป

นายแพทยพิเชฐ กลาวตออีกวา สําหรับ

ความรวมมือกับวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตร

อินทรียเพชรลานนา จ.ลําปาง เปนความรวมมือ

ในการศึกษาและพัฒนาระบบการปลูกกัญชาใน

สภาวะแวดลอมที่เหมาะสม  ของแตละสาย

พันธุ ใหไดกัญชาที่มีคุณภาพสําหรับการวิจัย

ดานวิทยาศาสตรการแพทยและเปนแหลงผลิต

เมล็ดพันธุอางอิงของกัญชาพันธุ ไทยตอไป 

“ที่ผานมา กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

ไดวิจัยเพ� อจําแนกสายพันธุ โดยพัฒนาพันธุ

กัญชาไทย 4 พันธุด้ังเดิม ไดแก กัญชาพันธุหาง

กระรอก หางเสือ ตะนาวศรีกานขาว และตะนาวศรี

กานแดง รวมทั้งศึกษา ทางดานพฤกษศาสตร 

สารพันธุกรรม และทางดานเคมีของกัญชา

แตละพันธุ ซึ่งผลจากการศึกษา พบวา กัญชา

กรมวิทยฯ รวมมือ 2 หน�วยงาน พรอมขับเคล� อนการวิจัยและพัฒนากัญชง กัญชา 

เพ� อใชประโยชนทางการแพทย
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14 บทความ-ต่างประเทศ

‘เจเค โรว์ลิง’ ควัก 1 ล้านปอนด์ช่วยเด็กยูเครน 

ลอนดอน • เจ.เค. โรว์ลิง ผู้ประพันธ์หนังสือพ่อมดน้อย “แฮร์                                                                                     

รี พอตเตอร์” ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่า เธอจะร่วมบริจาคเงิน 

1 ล้านปอนด์ (43.37 ล้านบาท) เข้าองค์กรการกุศล “ลูมอส” 

ที่เธอร่วมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 มูลนิธินี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อยุติ

การเลี้ยงดูเด็กกำาพร้าในรูปแบบสถาบันอย่างเป็นระบบ ซึ่ง

รวมถึงที่แคว้นซิตโตเมียร์ทางตะวันตกของกรุงเคียฟ มูลนิธิน้ี

กล่าวว่า ขณะน้ีพ้ืนท่ีน้ัน ซ่ึงมีเด็กติดอยู่ในสถานเล้ียงเด็กกำาพร้า

มากกว่า 1,500 คน ต้ังแต่ก่อนการรุกรานของรัสเซีย กำาลังโดน

กองทัพรัสเซียโจมตี ลูมอสกำาลังประกาศขอเงินบริจาคเพื่อ

จัดหาส่ิงของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินและการดูแลเยาวชนในสถาน

เล้ียงเด็กกำาพร้าท่ัวยูเครนท่ีมีประมาณ 100,000 คน รวมถึง

นำาไปสนับสนุนครอบครัวและผู้อุปถัมภ์ท่ีต้องดูแลเยาวชนที่ ไร้

บ้านและได้รับผลกระทบ

ปินส์เพิ่มยินยอมมีเซ็กซ์เป็น 16 ปี

มะนิลา • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันจันทร์ว่า ฟิลิปปินส์เริ่มบัง                                                                       

คับใช้กฎหมายเพ่ิมอายุผู้ท่ียินยอมมีเพศสัมพันธ์กัน จากเดิมเพียง 

12 ปี เป็น 16 ปี ซึ่งกฎหมายเดิมใช้มาแล้วเกือบ 100 ปี 

ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตร์เต ของฟิลิปปินส์ ลงนามกฎ 

หมายที่แก้ไขนี้เมื่อวันศุกร์ และประกาศต่อสาธารณะในวัน

จันทร์ กฎหมายนี้บัญญัติว่า การมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่อา                                                                              

ยุไม่ถึง 16 ปี เป็นการผิดกฎหมาย ผู้ฝ่าฝืนมีบทลงโทษจำา

คุกสูงสุดไม่เกิน 40 ปี มีข้อยกเว้นเฉพาะคู่สามีภรรยาวัยรุ่น 

แต่ทั้งคู่ต้องมีอายุต่างกันไม่เกิน 3 ปี และการมีเพศสัมพันธ์

ต้องยินยอมพร้อมใจทั้ง 2 ฝ่าย มาร์การิตา อาร์ดีวิลลา ผู้

เชี่ยวชาญด้านการปกป้องสิทธิเด็กขององค์กรยูนิเซฟใน

ฟิลิปปินส์ กล่าวว่า กฎหมายนี้เป็นเครื่องมือปกป้องที่ดีมาก

สำาหรับเด็กจากความรุนแรงทางเพศ ไม่ว่าจะเริ่มจากสื่อออน 

ไลน์หรือจากการที่เด็กโดนล่อลวงจากผู้ที่ต้องการล่วงละเมิด

ทางเพศ

จีนติดเชื้อโควิดรายวันสูงสุดในรอบ 2 ปี

ปักก่ิง • รอยเตอร์รายงานเมื่อวันจันทร์ว่า จีนแผ่นดินใหญ่มี

ผู้ติดเช้ือโควิด-19 ราย วันท่ีแสดงอาการในประเทศเป็นสถิติ

สูงสุดในรอบราว 2 ปี ในขณะท่ีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโร 

นาสายพันธุ์ โอมิครอนที่ติดเชื้อกันง่าย กำาลังกดดันนโยบาย

เข้มงวดของจีนที่ต้องควบคุมการระบาดที่เกิดขึ้นทุกครั้งอย่าง

รวดเร็ว จากข้อมูลของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของ

จีนเมื่อวันจันทร์ มีรายงานผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการในประเทศ 

214 รายเมื่อวันอาทิตย์ เป็นจำานวนผู้ติดเชื้อรายวันของจีน

สูงสุดนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่จีนเริ่มนับจำานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 

แยกระหว่างผู้ติดเชื้อในประเทศกับผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจาก

ต่างประเทศเมื่อต้นเดือนมีนาคม 2563 ผู้ติดเชื้อในประเทศ

เมื่อวันอาทิตย์ส่วนใหญ่พบที่มณฑลกวางตุ้ง, จี๋หลินและชาน

ตง ส่วนผู้ติดเช้ือท่ีไม่แสดงอาการเมื่อวันอาทิตย์อยู่ท่ี 312 ราย 

แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพ่ิม ทำาผู้ป่วยติดเช้ือโควิดท่ีเสียชีวิต

ในจีนอยู่ที่ 4,636 ราย.

ระธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย อาจจะ

สามารถชนะศึกภาคพื้นดินด้วยการยึดพื้นที่ของ

ยูเครนให้มากที่สุด ก่อนจะเจรจาเพื่อต่อรองกับฝ่าย

ตะวันตก

แต่การ “ชนะศึกการรบพุ่ง” ไม่ได้แปลว่าเขาจะ 

“ชนะสงคราม” ได้

เพราะสงครามครั้งนี้มีรูปแบบหลากหลายที่กลายเป็น 

“Hybrid War” หรือ “สงครามลูกผสม”

ซึ่งท้ายที่สุดปัจจัยที่ตัดสินว่าใครแพ้ใครชนะ ในท้าย

ที่สุดอาจจะเป็นสงครามเศรษฐกิจก็เป็นได้

ตัวอย่างเฉพาะของ Sberbank ธนาคารที่ใหญ่สุดของ

รัสเซียท่ีประกาศ ‘ถอดธุรกิจ’ ในยุโรปท้ังหมด สะเทือนหุ้นดิ่งลง 

94% ในทันที และยังอาจจะเข้าสู่ข่าย ‘ล้มละลาย’ 

ธนาคารแห่งนี้พอเจอภาวะกระแสเงินสดไหลออก

อย่างเร็วและแรงกว่าที่คาด ก็เกิดประเด็นเรื่องพนักงาน

ถูกลอยแพ และทรัพย์สินถูกด้อยค่าฉับพลัน ทั้งหมดนี้เป็น

เพราะรัสเซียบุกยูเครน

ธนาคารแห่งนี้แจ้งว่าไม่สามารถจัดหาสภาพคล่องให้

กับบริษัทย่อยในยุโรปได้อีกต่อไปตามคำาสั่งจากธนาคารกลาง

ของรัสเซีย ซึ่งก็กำาลังดิ้นสุดฤทธิ์ในอันที่จะปกป้องรักษาสกุล

เงินต่างประเทศเอาไว้

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ออกมาเตือนว่า ธนาคาร

ยักษ์ของรัสเซียแห่งนี้ถึงภาวะที่เสี่ยงจะ ‘ล้มละลาย’

ปูตินจะเข้าใจอันตรายของการเปิดศึกสงครามที่มีต่อ

เศรษฐกิจของประเทศแค่ไหนไม่แน่ชัด

เพราะอาจจะคิดว่า ก็เคยถูกตะวันตกคว่ำาบาตรมาก่อน

หน้านี้แล้วและก็ยังเอาตัวรอดมาได้

แต่ปูตินกำาลังประเมินสถานการณ์ผิดพลาดครั้งใหญ่

รัสเซียกำาลังเผชิญกับวิกฤตของภาคการเงินนั้นอย่าง

หนักพร้อมๆ กัน

ธนาคารกลางรัสเซียเป็นเป้าการคว่ำาบาตร และเงิน

สำารองระหว่างประเทศของรัสเซียบางส่วนก็ถูกอายัด

มิหนำาซ้ำา ธนาคารบางแห่งก็ถูกกีดกันออกจากระบบ

การชำาระเงินทั่วโลก SWIFT 

Elvira Nabiullina ผู้ว่าการธนาคารกลางของรัสเซีย

ยอมรับว่าเศรษฐกิจของประเทศต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่

รุนแรงอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน

Sberbank มีทรัพย์สินในยุโรปมูลค่า 13 พันล้านยูโร 

(14.4 พันล้านดอลลาร์) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020 และ

ดำาเนินการในประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรีย 

โครเอเชีย เยอรมนี และฮังการี 

ก่อนหน้านี้ Sberbank ได้ออกมาให้ข่าว

ว่ามีแผนที่จะขายธุรกิจในบอสเนียและเฮอร์เซ

โกวีนา โครเอเชีย ฮังการี เซอร์เบีย และสโล

วีเนีย ในปี 2021 ด้วยข้อตกลงมูลค่าประมาณ 

500 ล้านยูโร

แต่หลังจากข่าวการต้องถูกกดดันให้ถอด

ธุรกิจในยุโรปตะวันตกทั้งหมด ก็ทำาให้หุ้นของ 

Sberbank ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ลอนดอนลดลงกว่า 90% 

ขณะที่ฟากตลาดหลักทรัพย์มอสโกได้หยุด

การซื้อขายหุ้น และพยายามป้องกันไม่ให้เงินทุน

ไหลออกจากสินทรัพย์ของรัสเซีย

หากสงครามยูเครนลากยาว และการ

คว่ำาบาตรต่อเศรษฐกิจรัสเซียยังยืดเยื้อต่อไป ก็

มีความเป็นไปได้สูงว่าเศรษฐกิจของรัสเซียอาจ

ต้องพังทลาย

รัสเซียภายใต้การนำาของปูตินจะถึงกาลล่มสลายหรือไม่?

นั่นกำาลังกลายเป็นคำาถามร้อนแรงของหลายๆ วงการขณะ

นี้

ปี 2021 รัสเซียมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด เป็นอันดับที่ 

11 ของโลก มีมูลค่า GDP คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 54 ล้านล้านบาท 

ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของชาวรัสเซียนั้นอยู่ที่ 

385,000 บาท

ถือได้ว่ารัสเซียมีเศรษฐกิจในระดับปานกลาง

แต่ปูตินคิดแบบนักยุทธศาสตร์ทางทหารมากกว่าจะให้

ความสำาคัญต่อเศรษฐกิจ

เขาเชื่อในความยิ่งใหญ่ของรัสเซียที่มีอาวุธนิวเคลียร์ใน

ครอบครองสูงสุดของโลก 

เขามีความมั่นใจว่าเศรษฐกิจของรัสเซียมีภูมิคุ้มกันเหนียว

แน่น เพราะมีน้ำามันดิบสำารอง และก๊าซธรรมชาติมากพอที่ทั้ง

โลกต้องเกรงใจ

ตัวเลขทางการชี้ว่า รัสเซียมีน้ำามันดิบสำารอง 80,000 ล้าน

บาร์เรล หรือประมาณ 5% ของปริมาณสำารองน้ำามันทั่วโลก 

และยังมีสำารองก๊าซธรรมชาติ 47,805 พันล้านลูกบาศก์

เมตร ประมาณ 20% ของปริมาณก๊าซธรรมชาติทั่วโลก 

ประเทศยุโรปตะวันตกล้วนเป็นลูกค้ารายใหญ่

ปูตินมั่นใจว่าอย่างไรเสีย ยุโรปตะวันตกต้องเกรงใจรัสเซีย 

แม้สหรัฐฯ จะหนุนหลังฝั่งโน้น แต่ในท้ายที่สุดพลังงานคือ

เส้นเลือดสำาคัญของเศรษฐกิจยุโรป

ยังไงๆ อำานาจต่อรองของรัสเซียก็สูงกว่าสหรัฐฯ ในเรื่องนี้

แต่ปูตินคาดไม่ถึงว่าวิกฤตยูเครนทำาให้ยุโรปตะวันตกกับ

สหรัฐฯ ตัดสินใจจับมือกันแน่นขึ้นเพื่อจะจัดการกับเขา

สหรัฐฯ บีบให้เยอรมนีระงับโครงการนอร์ดสตรีม 2 ที่เป็น

ท่อส่งก๊าซจากรัสเซียเข้าเยอรมันนี

เมื่อรัสเซียขายก๊าชให้ลูกค้ารายใหญ่ไม่ได้ รายได้ก็หดหาย

ทันที

พอนั่งดีดลูกคิดก็จะเห็นว่าความเสียหายส่วนนี้หนักหนา

สำาหรับเศรษฐกิจรัสเซียมาก

ประมาณกันว่ามูลค่าการส่งออกของรัสเซียทั้งหมดที่ 11.1 

ล้านล้านบาท มาจากการส่งออกน้ำามันและก๊าซธรรมชาติ 4.7 

ล้านล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 9% ของ GDP รัสเซียเลยทีเดียว

มาตรการคว่ำาบาตรต่อรัสเซียครั้งนี้ที่หนักหนาสากรรจ์

กว่าครั้งก่อนๆ มีเช่น

ตัดธนาคารรัสเซียบางแห่งออกจากระบบ SWIFT ซึ่ง

เป็นระบบการชำาระเงินระหว่างประเทศ มีผลกระทบต่อการ

ค้าขายระหว่างประเทศของรัสเซียทันที

มาตรการควบคุมสินค้าส่งออกและนำาเข้ากับรัสเซีย ก็

ทำาให้เศรษฐกิจรัสเซียอ่อนเปลี้ยลงอย่างฉับพลัน

สิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดก็เกิดได้

อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลรูเบิลเทียบกับดอลลาร์และ

ยูโรร่วงลงกว่า 30% อย่างต่อเนื่อง

กดดันให้ธนาคารกลางรัสเซียต้องประกาศขึ้นดอกเบี้ย

นโยบายจาก 9.5% สู่ 20.0%

ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างเห็นได้ชัด เพราะเงินใน

กระเป๋าลดค่าลงอย่างหนัก

อีกทั้งจะไปเบิกเงินธนาคารก็ยากเย็นแสนเข็ญ เพราะ

ธนาคารขาดเงินสดที่จะให้เบิกถอนหรือกดเครื่อง ATM ได้

เมื่อสงครามที่ปูตินประกาศมากระทบ “ปากท้อง” ของ

ชาวบ้านโดยตรง

การทำาสงครามระดับนี้ต้องใช้งบประมาณมหาศาล

สำาทับด้วยกระแสต่อต้านรัสเซียจากวงการต่างๆ ทั่ว

โลก เช่น วงการบันเทิง, กีฬา และแวดวงสิทธิมนุษยชนที่

ประท้วงเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนของการทำาสงคราม

ครั้งนี้

มีคนเรียกว่านี่คือ “สงครามของปูติน”

ไม่ใช่ “สังครามรัสเซีย”

และนี่อาจจะเป็นจุด “ล่มสลายของรัสเซีย” รอบใหม่

ด้วยฝีมือของคนคนเดียวอย่างปูติน

คนที่เชื่อว่าปูตินเป็น “อัจฉริยะ” และได้เตรียมตั้งรับ

ทุกรูปแบบก่อนตัดสินใจบุกยูเครนก็คงต้องลุ้นต่อไป.

ป

ผู้นำ�พรรครัฐบ�ลโสมข�วโดนตีหัว
โซล • ผู้นำาพรรคประชาธิปไตย แกนนำารัฐบาลเกาหลีใต้ โดนชาย

คนหนึ่งลอบใช้ของแข็งฟาดศีรษะแตกระหว่างการหาเสียงเมื่อวัน

จันทร์ ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่พุธ

นี้ ที่วุ่นวายตั้งแต่การหาเสียงจนถึงการเลือกตั้งล่วงหน้าที่มีข้อผิด

พลาด

รายงานรอยเตอร์เมื่อวัน

จันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 กล่าว

ว่า วิดีโอที่ทีมหาเสียงของพรรค

ประชาธิปไตยเผยแพร่ทางยูทูบ

เผยให้เห็นว่า ซง ยังกิล ผู้นำาพรรค

ประชาธิปไตย โดนชายสวมชุด

พ้ืนเมืองเกาหลีใต้รายหน่ึงลอบ

เดินมาด้านหลัง แล้วใช้อุปกรณ์

ท่ีคล้ายกับค้อนขนาดเล็กฟาดท่ี

ศีรษะเขาอย่างแรง ซงถูกพาตัว

ส่งโรงพยาบาล เจ้าหน้าท่ีพรรค

กล่าวในเวลาต่อมาว่า เขามีอา 

การทรงตัวแล้ว ส่วนชายคนก่อ

เหตุโดนเจ้าหน้าท่ีพรรคจับตัวไว้

แล้วส่งมอบตัวเขาให้ตำารวจ

ซงเป็นผู้นำาการหาเสียงให้

อี แจมย็อง ตัวแทนของพรรคชิง

เก้าอ้ีประธานาธิบดีในการเลือกต้ัง

วันพุธท่ี 9 มีนาคมน้ี โดยเป็นการ

ขับเค่ียวอย่างสูสี ระหว่างลีกับยูน 

ซุกยอล ตัวแทนพรรคพลังประ 

ชาชน พรรคฝ่ายค้านหัวอนุรักษ                                               

นิยม

ลีกล่าวระหว่างการหาเสียง

ท่ีเมืองปูซานว่า ความรุนแรงทำา                        

ร้ายประชาธิปไตย และไม่อาจยอม                                                    

รับได้ เขายังอวยพรให้หัวหน้าพรรค                                                             

หายโดยเร็ว

การต่อสู้อย่างสูสีระหว่าง

อีกับยูนสะท้อนได้ถึงจำานวนผู้ใช้                                             

สิทธ์ิเลือกต้ังมากเป็นสถิติถึงเกือบ 

37% ในการเลือกต้ังล่วงหน้าเมื่อ

วันศุกร์และวันเสาร์ท่ีผ่านมา

การท่ีผู้นำาพรรครัฐบาลโดน                                                 

ทำาร้ายเม่ือวันจันทร์เป็นอีกหน่ึง

เหตุการณ์วุ่นวายท่ีเกิดกับการเลือก

ต้ังคร้ังน้ี ซ่ึงมีท้ังเรื่องอ้ือฉาว, 

การสาดโคลนและความผิดพลาด 

รวมถึงการเลือกต้ังล่วงหน้าท่ีผู้                                            

ใช้สิทธ์ิท่ีติดไวรัสโควิด-19 ต้องรอ                                                      

คอยเป็นเวลานานด้าน นอกหน่วย

เลือกต้ังเม่ือวันเสาร์ท่ามกลาง

สภาพอากาศหนาวเย็น มีราย 

งานว่ามีผู้มาใช้สิทธ์ิเลือกต้ังอย่าง                                                  

น้อย 1 รายที่เป็นลมระหว่างรอ 

ใช้สิทธิ์ และยังมีผู้ลงคะแนน

หลายคนได้บัตรที่ถูกกากบาทไว้                                          

แล้ว ความวุ่นวายโกลาหลที่เกิด                                              

ข้ึนทำาให้คณะกรรมการการเลือก

ตั้ง (เอ็นอีซี) ต้องออกมาขอโทษ

อีกครั้งที่ไม่สามารถจัดการอย่าง

เป็นระเบียบและเสถียรได้

ประธานาธิบดีมุน แจอิน 

ซึ่งจะต้องพ้นตำาแหน่งตามวาระ 

แสดงความเสียใจกับความผิด

พลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการ

ใช้สิทธิ์ลงคะแนนล่วงหน้า เขา

เรียกร้องเมื่อวันอาทิตย์ให้เอ็นอี

ซีอธิบายความผิดพลาดทั้งหมด

ที่เกิดขึ้น และรับประกันว่าผู้มี

สิทธิ์ทุกคน ซึ่งมีราว 44 ล้านคน 

จะได้ใช้สิทธิ์

เอ็นอีซีแถลงถึงความผิด

พลาดท่ีเกิดข้ึนในการเลือกต้ัง

ล่วงหน้า เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีประ 

จำาหน่วยเลือกต้ังบางคนไม่ได้ให้

ผู้มาลงคะแนนเดินไปหย่อนบัตร

เลือกต้ังท่ีกล่องใส่บัตรเลือกต้ัง

ด้วยตัวเอง แต่รวบรวมบัตรเลือก

ต้ังไว้ในถุงช็อปป้ิงและตะกร้าไม้                                             

จากน้ันจึงนำาบัตรเลือกต้ังท่ีรวบ 

รวมไว้ไปใส่กล่องใส่บัตรเลือกต้ัง

ทีมหาเสียงเลือกต้ังของ

ยูนท่ีเป็นผู้สมัครพรรคฝ่ายค้าน

วิจารณ์เอ็นอีซีว่า ความผิดพลาด

ท่ีเกิดข้ึนกับการเลือกต้ังล่วงหน้า 

ทำาให้การเลือกต้ังของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาสะเพร่าน้อยกว่าน้ี

อีก และเรียกร้องให้โนห์ จองฮี 

ประธานเอ็นอีซีลาออก 

ด้านพรรคประชาธิปไตย

ท่ีเป็นพรรครัฐบาลไม่ได้เรียกร้อง

ให้โนห์ลาออก แต่ขอให้เอ็นอีซี

ป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนมาก

ขึ้นในการเลือกตั้งวันจริง วันที่ 

9 มีนาคมนี้.

บาหลีรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต้องกักตัว

คูตา • เกาะบาหลีของอินโดนี 

เซียเร่ิมเปิดรับนักท่องเท่ียวต่าง

ชาติโดยไม่ต้องกักตัวต้ังแต่วัน

จันทร์ที่ 7 มีนาคม เป็นส่วนหนึ่ง

ของการผ่อนคลายกฎควบคุม

โควิด-19 หลังจากผู้ติดเชื้อใน

อินโดนีเซียลดลง 

รอยเตอร์และเว็บไซต์ของ

แชนแนลนิวส์เอเชียรายงานเมื่อ

วันจันทร์ท่ี 7 มีนาคม 2565 ว่า 

เกาะบาหลีแหล่งท่องเท่ียวช่ือดัง

ของอินโดนีเซียท่ีมีชื่อเสียงในเรื่อง

ของการเล่นเซิร์ฟ, วัด, น้ำา ตก

และชีวิตกลางคืน เคยมีนักท่อง

เท่ียวต่างชาติมาเยือนในปี 2562 

ก่อนการระบาดของโควิด-19 

มากถึง 6.2 ล้านคน แม้บาหลีจะ

กลับมาเปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ

แล้วเมื่อเดือนตุลาคมปีท่ีแล้ว แต่                           

อุปสรรคหลักท่ีทำาให้มีนักท่องเท่ียว                                              

เดินทางมาบาหลีไม่มากนัก เนื่อง 

จากข้อบังคับกักตัวและกฎอื่นๆ

ลูฮุท ปันด์จัยตัน รัฐมนตรี

กระทรวงประสานงานกิจการทาง                                     

ทะเลและการลงทุนของอินโดนี 

เซียและดูแลการรับมือโควิด-19 

บนเกาะชวาและเกาะบาหลีแถลง

ในวันจันทร์ว่า รัฐบาลตัดสินใจ

ให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางมา

บาหลีโดยไม่ต้องกักตัว เนื่องจาก

จำานวนผู้ติดเช้ือโควิด-19 ในประ 

เทศที่ลดลง และอัตราเสียชีวิต

ของผู้ป่วยอยู่ในระดับต่ำา

รัฐบาลอินโดนีเซียเล่ือน

รับนักท่องเท่ียวต่างชาติมาเกาะ

บาหลีโดยไม่ต้องกักตัวเร็วขึ้น 1 

สัปดาห์ จากแผนเดิมที่จะเปิด

รับนักท่องเที่ยวไม่ต้องกักตัวใน

วันที่ 14 มีนาคม

ภายใต้โครงการนำาร่องรับ                                                 

นักท่องเท่ียวต่างชาติของเกาะ

บาหลี นักท่องเท่ียวท่ีฉีดวัคซีน

ป้องกันโควิด-19 แล้ว 2 เข็ม 

เมื่อเดินทางถึงบาหลีไม่ต้องกักตัว 

3 วัน แต่ต้องแสดงหลักฐานการ                                                  

จองโรงแรมว่าจะอยู่บนเกาะบา                                               

หลีอย่างน้อย 4 วัน, ต้องมีผล

ตรวจโควิดแบบพีซีอาร์เป็นลบ

ก่อนการเดินทาง และเมื่อเดินทาง

ถึงบาหลีและมีประกันสุขภาพ 

และจะตรวจพีซีอาร์อีกคร้ังในวัน

ท่ี 3 ท่ีอยู่บนเกาะบาหลี

ปันด์จัยตันกล่าวว่า ถ้าโครง 

การนำาร่องท่ีบาหลีประสบความ

สำาเร็จ รัฐบาลจะเปิดรับนักท่อง

เท่ียวต่างชาติท่ีเข้าประเทศใน

ทุกพ้ืนท่ีต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายนน้ี 

หรืออาจจะเร็วกว่าน้ัน

ในวันเดียวกัน นักท่องเท่ียว                                                                     

จาก 23 ประเทศ รวมถึงไทยท่ี                                                   

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานา 

ชาติงูระห์ไรของบาหลี สามารถขอ 

visa on arrival หรือวีซ่าท่ีขอท่ีด่าน

ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศน้ัน.

แกะกลางเมือง • เกษตรกรฝรั่งเศสต้อนแกะผ่านประตูชัยและถนนช็องเซลีเซในกรุงปารีส ตามประเพณีดั้งเดิมเพื่อจัดงานเกษตรโชว์เมื่อ

วันที่ 6 มีนาคม

หรือปูตินอาจชนะศึก

แต่แพ้สงคราม?



วิกฤตพลังงาน

เก่ียวกับการดำาเนินงานของกองทุนน้ำามัน

เช้ือเพลิงใน พ.ร.บ.กองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง  

พ.ศ.2562 หมวด 4 มาตรา 26 ท่ีระบุว่า กองทุน

ต้องมีจำานวนเงินเพียงพอเพื่อใช้ในการบริหาร

จัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเม่ือ

รวมกับเงินกู้ตามวรรคสองแล้วต้องไม่เกิน

จำานวนส่ีหมื่นล้านบาท โดยจะมีการเสนอให้

ตัดบางถ้อยคำาท่ีว่า “ซ่ึงเมื่อรวมกับเงินกู้ตาม

วรรคสองแล้วต้องไม่เกินจำานวนส่ีหมื่นล้าน

บาท” ออก เพื่อช่วยให้การทำางานของกองทุน

มีความยืดหยุ่นมากข้ึน หรือมีการต้ังข้อสังเกต

ว่า อาจทำาให้กองทุนสามารถกู้เงินมาใช้ดูแล

เสถียรภาพราคาขายปลีกน้ำามันในประเทศได้  

ตามความเหมาะสมแต่ละสถานการณ์และ

ความจำาเป็นได้มากข้ึน 

พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ว่า จะทำาให้

ทุกคนสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้

มากท่ีสุด ในเกณฑ์ท่ีรัฐบาลสามารถรองรับได้

และงบประมาณท่ีมีอยู่ รวมท้ังตัวบทกฎหมาย

อีกหลายฉบับ วันน้ีเป็นส่ิงท่ีเราต้องเตรียมตัว

และเป็นส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุด คือเรื่องท่ีเก่ียวข้อง

กับราคาของพลังงานท่ีข้ึนทุกวัน ทุกคนเห็น

ตัวเลขอยู่แล้ว รัฐบาลต้องหามาตรการท่ี

เหมาะสม แต่จะดูแลได้ถึงเมื่อไหร่ก็ต้องดูสถาน 

การณ์อีกคร้ัง ถ้ามันยืดยาวออกไปก็อาจจะ

ต้องมีการเปล่ียนแปลงอะไรไปบ้าง ก็ต้องช่วย

รัฐบาลบ้าง ช่วยประเทศชาติกันบ้าง

“ส่ิงสำาคัญท่ีสุดวันน้ีเราบังคับใคร

ไม่ได้ เพียงแต่ขอให้ทุกคนช่วยกันประหยัด

พลังงานให้ได้มากท่ีสุด โดยเฉพาะการใช้รถ

เท่าท่ีจำาเป็น เพราะราคาน้ำามันสูงข้ึนทุกวัน 

เราก็ดูแลไปได้ในระดับหน่ึงแล้ว ถ้ามันสูง

ข้ึนไปกว่าน้ีมากข้ึนไปเรื่อยๆ เราจะทำายังไง 

งบประมาณเราก็มีจำากัดอยู่เท่าน้ี แล้วอย่าง

อื่นจะเดือดร้อนตามไปด้วยหรือเปล่า และ

ยังมีความเดือดร้อนจากกลุ่มอื่นๆ ขอให้ทุก

คนเข้าใจ ส่วนเรื่องอื่นๆ อย่าเพ่ิงเอาปัญหา

มาเยอะนักเลย ผมทำาให้ทุกอย่างอยู่แล้ว” 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ด้านนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การ

คลัง เปิดเผยว่า ข้อเสนอให้กระทรวงการ

คลังลดภาษีสรรพสามิตน้ำามันเบนซินต้องมอง  

2 ด้าน ขอวิงวอนให้ประชาชนท่ีบริโภคน้ำามัน 

ถ้าประหยัดได้ก็ช่วยกันประหยัด นำารถยนต์

ส่วนตัวออกมาใช้ให้น้อยลง และมาใช้บริการ

รถสาธารณะ รถเมล์ รถไฟ ให้ช่วยกันใน 

ระยะส้ันๆ คนละไม้คนละมือ ใช้รถส่วนตัวเท่า

ท่ีจำาเป็น ลำาพังกระทรวงการคลังจะเข้าไปช่วย

ก็คงไม่ได้มากมายขนาดน้ัน เพียงแต่ประคอง

ระยะวิกฤตให้ผ่านไปได้ก่อน

“เวลาน้ียังเร็วเกินไปท่ีจะพูดเรื่องการ

ลดภาษีสรรพสามิตน้ำามันเบนซิน เพราะตอน

น้ีกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง กระทรวงพลังงาน

ก็มีงบประมาณเพียงพอท่ีจะเข้าไปดูแลราคา

น้ำามัน ส่วนคลังอย่างไรก็ต้องดูแลเรื่องค่าครอง

ชีพ  เรื่องน้ีเป็นเรื่องสำาคัญ กำาลังคิดอยู่ว่ามีวิธี

การหรือมาตรการอย่างไรได้” นายสันติกล่าว

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลยังคง

ตรึงราคาน้ำามันดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร

อย่างต่อเนื่อง อยากขอวิงวอนนักวิเคราะห์

ชาวเน็ตท้ังหลาย ให้เข้าใจการข้ึนลงของราคา

พลังงานโลกหรือการสู้รบ เหล่าน้ีล้วนเป็น

ปัจจัยท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาล 

ซ่ึงตลอดเวลาท่ีผ่านมา นายกรัฐมนตรีประชุม

หารือกับคณะทำางานเพ่ือวางแผนและออก

มาตรการต่างๆ รับมือกับความไม่แน่นอน ซ่ึง

ต้องอาศัยทุกฝ่าย เอกชน ผู้ประกอบการ รวม

ท้ังประชาชน ร่วมมือกับรัฐบาล ช่วยกันเดิน

หน้าประเทศ ม่ันใจว่าไทยก็จะผ่านพ้นวิกฤต

เศรษฐกิจโลกคร้ังน้ีไปได้

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรม

ธุรกิจพลังงาน  เปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำามัน

เช้ือเพลิงเฉล่ียต่อวันเดือนมกราคม 2565 เพ่ิม

ข้ึนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อย

ละ 20.9 โดยการใช้กลุ่มเบนซินเพ่ิมข้ึนร้อย

ละ  11.8 กลุ่มดีเซลเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.4 น้ำามัน

อากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 75.5 น้ำามันก๊าดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.8 น้ำามัน

เตาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 40.8 LPG เพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 11.7 อย่างไรก็ตาม การใช้ NGV ลดลง

ร้อยละ 2.7 

การใช้น้ำามันกลุ่มเบนซินเดือนมกรา 

คม 2565 เฉล่ียอยู่ท่ี 30.54 ล้านลิตร/วัน เพ่ิม

ข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (เพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 11.8) โดยปริมาณการใช้กลุ่มแก๊สโซฮอล์

เพ่ิมข้ึนมาอยู่ท่ี 29.91 ล้านลิตร/วัน (เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 12.2) การใช้แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซ 

ฮอล์ 95, แก๊สโซฮอล์ E20 และแก๊สโซฮอล์ E85 

เพ่ิมข้ึนมาอยู่ท่ี 7.04 ล้านลิตร/วัน, 15.79 ล้าน

ลิตร/วัน, 6.13 ล้านลิตร/วัน และ 0.95 ล้าน

ลิตร/วัน ตามลำาดับ เนื่องจากการผ่อนคลาย

ล็อกดาวน์และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

อย่างไรก็ตาม การใช้น้ำามันเบนซินลด

ลงมาอยู่ท่ี 0.63  ล้านลิตร/วัน เนื่องจากราคา

เบนซินท่ีอยู่ในระดับสูง โดยแตะระดับสูงสุด 

42.01 บาท/ลิตรในช่วงปลายเดือนมกรา 

คม 2565 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาการใช้

กลุ่มเบนซินเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2564 

พบว่าการใช้ลดลงร้อยละ 9.4 เนื่องจากการ

แพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธ์ุโอมิค

รอนหลังเทศกาลปีใหม่ 

การใช้น้ำามันกลุ่มดีเซลเดือนมกรา 

คม 2565 เฉล่ียอยู่ท่ี 75.87 ล้านลิตร/วัน เพ่ิม

ข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

24.4) สำาหรับน้ำามันดีเซลหมุนเร็ว B7 การใช้

เพ่ิมข้ึนมาอยู่ท่ี 62.63 ล้านลิตร/วัน (เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ  68.9) น้ำามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ซ่ึง

เร่ิมจำาหน่ายต้ังแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2562 

ปริมาณการใช้ลดลงมาอยู่ท่ี  3.83 ล้านลิตร/วัน 

และน้ำามันดีเซลหมุนเร็ว B20 มีปริมาณการใช้ 

0.23 ล้านลิตร/วัน การใช้ท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีเป็นผลจาก

กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบกับ

มีการใช้น้ำามันดีเซลในการผลิตไฟฟ้า โดยใน

เดือนมกราคม 2565  อยู่ท่ี 6.94 ล้านลิตร/วัน

การใช้น้ำามันอากาศยานเชิงพาณิชย์ 

(Jet A1) เฉล่ียอยู่ท่ี 6.99 ล้านลิตร/วัน เพ่ิม

ข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

75.5) เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการการ

บินและการเดินทางเข้าประเทศ เมื่อเทียบกับ

มาตรการปีก่อนหน้า แต่เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID-19 สายพันธ์ุโอมิครอน การใช้น้ำามัน 

Jet A1 จึงยังอยู่ในระดับต่ำากว่าปกติ  

การนำาเข้าน้ำามันเช้ือเพลิงเดือนมกรา 

คม 2565 เฉล่ียอยู่ท่ี 1,015,944 บาร์เรล/วัน 

เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 9.9) โดยการนำาเข้าน้ำามันดิบเพ่ิมข้ึน

มาอยู่ท่ี 926,590 บาร์เรล/วัน (เพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 2.6) ในจำานวนน้ีพบว่าเป็นการนำาเข้าจาก

รัสเซียร้อยละ 1.2 (ปี 2564 การนำาเข้าน้ำามัน

ดิบจากรัสเซียคิดเป็นร้อยละ 3.3) มูลค่าการนำา

เข้าเพ่ิมข้ึนมาอยู่ท่ี 81,810 ล้านบาท/เดือน  

(เพ่ิมข้ึนร้อยละ 77.5) สำาหรับการนำาเข้าน้ำามัน

สำาเร็จรูป (น้ำามันเบนซินพ้ืนฐาน น้ำามันดีเซล

พ้ืนฐาน น้ำามันเตา น้ำามันอากาศยาน และ 

LPG) เพ่ิมข้ึนมาอยู่ท่ี 89,353  บาร์เรล/วัน คิด

เป็นมูลค่าการนำาเข้า 7,468 ล้านบาท/เดือน. 

รัสเซีย

จากประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง ของ

ฝร่ังเศส ท่ีเรียกร้องต่อประธานาธิบดีวลาดิมีร์  

ปูติน ระหว่างท่ีท้ังคู่สนทนาทางโทรศัพท์กันเมื่อ

วันอาทิตย์  ซ่ึงเป็นการคุยกันคร้ังท่ี 4 นับต้ังแต่

รัสเซียรุกรานยูเครนเมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 

แต่เวลาต่อมาทำาเนียบประธานาธิบดีฝร่ังเศส

ปฏิเสธว่า มาครงไม่ได้ร้องขอให้จัดต้ังเส้นทาง

อพยพผู้คนเข้าเบลารุสและรัสเซีย

รัฐบาลรัสเซียกล่าวด้วยว่า ได้แจ้งไป

ยังองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น), องค์การ

ว่าด้วยความม่ันคงและความร่วมมือในยุโรป 

(โอเอสซีอี) และองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ 

เก่ียวกับการจัดต้ังระเบียงน้ีแล้ว และเรียกร้อง

ให้ยูเครนปฏิบัติตามเงื่อนไขการอพยพท้ังหมด

อย่างเข้มงวด “เราคาดหวังการกระทำาท่ีเป็น

รูปธรรมจากทางการเคียฟ รวมถึงจากผู้นำา

ของเมืองต่างๆ ท่ีกล่าวถึง” คำาแถลงกล่าว

ตามแผนท่ีท่ีเผยแพร่โดยสำานักข่าวอาร์

ไอเอของรัสเซียน้ัน ระเบียงมนุษยธรรมจากก

รุงเคียฟจะทอดยาวไปถึงเบลารุส ประเทศ

เพื่อนบ้านทางเหนือของยูเครนท่ีเป็นพันธมิตร

ของรัสเซีย ส่วนเมืองคาร์คิฟ เมืองใหญ่อันดับ

สองของยูเครน เส้นทางอพยพพลเรือนจะนำา

ไปยังรัสเซียเท่าน้ัน ขณะท่ีระเบียงจากเมือง

มาริอูโปลและซูมีจะนำาพาไปยังเมืองอื่นๆ ของ

ยูเครนและไปยังรัสเซีย

กระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวด้วย

ว่า ผู้ท่ีต้องการเดินทางออกจากกรุงเคียฟยัง

สามารถเดินทางทางอากาศไปยังรัสเซียได้ด้วย 

รัสเซียจะสังเกตการณ์การอพยพโดยใช้โดรน

บินสำารวจ “ความพยายามโดยฝ่ายยูเครน

เพ่ือตบตารัสเซียและคนท้ังโลกอารยะจะไร้

ประโยชน์ในคราวน้ี”  คำาแถลงกล่าวเสริม 

ด้านโฆษกของประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ 

เซเลนสกี ของยูเครน กล่าวถึงคำาประกาศของ

รัสเซียว่า “ผิดศีลธรรมอย่างส้ินเชิง” และว่า 

รัสเซียกำาลังพยายามใช้ความทุกข์ยากของ

ผู้คนสร้างภาพทางโทรทัศน์ “พวกเขาเป็น

พลเมืองของยูเครน และควรมีสิทธ์ิท่ีจะอพยพ

ไปยังดินแดนของยูเครน” โฆษกผู้น้ีกล่าวกับ

รอยเตอร์

สำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ล้ีภัยของ

ยูเอ็นกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า การสู้รบต้ังแต่

วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ ส่งผลให้มีผู้อพยพล้ีภัย

ออกจากยูเครนเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านแล้ว  

1,735,068 ล้านคน เพ่ิมข้ึนจากวันอาทิตย์กว่า  

200,000 คน ขณะท่ีองค์การยูนิเซฟเชื่อว่าราว

คร่ึงหน่ึงของผู้ล้ีภัยเป็นเยาวชน

ท่ีเมืองท่ามาริอูโปล ติดทะเลดำาในภาค

ใต้ ประชากรประมาณ 200,000 คน หรือราว

คร่ึงหน่ึงของเมืองน้ี ยังติดอยู่กลางการสู้รบ โดย

ส่วนใหญ่หลบภัยอยู่ใต้ดิน การถล่มของรัสเซีย

ติดต่อกัน 6 วันทำาให้เมืองน้ีขาดแคลนอาหาร

และน้ำา ไม่มีไฟฟ้าและเครื่องทำาความร้อน 

คณะเสนาธิการทหารของยูเครน

กล่าวด้วยว่า กองทัพรัสเซียกำาลังเร่ิมสะสม

ทรัพยากรเพ่ือบุกกรุงเคียฟ เมืองหลวงท่ีมี

ประชากรมากกว่า 3 ล้านคน หลังจากการรุก

คืบลงใต้จากเบลารุสคืบหน้าไปอย่างเชื่องช้า

เมื่อคืนวันอาทิตย์ รัสเซียยังคงโจมตี

หลายเมืองของยูเครนอย่างไม่ลดละ ท้ังจาก

ทางอากาศ, ทางบก และทางทะเล “ศัตรูยังคง

ปฏิบัติการรุกโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่อง โดย

มุ่งเน้นโอบล้อมเมืองเคียฟ, คาร์คิฟ, เชอร์นิ

ฮิฟ, ซูมี  และมีโคลายิฟ” กองทัพยูเครนกล่าว 

เจ้าหน้าท่ีเมืองกอสโตเมล เมืองทาง

เหนือของเคียฟและเป็นท่ีต้ังฐานทัพสำาคัญ 

เปิดเผยทางเฟซบุ๊กเมื่อวันจันทร์ว่า ยูริ อิลลิช 

พรีลิปโก นายกเทศมนตรีเมืองน้ี โดนทหาร

รัสเซียยิงตายพร้อมกับคนอีก 2 คน ขณะท่ี

เขากำาลังแจกขนมปังและยา

ก่อนหน้าน้ี หน่วยกู้ภัยของยูเครนบอก

ว่า พบศพ 9  ศพ เป็นพลเรือน 5 ราย และ

ทหาร 4 นาย ในซากปรักหักพังของสนามบิน

วินนิตเซียทางภาคกลาง หลังจากโดนมิสไซล์

ลูกหน่ึงถล่มเมื่อวันอาทิตย์ 

ภาพท่ีเรียกความสนใจจากท่ัวโลกอยู่ท่ี

เมืองเอียร์ปิน  เมืองท่ีต้ังสำาคัญทางยุทธศาสตร์

ชานกรุงเคียฟทางตะวันตก เอเอฟพีเผยว่า 

พลเรือนหลายพันคนหนีภัยผ่านระเบียงมนุษย 

ธรรมท่ีจัดต้ังอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเช้า

วันจันทร์ แต่วันก่อนหน้าน้ีมีครอบครัวหน่ึงท่ี

ประกอบด้วยผู้ใหญ่ 2  คน และเด็ก 2 คน เสีย

ชีวิตขณะพยายามหลบหนีการยิงถล่มของรัสเซีย 

ท่ีกรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์เมื่อวัน

จันทร์ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ไอซีเจ) 

เร่ิมเปิดการไต่สวนตามการยื่นคำาฟ้องอย่าง

เร่งด่วนของยูเครนเมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 

เพื่อขอให้ศาลโลกแห่งน้ีมีคำาส่ังให้รัสเซียระงับ

การโจมตี โดยยูเครนระบุว่า รัสเซียอ้างเหตุผล

ในการทำาสงครามอย่างผิดกฎหมายด้วย

การกล่าวหาเท็จว่าเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ

ท่ีแคว้นโดเนตสค์และลูกานสค์ของยูเครน 

แต่รัฐบาลรัสเซียไม่ยอมส่งผู้แทนมาเข้าร่วม

การพิจารณาคดี โดยอเล็กซานเดอร์ ชุลกิน 

เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำาเนเธอร์แลนด์ ส่ง

หนังสือแจ้งต่อศาลว่า รัฐบาลของเขาจะไม่เข้า

มามีส่วนร่วมด้วย 

รัสเซียยืนกรานปฏิเสธว่าไม่ได้เจตนา

โจมตีพลเรือน และอ้าง “ปฏิบัติการพิเศษทาง

ทหาร” ของตนทำาเพื่อปลดอาวุธยูเครนและ

ปลดพวกผู้นำาท่ีเป็นนาซีใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ 

ประธานาธิบดีปูตินยังคงปฏิญาณว่าเขาจะ

ทำาให้ยูเครน “เป็นกลาง” ไม่ว่าจะผ่านการ

เจรจาต่อรองหรือด้วยสงคราม

ในวันจันทร์ มีท่าทีจากรัฐบาลจีนท่ี

กำาลังโดนนานาชาติกดดันให้แสดงบทบาท

ไกล่เกล่ียความขัดแย้งคร้ังน้ีด้วย โดยหวัง อ้ี 

รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน แถลงท่ีกรุงปักก่ิง 

ยืนยันว่า มิตรภาพระหว่างจีนและรัสเซียยัง

คงหนักแน่น และความเป็นไปได้ของความ

ร่วมมือกันในอนาคตน้ันกว้างใหญ่มาก แต่เขา

กล่าวว่าจีนมีความเต็มใจท่ีจะทำางานร่วมกับ

ประชาคมระหว่างประเทศเพื่อดำาเนินการไกล่

เกล่ียท่ีจำาเป็นเมื่อถึงคราวจำาเป็น

ความขัดแย้งในยูเครนส่งผลให้ราคา

น้ำามันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงท่ีสุดในรอบ

เกือบ 14 ปี ขณะตลาดหุ้นในเอเชียด่ิงลงอีก

ในวันจันทร์ หลังจากรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่า 

กำาลังพิจารณามาตรการห้ามนำาเข้าน้ำามันจาก

รัสเซีย ส่วนยุโรปท่ีพ่ึงพาน้ำามันดิบและก๊าซ

ธรรมชาติจากรัสเซียก็มีท่าทีตอบรับความคิด

น้ี น้ำามันรัสเซียคิดเป็น 7% ของอุปทานท่ัวโลก 

การคว่ำาบาตรของโลกตะวันตกได้แรง

หนุนเพ่ิมเติมจากนิวซีแลนด์ ท่ีประกาศคว่ำา

บาตรโดยรวมถึงห้ามเรือและอากาศยาน

รัสเซียเข้าน่านน้ำาและน่านฟ้า ส่วนเกาหลีใต้

ร่วมคว่ำาบาตรทางการเงินโดยห้ามการทำา

ธุรกรรมกับธนาคารกลางรัสเซีย นอกจาก

น้ี บริษัทเอกชนหลายแห่งยุติการดำาเนินการ 

ในรัสเซียเพ่ิม อาทิ อเมริกันเอ็กซ์เพรส,  

เน็ตฟลิกซ์ และแอปต๊ิกต็อก.

‘สกลธี’

อย่างเป็นทางการในอีก 10 วันจากน้ี เบ้ือง

ต้นกำาหนดไว้วันท่ี 17 มีนาคม แต่ขอดูความ

ชัดเจนอีกคร้ัง ยังไม่อยากกำาหนดวันตายตัว 

ขอดูความพร้อมอีกนิดหน่ึง เพราะต้องดูอีก

หลายเรื่อง ท้ังน้ีต้องรีบออกมาเพราะจะได้

ชัดเจน คนจะได้รู้ 

นายสกลธียืนยันว่า จะลงในนาม

อิสระ ไม่ได้ลงในนามของพรรคพลังประชารัฐ  

(พปชร.) เม่ือถามว่า ได้มีการมาทาบทาม

หรือไม่ นายสกลธีกล่าวว่า ไม่หรอก ตนได้

ลาออกมาแล้วและคงไปลำาบาก แต่ว่าพวก

เพื่อน ส.ส.คงช่วยตนหลายคน เพราะหลาย

คนก็สนับสนุนตนอยู่

นอกจากน้ี นายสกลธียังระบุว่า ไม่

หนักใจกับตัวคู่แข่งผู้สมัครคนอื่นๆ เชื่อว่านาย

ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ว่าท่ีผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.นำา

จริงแต่ไม่ได้นำาห่าง มองว่าบางโพลก็ยังฟัง

ไม่ได้

รายงานข่าวจากพรรคพลังประชา

รัฐแจ้งว่า ก่อนท่ีนายสกลธีจะลาออกจาก

ตำาแหน่งรองผู้ว่าฯ กทม.และประกาศลง

สมัครเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.ในนามอิสระน้ัน ได้

มีผู้ใหญ่ในพรรค พปชร.ทาบทามนายสกลธี

ให้ลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนามพรรค พปชร. 

โดยได้มีการพูดคุยกัน และเมื่อช่วงปลาย

เดือน ก.พ.ท่ีผ่านมา กลุ่ม ส.ส.กทม.ของพรรค   

พปชร.ก็ได้นัดรับประทานอาหารกับนายสกลธี

เพื่อหารืออีกทางหน่ึงด้วย

รายงานระบุว่า ในการพูดคุยนายสกลธี 

ให้เหตุผลว่า การทำางานการเมืองระดับ

ประเทศกับการทำางานในตำาแหน่งผู้ว่าฯ กทม.

ในระดับท้องถ่ินน้ันมีบริบทท่ีแตกต่างกัน และ

เชื่อว่าการลงสมัครในนามอิสระจะตอบโจทย์

นโยบายท่ีจะใช้ในการหาเสียงและการทำางาน

ในอนาคตมากกว่า รวมท้ังยังเป็นการเปิด

กว้างท่ีจะดึงคนท่ีมีความสามารถเข้าร่วมงาน

โดยไม่ติดโควตาพรรค จึงตัดสินใจลงสมัคร

เลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.ในนามอิสระดังกล่าว

พล.อ .อนุพงษ์ เ ผ่า จินดา รมว.

มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการ

พิจารณาการเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม., สมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) นายกเมืองพัทยา และ

สมาชิกสภาเมืองพัทยาว่า กระทรวงมหาดไทย  

(มท.) จะเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) 

พิจารณาเห็นชอบ คาดว่าจะเข้าสู่ท่ีประชุม 

ครม.วันอังคารท่ี 8 มีนาคมน้ี โดยการดำาเนิน

การเลือกต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(อปท.) ท่ีเหลืออยู่ 2 รูปแบบ คือ กทม.และ

เมืองพัทยา ขณะน้ีมีความพร้อมท้ังการแบ่ง

เขตเลือกต้ัง การสำารวจจำานวนราษฎร และ

การต้ังงบประมาณท้องถ่ิน

ส่วนวันเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.และนายก

เมืองพัทยาจะเป็นวันท่ี 29 พ.ค.หรือไม่ 

พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า ต้องแยกออกแบบน้ีว่า 

หน้าท่ีกระทรวงมหาดไทยคือเสนอให้ ครม.

พิจารณา เมื่อ ครม.พิจารณาเห็นชอบ แต่การ

ประกาศวันเลือกต้ังเป็นหน้าท่ีคณะกรรมการ

การเลือกต้ัง (กกต.)  จึงขอให้ไปถาม กกต. หาก 

ครม.ได้มีมติออกมาเพื่อให้จัดการเลือกต้ัง เรา

ก็จะแจ้งเรื่องน้ีไปท่ี กกต. เพราะหน้าท่ี  กกต.

เป็นผู้จัดการเลือกต้ัง ซ่ึงเรื่องน้ีมีความสำาคัญ 

เพราะจะส่งผลให้ผู้ท่ีอยู่ในตำาแหน่งปัจจุบัน

ต้องหยุดปฏิบัติหน้าท่ีทันที ดังน้ันจึงเป็นหน้าท่ี

ของ กกต.ท้ังประกาศและกำาหนดวันเลือกต้ัง.
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12

พ่อเมืองโคราชยันแล้งนี้มีน้ำาให้ทำานา

นครราชสีมา • วันที่ 7 มี.ค.2565 ที่ชุมชนท่าตะโก-สำาโรงจันทร์ 

เขตเทศบาลนครนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ

จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปภ.นครราชสีมา 

ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการดำาเนินการกำาจัดสิ่ง

กีดขวางทางน้ำาภายในลำาน้ำาลำาตะคอง ตั้งแต่ช่วงชุมชนมิตรภาพ 

ซอย 4 ถึงบริเวณโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตามโครงการ

โคราชไม่ท่วม ไม่แล้ง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมและปัญหาภัยแล้ง 

นายวิเชียรกล่าวว่า ขณะนี้ ได้สั่งการให้ทุกอำาเภอดำาเนินการกำาจัดสิ่ง

กีดขวางทางน้ำาในทุกลุ่มน้ำาของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้น้ำาในทุก

ลุ่มน้ำาสามารถไหลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  ทั้งนี้ สถานการณ์ภัยแล้ง

ล่าสุดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 32 อำาเภอของจังหวัด พบว่ามี

อยู่ 8 หมู่บ้านใน 6 อำาเภอที่ต้องมีการแจกจ่ายน้ำาให้กับประชาชน 

เนื่องจากพื้นที่ทั้ง 8 หมู่บ้านนั้นไม่มีคลองชลประทานหรือแหล่งน้ำา  

และจากสถานการณ์น้ำาในอ่างเก็บน้ำาทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง ที่

มีน้ำากว่าร้อยละ 80 ของความจุ ทำาให้ในช่วงหน้าแล้งปีนี้ทางจังหวัด

สามารถปล่อยน้ำาให้เกษตรกรทำานาปรังกว่า 120,000 ไร่ได้อย่างเต็ม

ที่ทุกลุ่มน้ำา อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าน้ำาจะมีเพียงพอต่อการบริโภค

อุปโภค รวมถึงการทำาการเกษตรในพื้นที่ที่มีคลองชลประทาน แต่ก็

อยากจะวิงวอนขอให้ช่วยกันใช้น้ำาอย่างประหยัดและใช้อย่างรู้คุณค่า 

ไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย จึงควรใช้น้ำาให้คุ้มค่ามากที่สุด

ราคาทองขึ้นคนขอนแก่นแห่ขายแน่นร้าน

ขอนแก่น • เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 7 มี.ค.2565 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่

สำารวจการซื้อ-ขายทองคำาแท่งและทองคำารูปพรรณ หลังพบว่าเช้า

วันนี้ราคาซื้อ-ขายเปิดตลาดขยับสูงถึง 450 บาท เป็นสถิติใหม่ของ

ราคาทองคำา โดยเฉพาะที่ร้านทองอุเทน ถ.ชีท่าขอน เขตเทศบาล

นครขอนแก่น ซึ่งพบว่ามีประชาชนเดินทางมาขายทองออกกัน

อย่างต่อเนื่อง นายเอกลักษณ์ ชนาวิรัตน์ เจ้าของร้านทองอุเทน 

กล่าวว่า ราคาทองวันนี้ ทองคำาแท่งขยับขึ้นจากเมื่อวาน 450 บาท 

ทำาให้ราคาทองคำาแท่งเช้านี้ขายออก บาทละ 30,700 บาท ซื้อเข้า 

30,600 บาท ขณะที่ทองคำารูปพรรณขายออกบาทละ 29,100 บาท 

ซื้อเข้า 31,000 บาท ซึ่งการที่ราคาทองขยับขึ้นเยอะเป็นเพราะผล 

กระทบจากภาวะสงคราม ที่ทำาให้เกิดผลกระทบทั้งทองคำาและ

น้ำามัน ช่วงนี้คนนิยมนำาทองมาขายออกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทางร้านได้

สำารองเงินสดไว้แบบอาทิตย์ต่ออาทิตย์ เพราะต้องเตรียมพร้อมให้

ลูกค้า ถ้าร้านไม่สำารองไว้ ลูกค้าจะกระทบได้ ดังนั้นในช่วงนี้ยังไม่มี

กำาหนดว่าต้องขายได้เท่าไร ซื้อได้เท่าไร เพราะสถานการณ์ทางร้าน

ยังรับซื้อและขายออกเป็นปกติ ไม่เหมือนกับช่วงที่โควิด-19 ระบาด 

ช่วงนั้นในระยะแรกจะขาดสภาพคล่องกันทั้งหมด โดยส่วนตัวคิดว่า

สถานการณ์แบบนี้น่าจะเป็นเพียงช่วงสั้นๆ แต่ราคาทองค่อนข้างจะ

อ่อนไหว และถ้าสถานการณ์สงครามที่กำาลังมีอยู่ดีขึ้น ราคาทองคำา

น่าจะปรับตัวลงและราคาดีกว่านี้ อย่างไรก็ตาม ในระยะนี้ถือว่า

ราคาพุ่งขึ้นเยอะมาก และไม่มั่นใจว่าจะไปสุดที่ตรงไหน.

ตาก • เจ้าหน้าที่ตำารวจ ทหาร และ

ตำารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 347 

อุ้มผาง ได้เร่งทำาการขยายผล สืบสวน

สอบสวนหาแหล่งที่มาของธนบัตร

ปลอมฉบับละ 1,000 บาท จำานวน 

70 ใบ มูลค่ากว่า 70,000 บาท   

หลังจากที่ พ.ต.อ.สุพจน์ นว

รัตนารมย์ ผกก.สภ.อุ้มผาง จ.ตาก 

และเจ้าหน้าที่ตำารวจ สภ.อุ้มผาง 

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร กองกำาลัง

นเรศวร หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

ราบที่ 14 ร้อย ร.1431 และเจ้า

หน้าที่ตำ ารวจตระเวนชายแดน 

(ตชด.) 347 อุ้มผาง ได้ร่วมกันทำาการ

จับกุมตัวนายพง (ขอสงวนนามสกุล) 

พร้อมด้วยของกลางเงินที่ เป็น

ธนบัตรปลอมฉบับละ 1,000 บาท 

จำานวน 70 ฉบับ, รถยนต์กระบะ

ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไมตี้เอ็กซ์ สีบรอนซ์ 

หมายเลขทะเบียน ตาก, วัวเพศผู้  

สีดำา จำานวน 1 ตัว, วัวเพศผู้ สีขาว 

จำานวน 1 ตัว และเอกสารประกอบ

บันทึกการจับกุม ใบรายงานผลการ

ตรวจปัสสาวะจากกลุ่มงานเทคนิค

การแพทย์ โรงพยาบาลอุ้มผาง 

จำานวน 1 ฉบับ (ภายหลังได้มีการ

ส่งผู้ต้องหาตรวจหาสารเสพติดใน

ร่างกาย และพบภาพมีสารเสพติด

ในร่างกายผู้ต้องหา) โดยเจ้าหน้าที่

ได้ทำาการจับกุมตัวได้ที่หน้าจุดตรวจ

สายตรวจตำาบลโมโกร บ้านปรอผา

โด้ หมู่ที่ 1 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 

โดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้

แจ้งข้อกล่าวหาว่า “มีไว้เพื่อนำาออก

ใช้ซึ่งสิ่งใดๆ (ธนบัตร) อันตนได้รู้

ว่าเป็นของปลอม, เป็นผู้ขับขี่เสพ

สารเสพติดให้ โทษประเภท 1 (เมต

แอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย, 

ขัดคำาสั่งเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติ

หน้าที่” 

สำาหรับธนบัตรปลอมฉบับ

ละ 1,000 บาท มูลค่า 70,000 บาท

นั้น ผู้ต้องหานำามาซื้อ-ขายวัวที่

ชายแดน ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

จะได้เร่งสืบสวนสอบสวน ขยายผล

ติดตามหาแหล่งที่มาของการจับกุม

แบงก์ปลอมรายนี้ต่อไป. 

จับแบงก์พันปลอม

ใช้ซื้อวัวชายแดน

เร่งหาแหล่งผลิต

เชียงใหม่  • วันที่ 7 มี.ค.65 ผู้สื่อ

ข่าวรายงานว่า คณะกรรมการโรค

ติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกคำา

สั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

เชียงใหม่ล่าสุด ที่ 34/2565 เรื่อง 

ยกเลิกมาตรการควบคุมผู้เดินทาง

เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยระบุว่า ตามที่คณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออก

คำาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 81/2564 เรื่อง 

มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจาก

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลง

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 รวมทั้ง

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 17/2564 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามคำาสั่ง

และประกาศคณะกรรมการโรค

ติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติม ลง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 และ

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 23/2564 เรื่อง 

มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจาก

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้า

มาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวัน

ที่ 11 สิงหาคม 2564 โดยกำาหนด

ให้ผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม่ทุกคนจะต้องบันทึกข้อมูล

ลงในแอปพลิเคชัน CM-CHANA 

และให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันทีนั้น

แต่ เนื่ องจากกระทรวง

สาธารณสุขได้กำาหนดแนวทาง

การดูแลรักษาผู้ป่วยสงสัย และ

ผู้ป่วยเข้าข่าย COVID-19 ตาม

ข้อมูลวิชาการในประเทศและ

ต่างประเทศพบว่า สายพันธุ์ โอ

มิครอน (OMICRON) ไม่ได้ก่อ

โรคที่มีอาการรุนแรง จึงกำาหนด

มาตรการควบคุมโรคให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ของโรคโควิด-19 

ที่ เปลี่ยนแปลงไป  สำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จึง

เสนอให้ยกเลิกการบันทึกข้อมูล

ลงในแอปพลิเคชัน CM-CHANA 

สำาหรับผู้ เดินทางเข้ ามา

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คณะ

กรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

จึงมติที่ประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อ

วันที่ 2 มีนาคม 2565 โดยให้ยกเลิก

คำาสั่ งคณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 81/2564 ดัง

กล่าวทั้งหมด  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 

4 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่า

จะมีคำาสั่งเปลี่ยนแปลง

ส่วนสถานการณ์ การแพร่

ระบาด พบการติดเชื้อ รายใหม่สูง 

แยกเป็น  ผล  ATK  291 ราย  RT-

PCR  2,454 ราย รวม 2,745 ราย. 

เข้าเชียงใหม่ไม่ต้องลงทะเบียนแล้ว

นครพนม • หน่วยเรือรักษา

ความสงบเรียบร้อยตามลำา

แม่น้ำ าโขงเข้ายึดยาเสียสาว  

180 กก. มูลค่า 72 ล้านบาท ส่ง

มาจากเพื่อนบ้าน พร้อมกันนี้ยัง

จับ 2 ผู้ต้องหารับจ้างขนกัญชา 

227 แท่งส่งนายทุนกรุงเก่า

วันที่ 7 มี .ค.65 นาย

วรรณพล ต่อพล รองผู้ว่าราช 

การจังหวัดนครพนม พร้อม

ด้วย พล.ร.ต.สมบัติ จูถนอม ผู้

บัญชาการหน่วยเรือรักษาความ

สงบเรียบร้อยตามลำาแม่น้ำาโขง 

(ผบ.นรข.) พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย สาด

มะเริง รองผู้บังคับการตำารวจ

ภูธรจังหวัดนครพนม (รอง 

ผบก.ภ.จว.ฯ) พร้อมเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวผล

ความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติดตาม

แนวชายแดนและในพื้นที่ ภาย

ใต้แผนยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง 

ประจำาปี 2565 จนนำาไปสู่ปฏิบัติ

การ 2 เหตุการณ์ จับกุมผู้ต้องหา

ได้ 2 ราย พร้อมของกลางกัญชา

แห้งอัดแท่ง 227 แท่ง/กิโลกรัม, 

ยาเคตามีน 180 ห่อ/กิโลกรัม 

และรถยนต์ 2 คัน

ยึดยาเสียสาวล็อตใหญ่มูลค่า72ล.

เหตุการณ์แรกเป็นการ

จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย พร้อม

กัญชาแห้งอัดแท่ง 227 แท่ง/

กิโลกรัม รถยนต์เก๋ง 1 คัน รถยนต์

ปิกอัพ 1 คัน โดย บก.นรข.ได้

รับแจ้งข่าวจากชาวบ้านในพื้นที่

ว่าจะมีการลักลอบส่งยาเสพติด

และสิ่งผิดกฎหมายบริเวณบ้าน

ยางนกเหาะ หมู่ 2 ต.เวินพระ

บาท อ.ท่าอุเทน น.ท.วรภัทร 

แสงสุวรรณ หัวหน้าสถานีเรือ

นครพนม (หน.สน.เรือฯ) หน่วย

เรือรักษาความสงบเรียบร้อย

ตามลำาน้ำ า โขงเขตนครพนม 

(นรข.เขตนครพนม) จึงได้จัด

ชุดลาดตระเวนเข้าทำาการตรวจ

สอบพื้นที่ดังกล่าว

สามารถจับกุมนายเกยูร 

ทะนะไชย อายุ 34 ปี บ้านเลข 

ที่ 6/3 บ้านยางนกเหาะ หมู่ 2 ต.เวิน 

พระบาท และนายสิทธิชัย บุญพิมพ ์

หรือบอส อายุ 27 ปี บ้านเลข 

ที่ 12/1 หมู่ 1 ต.เวินพระบาท เป็น

ชาวบ้านในพื้นที่ พร้อมรถยนต์

ปิกอัพยี่ห้ออีซูซุ รุ่นดีแมคซ์ สีดำา 

เลขทะเบียน 2 ขฎ 8594 กทม. 

และรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้า รุ่น

ยาริส สีบรอนซ์เงิน เลขทะเบียน 

กร 5698 พระนครศรีอยุธยา 

ตรวจสอบโดยรอบพบกัญชา

แห้งอัดแท่ง จำานวน 227แท่ง/

กิโลกรัม สอบสวนผู้ต้องหาอ้าง

ว่าเป็นเพียงผู้รับจ้างขน แต่ยัง

ไม่ได้รับค่าจ้าง และก่อนลงมือ

ทำางานได้ เสพยาบ้ามาคนละ  

2 เม็ด ส่วนรถยนต์ของกลางที่ยึด

ได้ ตรวจสอบชื่อผู้ครอบครองทั้ง

สองคัน มีชื่อพำานักอยู่ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  

เหตุการณ์ต่อมาเป็นการ

ตรวจยึดยาเคตามีน (ยาเค) 

จำ านวน 180 ห่อ/กิ โลกรัม 

โดยสืบทราบมาว่ าจะมีการ

ลักลอบลำาเลียงยาเสพติดจาก

ประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาใน 

พื้นที่ อ.ธาตุพนม ในห้วงวัน

ที่ 2-7 มีนาคม 2565 กระทั่ง

เวลา 23.00 น. ชุดปฏิบัติการได้

ตรวจพบเรือกีบเพลายาว มีคน

อยู่ในเรือ 2 คน ลอยลำาเข้ามา

จอดที่ริมฝั่งแม่น้ำาโขง บริเวณหัว

ดอนหาดแห่ บ้านนาคำา ต.น้ำาก่ำา 

อ.ธาตุพนม จึงได้รีบเข้ากระชับ

พื้นที่ แต่ด้วยเรือลำาดังกล่าว

ใช้เวลาไม่นานก็แล่นกลับออก

ไป ทำาให้เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถ

ติดตามได้ทัน ตรวจสอบบริเวณ

โดยรอบพบกระสอบพลาสติก 

สีดำา จำานวน 4 กระสอบวางอยู่ 

ภายในบรรจุชาเขียวของประเทศ

จีน เมื่อนำาไปให้ พฐ.นครพนม

พิสูจน์พบว่าภายในเป็นยาเสพ

ติดให้ โทษประเภท 2 (เคตามีน) 

หรือยาเสียสาว จำานวน 180 ห่อ/

กิโลกรัม มูลค่าเบื้องต้นกิโลกรัม

ละ 400,000 บาท คิดเป็นเงิน 

72 ล้านบาท.



ว่า “โทรศัพท์” เรามีข้อมูลต้นสายปลาย

ทาง ถามต่อว่า เคสนี้มีการโหกตั้งแต่

แรกหรือไม่ เขาตอบว่า “แน่นอนมีการ

โกหก” เราถึงต้องเก็บหลักฐาน พยาน

บุคคล พยานวัตถุวิทยาศาสตร์ ส่วน

บุคคลที่จะถูกแจ้งข้อหาเป็นคนที่ 3 

ขณะนี้ 50/50  เฉียดแล้วที่เราตั้งข้อหา

ไปแล้วเอาผิดได้  

“หัวใจสำาคัญคือกระบวนการทาง                                                     

วิทยาศาสตร์ คดีน้ีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

แบบไม่ธรรมดา คำาให้การของแต่ละ

คนต้องสอดคล้องกับทางวิทยาศาสตร์ 

ถ้าสังคมรับรู้การตรวจสอบทางวิทยา                                                          

ศาสตร์ต้องมั่นใจในข้อมูล มั่นใจว่าประ 

ชาชนจะมั่นใจในคดีได้” พล.ต.ต.อุดร

กล่าว

พล.ต.ต.ยิ่งยศกล่าวด้วยว่า ตั้งแต่

วันพรุ่งนี้ ไปเวลา 10.30 น.จะมีผลแถลง

การดำาเนินการความคืบหน้าทางคดีของ

พนักงานสอบสวน และประเด็นที่สังคม

มีความสนใจ เพื่อไม่ให้สังคมเกิดความ

สับสน 

ต่อมาช่วงค่ำา พล.ต.ต.ยิ่งยศเปิด

เผยว่า จากกรณีมีการแชร์และเผยแพร่

ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการเสียชีวิต

ของแตงโม หรือนิดา พัชรวีระพงษ์ รวม

ถึงกรณีอื่นๆ ตามช่องทางต่างๆ นั้น ขอ

ให้หยุดการกระทำาดังกล่าว เพราะอาจ

จะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย ซึ่ง

ระบุไว้ในหลายมาตรา อย่างเช่นความ

ผิดฐานหมิ่นประมาท ตาม ป.อาญา  

มาตรา 326, มาตรา 327, มาตรา 328 

หรือ  พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำาผิดเกี่ยว

กับคอมพิวเตอร์ฯ “มาตรา 14 ผู้ ใด

กระทำาความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้อง

ระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่

เกิน  100,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

(1) โดยทุจริต หรือโดยหลอก

ลวง นำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม

ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูล

คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ  โดยประการ

ที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน 

อันมิใช่การกระทำาความผิดฐานหมิ่น

ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา

(2) นำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดย

ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ

ประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความ                                                          

มั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ

โครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์

สาธารณะของประเทศ  หรือก่อให้เกิด

ความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

(3) นำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิด

เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร 

หรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย

ตามประมวลกฎหมายอาญา

(4) นำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะ

อันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น

ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้

(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูล

คอมพิวเตอร์ โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูล

คอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ 

(4) ถ้าการกระทำาความผิดตามวรรค

หนึ่ง (1) มิได้กระทำาต่อประชาชน แต่

เป็นการกระทำาต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

ผู้กระทำา ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูล

คอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจำา

คุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน  60,000 

บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

ทั้งนี้ รวมถึงให้การอันเป็นเท็จ

เกี่ยวกับความผิดอาญาต่อพนักงาน

สอบสวน ก็อาจเข้าข่ายการกระทำาความ

ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

172, มาตรา 173  หรือมาตรา 137 ผู้

ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนัก

งานฯ ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกไม่

เกิน 6 เดือน  หรือปรับไม่เกิน 10,000 

บาท

“ตำารวจจะดำาเนินการอย่างจริง 

จังตามที่กฎหมายระบุไว้กับผู้ที่ฝ่าฝืน

อย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันการกระทำา

ผิดที่เข้าข่าย และเพื่อจะได้ ไม่สร้าง

ความสับสนให้สังคม กรณีที่เผยแพร่

สื่อสารในลักษณะดังกล่าวต่อไป” โฆษก 

ตร.กล่าว.

ที่ สภ.เมืองนนทบุรี นายสันธนะ 

ประยูรรัตน์ อดีตตำารวจสันติบาล เข้า

ให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน โดยนาย

สันธนะยืนยันว่า คดีนี้เป็นคดีฆาตกรรม

แน่นอน บาดแผลร่องรอยที่ตัวของ

แตงโมโหดร้ายกับเขามาก ผู้หญิงตัว

เล็กๆ คนเดียวบาดแผลอย่างนี้เห็นแล้ว

บอกว่าเป็นอุบัติเหตุ ตนเห็นทีเดียวก็รู้

แผลลึกขนาดนี้ มันต้องชัดเจนมากกว่า

นี้ อะไรควรทำาไม่ทำา ส่วน “บิ๊ก” ที่อยู่

เบื้องหลัง  เกรงว่าถ้าไม่ใช่ไปพาดพิงเขา

จะเสียหาย แต่ถ้าใช่มันก็เสียรูปคดีมีแต่

เสียกับเสีย เทคนิคการสืบสวนคดีมันมี

ที่รัฐสภา นายกฤษณะ ศรีบุญ

พิมพ์สวย ทนายความของนางภนิดา 

ศิระยุทธโยธิน มารดาของแตงโม พร้อม

ด้วย น.ส.ภานุชฎา ศิระยุทธโยธิน ญาติ

ของแตงโม เดินทางเข้าพบนายสมชาย 

แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)  ใน

ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 

สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และ

การคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา และ 

พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ส.ว. 

ในฐานะ กมธ.และอดีต ผอ.สถาบัน

นิติวิทยาศาสตร์ 

โดยนายสมชายกล่าวว่า ในฐานะ

ฝ่ายนิติบัญญัติ บทบาทหน้าที่ของ กมธ.

ได้ให้ข้อแนะนำาเรื่องการตรวจสอบต่างๆ 

ที่จะต้องถูกต้อง รวมถึงการเชิญหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงต่อ กมธ.ได้  

ด้าน พญ.คุณหญิงพรทิพย์กล่าว

ว่า ได้ให้คำาแนะนำาทนายและญาติไปคุย

กับเจ้าหน้าที่ตำารวจ เพื่อตนจะได้ช่วย

เป็นตัวกลางในการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ 

และช่วยเชื่อมต่อเรื่องข้อมูลให้ ขณะนี้

เป็นปัญหาเชิงระบบงาน ถึงเวลาแล้ว

ที่จะต้องทำาให้สังคมได้ทราบสิทธิที่จะ

รับรู้ของเหยื่อ กรณีนี้แตงโมเป็นเหยื่อ 

ฉะนั้นญาติของแตงโมต้องรู้ และเข้าถึง

ซึ่งข้อมูลซึ่งไม่ใช่ความลับในคดี เพราะ

เขาไม่ได้อยากรู้หลักฐาน แต่เขาอยาก

รู้ความจริงในคดี เนื่องจากญาติเข้าไม่

ถึงข้อมูลในส่วนนี้ ทำาให้เกิดการขอผ่า

ศพครั้งที่ 2 

“สิ่งนี้เป็นหลักสากลของสหประ 

ชาติที่ระบุว่า เหยื่อมีสิทธิที่จะรับรู้และ

ได้รับการเยียวยา แต่ในส่วนนี้ยังไม่มี

ในกฎหมายไทย จึงอยากผลักดันเรื่อง

สิทธิที่จะรับรู้ของเหยื่อด้วย เพราะทุก

อย่างมีการอ้างว่าเป็นความลับในคดี 

แต่ปรากฏออกตามสื่อแทบทั้งหมด ซึ่ง

เป็นเรื่องแปลก”

พญ.คุณหญิงพรทิพย์กล่าวด้วย                                                    

ว่า เรื่องการจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ผ่าชันสูตรศพ ตนไม่มีอำานาจ ซึ่ง ส.ว.ไม่

สามารถไปเกี่ยวข้องได้ แต่สามารถ

เข้าไปมีส่วนร่วมหากเชิญไปเป็นที่

ปรึกษา.

ขู่ฟันปูดข่าวเท็จ

ก็มาเค้นกันกับคำาพูดเขา ประกอบกับ

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เรามีว่าตรง

กันหรือไม่ มีการบันทึกไว้ในสำานวน ถ้า

เขาพูดไม่ตรงกับหลักฐานที่เรามีเขาก็

จะเสีย 

ต่อมา พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำานงค์ 

โฆษกสำานักงานตำารวจแห่งชาติ (ตร.) 

พล.ต.ต.อุดร ยอมเจริญ รอง  ผบช.ภ.

1 และ พ.ต.อ.จาตุรนต์ อนุรักษ์บัณฑิต 

ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี ร่วมกันแถลง

ข่าวความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของ

แตงโม โดย พล.ต.ต.อุดรแถลงว่า ใน

คดีนี้มีการสอบปากคำาไปแล้ว 65 ปาก 

ทั้งพยานแวดล้อม  พยานบุคคล พยาน

บอกเล่า และในวันนี้มีการสอบนาย

สันธนะ ประยูรรัตน์ และสอบปากคำา

เจ้าของเรือเพิ่มเติม คนบ้านนายจ๊อบ 

และสอบปากคำาเพิ่มเติมประเด็นสุรา

ที่เป็นข้อสงสัย มีการดื่มสุราชนิดไหน

ประเภทไหนมากน้อยขนาดไหน ความ

มึนเมามากน้อยแค่ไหน จะเกี่ยวข้อง

กับพฤติการณ์และพฤติกรรมคนบนเรือ

ทั้งหมด ส่วนการทิ้งขวดไวน์แก้วไวน์ก็

เป็นประเด็นที่เราสงสัยทำาไมต้องทิ้ง ทุก

ประเด็นเราไม่ทิ้งอยู่ระหว่างรวบรวม

พยานหลักฐานเพิ่มเติม เราสอบอยู่ใน

สำานวน

ผู้สื่อข่าวถามว่า ต้องเรียกนักการ

เมืองชื่อย่อ ช.มาให้ปากคำาหรือไม่ที่ให้

คำาปรึกษากับพยานนี้ พล.ต.ต.อุดร ตอบ

ว่า ต้องหารือในทีมสอบสวน กระบวน 

การตรวจสอบเราเช็กทั้งหมดตั้งแต่ก่อน

เกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ หรือช่วงเวลา                                                     

ที่คาดว่าเขาจะสื่อสารกับใคร เราเก็บ

ไว้หมด ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องเรียกมา 

สอบทั้งหมด พยานหลักฐานที่ช่วยกัน

สืบหาข้อเท็จจริง เรายินดีรับหมด และ

จะมาทำาการพิสูจน์ แต่ขออย่านำาข้อมูล

อันเป็นเท็จมาให้ จะทำาให้การสืบสวน

สอบสวนเราช้าไปอีก เช่นเดียวกันกับ

การแชร์ข้อมูล มีการเอาโรเบิร์ตตัว

ปลอมมารับแทนนายโรเบิร์ตตัวจริง เจ้า

หน้าที่มีการพิมพ์ลายนิ้วมือยืนยันว่าเป็น

ตัวจริง ลายนิ้วมือคนแต่ละคนยืนยัน

ตัวตนได้ 

เมื่อถามถึงนายพล “น.” ขาย

ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องในคดี ไม่รู้ว่านายพล 

“น.” คือใคร แต่เราก็มีการสืบหาอะไร

ที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี ยืนยันว่าไม่มี 

เรื่องที่เกิดขึ้นเสียหายแน่นอนถ้าไม่เป็น

ความจริง

ขณะที่ พล.ต.ต.ยิ่งยศกล่าวเสริม

ว่า เวลานี้มันเกิดกระแสการสร้างเรื่อง

เท็จบ้าง จริงบ้าง หรือไม่จริงเลย ทำาให้

สังคมเกิดความสับสน บางคนฉกฉวย

โอกาสสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อสร้างกระแส

ให้ตัวเองอยู่ในกระแสข่าว ตัวเองทำาได้

ชื่อเสียง แต่สังคมเกิดความเสียหาย 

มันผิดกฎหมาย  ช่วงเช้ามีการประชุม

กันและกำาลังติดตามเบาะแสคนกลุ่ม

นี้อยู่ ถ้าเป็นไปได้ต้องรีบดำาเนินการ

จับกุมมาดำาเนินคดีเร็วที่สุด ยืนยัน

ตำารวจทำางานอย่างตรงไปตรงมา ไม่มี

ใครเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงได้เพราะมี

หน่วยตรวจสอบ นอกจากตำารวจยังมี

อัยการ ศาล ขณะนี้มีบุคคลอ้างอิงบุคคล

นั้นบุคคลนี้มาส่วนเกี่ยวข้องในคดี คน

ที่เผยแพร่ถ้าเป็นเรื่องเท็จถูกดำาเนินคดี

กฎหมาย ประชาชนที่เสพสื่อขอให้ใช้

วิจารณญาณ ไม่แน่ใจอย่าแชร์ นอกจาก 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แล้ว ยังมีกฎหมายที่

เกี่ยวข้องอีกมากมาย

ส่วนกระแสนายพลชั้นผู้ ใหญ่

ระดับสูง ที่มีการนัดหมายกันที่โรงแรม

แห่งหนึ่งริมแม่น้ำาเจ้าพระยามีในสำา 

นวนหรือไม่ พล.ต.ต.อุดรตอบว่า ข้อมูล

ไม่มีอยู่จริง พล.ต.ต.ยิ่งยศตอบเพิ่ม

เติมว่า ถ้ามีอยู่จริงมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับ

เหตุการณ์เสียชีวิต อย่าพยายามสร้าง

อะไรที่มันเกินขอบเขตของคดีนี้เลย จะ

เป็นการเพิ่มภาะให้พนักงานสอบสวน

มากกว่า 

ถามถึงกรณีที่แม่ของแตงโมเรียก

ร้องให้ พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจน

สุนันท์ อดีต ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

เข้ามาช่วยชันสูตรศพ พ.ต.อ.จาตุรนต์

ตอบว่าน่าจะยาก ขณะที่ พล.ต.ต.ยิ่ง

ยศตอบว่า ถ้าหน่วยงานหรือบุคคลมี

อำานาจหน้าที่ตามกฎหมายและทางญาติ

โดยชอบโดยกฎหมาย ก็เป็นดุลพินิจของ

พนักงานสอบสวนทำาเช่นนั้นได้ 

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีการตรวจ

สอบไหมว่าใครแนะนำาให้เขาพูดความ

จริงไม่หมดในคดีนี้ พล.ต.ต.อุดรได้ยก

โทรศัพท์ขึ้นมาให้สื่อมวลชนดูและบอก
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

คน คือ หัวใจขององคกร 

การสรางคนหรือกระบวนการพัฒนาคนจึงถือเปนยุทธศาสตร

ในการนําพาไปสูการเติบโตอยางย่ังยืน แนวคิดของ “องคกรแหงความ

สุข (Happy Workplace)” จึงเกิดข้ึนตามพันธกิจของ สํานักสนับสนุน

สุขภาวะองคกร ในสังกัดของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ หรือ สสส. ซ่ึงไดดําเนินการมาอยางตอเน� องนับทศวรรษ

เม� อเร็วๆ น้ี เพ� อการตอยอดและขับเคล� อนองคกรแหงความ

สุขอยางเปนรูปธรรม และสอดคลองกับโลกยุคดิจิทัล  สสส.รวมกับ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม

อบรม “การพัฒนาทักษะนักศึกษาตนแบบ New-Gen Content 

Creator Workshop” ภายใต โครงการ “การสรางเสริมระบบปญญา

นิเวศ: มหาวิทยาลัยแหงความสุขสูองคกรสุขภาวะท่ีย่ังยืน” ผาน

ระบบออนไลน Zoom Meeting การจัดการอบรมในคร้ังน้ี เปนการ

พัฒนาตนแบบความสุขผานกลไกการสรางสรรคส� อคอนเทนต ไดรับ

ความสนใจจาก 5 มหาวิทยาลัยของรัฐ ไดแก มหาวิทยาลัยมหิดล, 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก,  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยา, มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ท้ังน้ี เน� องจากเล็งเห็นวา สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

เปรียบเสมือนเปนฐานกําลังการผลิตปญญาชนเพ� อออกไปพัฒนา

ประเทศ มหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู สรางเสริม และถายทอด

ปญญา ความสามารถ และพฤติกรรมตางๆ ท่ีสําคัญสําหรับนักศึกษา 

การบมเพาะดูแลนักศึกษาจึงเปรียบเสมือนการบมเพาะตนแบบ

ความสุข ใหแพรกระจายสรางสังคมแหงความสุขในมหาวิทยาลัย 

จนกระท่ังเม� อนักศึกษาสําเร็จการศึกษา กาวเขาสูภาคการทํางาน 

ตนแบบความสุขเหลาน้ีก็จะเปนกําลังสําคัญในการขับเคล� อนองคกร

แหงความสุข ซ่ึงแน�นอนวา องคกรแหงความสุขก็จะรวมกันขับ

เคล� อนเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตย่ิงๆ ข้ึนไป

นายพงษศักดิ์ ธงรัตนะ ผูอํานวยการสํานักสนับสนุน                            

สุขภาวะองคกร (สํานัก 8) สสส. ระบุวา องคกรแหงความสุข 

(Happy Workplace) คือกระบวนการพัฒนาคนในองคกรอยางมีเปา

หมายและยุทธศาสตร ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร เพ� อให

องคกรมีความสามารถและพรอมตอการเปล่ียนแปลง นําพาองคกร

ไปสูการเติบโตอยางย่ังยืน 

การจัดการอบรมในคร้ังน้ี เปนการพัฒนาตนแบบความสุข

ผานกลไกการสรางสรรคส� อคอนเทนต ซ่ึงเราตองยอมรับวา ใน

ปจจุบันเทคโนโลยีส� อมัลติมีเดียมีความสําคัญในชีวิตประจําวัน การ

สรางเสริมสุขภาวะจึงจําเปนตองมีการขับเคล� อนผานเคร� องมือท่ีเขา

ยุคเขาสมัยและเปนท่ีสนใจของคนรุนใหม เพ� อใหเกิดการส� อสารท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยหวังวานักศึกษาทุกคนจะได

รับความรู ทักษะ และท่ีสําคัญ ไดพลังแหงความคิดสรางสรรค เพ� อนํา

ไปใชสรางสรรคผลงานตางๆ เพ� อรวมกันขับเคล� อนสังคมแหงความสุข

และการมีสุขภาวะท่ีดีของนักศึกษาตอไป

นายอนุชิต คํานอย เจาของเฟซบุกเพจ “ค้ิวตํ่า” ท่ีมีผูติดตาม

เพจมากกวา 2.9 ลานคน ไดใหความรู เทคนิคการสรางสรรคส� อคอน

เทนตอยางไรใหน�าสนใจ อาทิ การนําเสนอตองหาส่ิงท่ีมีความเปนตัว

ตนของตัวเอง การเปนคนชางสังเกตทําใหมีส่ิงท่ีสามารถใชเปนวัตถุดิบ

ในการสรางงาน การคิดไอเดียในเร� องตางๆ ตองพยายามคิดใหไดอยาง

นอย 3 ไอเดีย แลวดูวาไอเดียไหนท่ีมีมุมมองแตกตางและน�าสนใจมาก

ท่ีสุด การเลาเร� องใหน�าสนใจตองเลาใหเห็นถึงแตละดานท่ีตรงกันขาม

กัน การทําคอนเทนตท่ีดีตองไมควรทํารายใคร หรือไมควรตัดสินใคร

ท้ังน้ี การทําคอนเทนตท่ีเก่ียวกับปจจัยเส่ียงทางสุขภาพ เชน 

บุหร่ี ควรจะส� อสารในเชิงแสดงความหวงใย หรือทําใหเปนเร� องใกล

ตัวท่ีเน้ือหาไมหนักเกินไป

นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนานโยบาย

สุขภาพระหวางประเทศ (IHPP) กระทรวงสาธารณสุข ไดใหความรู

เร� องเหลา บุหร่ี ยาเสพติด การพนัน และประเด็นสุขภาวะท่ีเก่ียวของ 

โดยไดนําเสนอขอมูลปจจัยเส่ียงและสาเหตุการเสียชีวิต จากการตรวจ

สุขภาพนักศึกษาไทย (อายุ 20-24 ป) ป พ.ศ.2562 พบวาปจจัยเส่ียง 

(Health risks) ท่ีทําใหเกิดการเสียชีวิต อับดับ 1 คือ การด� มเคร� อง

ด� มแอลกอฮอล รองลงมาคือเร� องเพศสัมพันธท่ีไม

ปลอดภัย 

สวนสาเหตุการเสียชีวิต (Causes of deaths) 

พบวา อันดับ 1 คือเกิดจากการบาดเจ็บ เชน การบาด

เจ็บทางทองถนน รองลงมาคือการทํารายรางกาย 

เปนตน และเม� อพิจารณาในเร� องของจํานวนปท่ี

เสียไปเพราะเสียชีวิตกอนวัยอันควร (years of life 

lost) พบวา สาเหตุอันดับ 1 ท่ีทําใหเกิดปท่ีเสียไป

เพราะเสียชีวิตกอนวัยอันควร ไดแกการด� มเคร� อง

ด� มแอลกอฮอลเชนกัน

 นอกจากน้ี คุณหมอทักษพลช้ีวา แนวทาง

การแกปญหาสุรากับเยาวชน พบวาแนวทางท่ีไดผล 

ไดแก การหามโฆษณาโดยส้ินเชิง มาตรการทางภาษี

และราคา มาตรการทางภาษีท่ีสูงเปนพิเศษเฉพาะ

เคร� องด� มสําหรับวัยรุน เปนตน และในสวนแนวทางท่ีแมวาอาจจะยัง

ไมคอยไดผล แตก็ควรดําเนินการตอ ไดแก การใหความรู การรณรงค

สาธารณะ รวมท้ังการบังคับเยาวชนเขาสูการบําบัดรักษา เปนตน

นายนิราวุฒิ สกุลแกว โปรดิวเซอรและผูกํากับอิสระ ให

ความรูเร� อง 5 กระบวนการคิดสรางสรรคเพ� อผลิตส� อผานวิธีการคิด

นอกกรอบ โดยในสวนของการตั้งโจทย (Brief) เม� อเราทราบโจทยที่

ไดรับแลว ตองมีการคนหาประเด็นที่เราจะทําการส� อสารเพ� อไมใหมี

การส� อสารที่มีความซ้ํา เชน เร� องบุหรี่ จะมีแนวทางตั้งแตการส� อสาร

ใหคนไมสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ การ

สรางบานปลอดบุหรี่ การทําเขตปลอด

บุหรี่ และวัยรุนไมสูบบุหรี่ เปนตน 

ในการตอบความตองการ                    

(Research) ตองคํานึงถึงกลุมเปาหมาย

วาเปนใคร ชอบแบบไหน ตองการ

อะไร เพื่อจะได้เลือกรูปแบบและ

เนื้อหาและชองทางเผยแพรถูกกลุม 

โดยอาจจะมีเทคนิคเพ� อคนหาไอเดียความตองการหลายๆ แบบ เพ� อ

นํามาคัดเลือกตอไป การส� อใหเห็นถึงการทําใหชีวิตดีขึ้น (Solution) 

เชน การใหกลุมเปาหมายเขามามีสวนรวมในการทําส� อเพ� อใหได

รับประสบการณที่ดี รวมกับการใหผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการมา

ใหขอมูล การทําใหส� อดูน�าสนใจ (Creativity) ตองคํานึงตั้งแตขนาด

ภาพ ลักษณะภาพที่จะส� อ ทั้งแสง สี เสียง การเขาถึงกลุมเปาหมาย                                                                                    

(Approach) ตองคํานึงถึงชองทางที่กลุมเปาหมายเขาถึง เชน แตละ

ชวงอายุอาจจะมีชองทางการเขาถึงที่แตกตางกัน รวมทั้งสิ่งที่

ตองการจะใหกลุมเปาหมายไดรับรู.

สรางมหาวิทยาลัยแหงความสุข

ฐานกําลังสูองคกรสุขภาวะยั่งยืน

1.Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและ

จิตใจ เพราะมีความเช� อวาถามนุษยมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง ก็

จะมีจิตใจท่ีดี พรอมท่ีจะรับมือกับปญหาท่ีจะเขามาไดเปนอยางดี 

2.Happy Heart (นํ้าใจงาม) มีนํ้าใจเอ้ืออาทรตอกันและ

กัน เน� องจากมีความวาเช� อความสุขท่ีแทจริงคือการเปนผูให 

3.Happy Society (สังคมดี) มีความรักสามัคคี เอ้ือเฟอ

ตอชุมชนท่ีตนทํางานและพักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดลอม

ท่ีดี เพราะเช� อวาการท่ีผูคนมีความเปนอยูท่ีดีภายในสังคมหรือ

ชุมชน ยอมเปนพ้ืนฐานท่ีดี ทําใหผูอยูอาศัยมีความรัก ความ

ปรองดอง สามัคคีตอกัน พรอมรวมแรงรวมใจชวยกันพัฒนา

ชุมชนใหมีชีวิตเปนอยูท่ีดีข้ึน 

4.Happy Relax (ผอนคลาย) รูจักผอนคลายตอส่ิงตางๆ 

ในการดําเนินชีวิต เพราะเช� อวาการท่ีคนทํางานหากไมรูจัก

สรรหาการผอนคลายใหกับตนเอง จะทําใหรางกายและจิตใจเกิด

ความเครียด อันสงผลกระทบตอหนาท่ีการทํางาน 

5.Happy Brain (หาความรู) มีการศึกษาหาความรูพัฒนา

ตนเองตลอดเวลาจากแหลงตางๆ นําไปสูการเปนมืออาชีพและ

ความม่ันคงกาวหนาในการทํางาน เพราะเช� อวาถาเราทุกคน

แสวงหาความรูใหมๆ  มาเพ่ิมพูนความรู และพัฒนาตนเองอยู

สมํ่าเสมอ ก็จะเปนอีกหน่ึงแรงผลักดัน ชวยใหองคกรพัฒนาข้ึน

ดวยบุคลากรท่ีมีศักยภาพ 

6.Happy Soul (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนาและมี

ศีลธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะเช� อวา หลักธรรมคําสอนของ

ศาสนา เปนส่ิงท่ีจะชวยการดําเนินชีวิตของทุกคนใหดําเนินไปใน

เสนทางท่ีดีได ทําใหทุกคนมีสติ มีสมาธิในการทํางาน สามารถ

รับมือกับปญหาท่ีเขามาได ยึดหลักสนับสนุนใหเปนคนดี คิดดี ทํา

ดี และมีความศรัทธาในคุณงามความดีท้ังปวง 

7.Happy Money (ปลอดหน้ี) มีเงิน รูจักเก็บรูจักใช ไม

เปนหน้ี ปลูกฝงนิสัยอดออม ประหยัด รูจักวิธีใชเงิน ไมใช

สุรุยสุราย ใชจายแตเทาท่ีจําเปน ยึดหลักคําสอนการดําเนินชีวิต

แบบเศรษฐกิจพอเพียง

8.Happy Family (ครอบครัวดี) มีครอบครัวท่ีอบอุนและ

ม่ันคง ปลูกฝงนิสัยรักครอบครัว เพ� อนําไปเปนหลักการใชชีวิต ให

รูจักความรัก ความเช� อม่ัน และความศรัทธาในความดีงาม จึงจะ

เกิดเปนคนดี ในสังคม (รักตนเอง รักครอบครัว รักการงาน รัก

เพ� อน รักในส่ิงท่ีพอเพียง)

Happy 8 หรือความสุขทั้งแปด 

โมเดล..องคกรแหงความสุข

ค้านลดเบนซินเฉพาะคนถือบัตรคนจน 

ไทยโพสต์ • นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส ผู้อำานวยการกอง

การสื่อสารพรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยว่า ไม่เห็นด้วยที่นายก

รัฐมนตรีสั่งให้กระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานเร่ง

หามาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ ใช้น้ำามันเบนซิน แต่จะช่วย

เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเท่านั้น วันนี้

ประชาชนทุกกลุ่มต่างเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำามันแพง 

อันเนื่องมาจากปัญหาการสู้รบในยูเครนไม่แตกต่างกันทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม หากรัฐบาลคิดจะช่วยแบ่งเบาภาระ

ค่าใช้จ่ายในยุคข้าวยากหมากแพง ก็ควรคิดถึงผู้คนในภาพ

รวม ไม่ใช่คิดแยกส่วนเป็นกลุ่มๆ ไป เพราะคนส่วนใหญ่ต่าง

ก็เดือดร้อนจากราคาน้ำามันที่แพงเช่นเดียวกัน

ขอแรงงานสมทบเงินกองทุนก่อนเดินทาง

กรุงเทพฯ • น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลขอเชิญชวนแรงงาน

ที่กำาลังจะเดินทางไปทำางานต่างประเทศ ได้ให้ความสำาคัญ

กับการเป็นสมาชิกและนำาส่งเงินเข้าสมทบกองทุนเพื่อช่วย

เหลือคนหางานก่อนออกเดินทางไปทำางาน เพื่อเป็นหลัก

ประกันให้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ขึ้นระหว่างที่ทำางานอยู่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกรณีเจ็บ

ป่วย เสียชีวิต หรือแม้แต่การได้รับผลกระทบจากสงคราม 

โดยสามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนได้ทั้งกรณีที่เป็นผู้เดิน

ทางไปทำางานโดยบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง กรมการจัดหา

งานเป็นผู้จัดส่ง หรือไปด้วยตนเอง โดยการสมัครและนำาส่ง

เงินสมทบก่อนออกเดินทางไปทำางานต่างประเทศที่กรมการ

จัดหางาน หรือสำานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด  

‘ชุมพล’ พ้นตำาแหน่ง ส.ส.รวย 188 ล้าน

สนามบินน้ำา • ที่สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชี

ทรัพย์สินและหนี้สินของนายชุมพล จุลใส อดีต ส.ส.ชุมพร  

พรรคประชาธิปัตย์ กรณีพ้นจากตำาแหน่ง ส.ส.เมื่อวันที่ 

8  ธ.ค.64 โดยนายชุมพลแจ้งว่า ตนและนางวันทณี จุล

ใส  คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สินทั้งสิ้น  

188,096,925 บาท ทรัพย์สินนายชุมพล 25,695,642 บาท 

ทรัพย์สินนางวันทณี  161,378,223 บาท ทรัพย์สินบุตรยังไม่

บรรลุนิติภาวะ 1,023,059 บาท มีหนี้สิน 67,998,504 บาท 

เป็นหนี้สินนายชุมพล 17,393,789 บาท ในจำานวนนี้เป็นเงิน

กู้ยืมจากนายอิทธิ ลิมสถายุรัตน์ 10,000,000 บาท เป็นหนี้

สินของนางวันทณี 50,604,715 บาท จากเงินกู้ธนาคารและ

สถาบันการเงินอื่น 


